
‘ปอม’ปรามพิเชษฐ

กรุงเทพฯ • ศาลใหประกัน “ปริญญ”    

หลัง พนง.สอบสวนย� นคํารองขอหาอนาจาร-                                                            

พรากผูเยาวนักศึกษาฝกงาน เปดพฤติการณ

เบาะหลัง “พี่ตนแบบอาชีพ” ใชภาษาอัง 

กฤษพูดคุย ไมใหคนขับรถรับรูคําถามรุกเร� อง

เพศ  

วันที่ 5 พ.ค.65 ที่ สน.หวยขวาง นาย

ปริญญ พานิชภักดิ์ อดีตรองหัวหนาพรรค

ประชาธิปตย พรอมทนาย ไดเดินทางมา

รับทราบขอกลาวหาตามหมายเรียกของพนัก                                                        

งานสอบสวน กรณีกระทําอนาจารนักศึกษา                                                            

ฝกงานเม� อป 2562 โดยไมไดใหสัมภาษณ                                                               

กับส� อมวลชนแตอยางใด ทั้งนี้ พล.ต.ต.ไตร 

รงค ผิวพรรณ รองผูบัญชาการตํารวจนครบาล 

(รอง ผบช.น.) เดินทางเขารวมสอบปากคํา                                                          

พรอมเปดเผยวา หลังจากพนักงานสอบสวน

แจงขอกลาวหา จะย� นเร� องขอฝากขังผูตอง                                                                

หาตอศาลอาญาผานระบบวิดี โอคอนเฟอ 

เรนซ พรอมคัดคานการประกันตัว ในเบื้อง

ตนผูตองหาใหการปฏิเสธ และยังไมไดนํา

พยานหลักฐานมามอบใหพนักงานสอบสวน 

จึงไดแจงผูตองหาวาสามารถนําพยานหลัก

ฐาน เอกสาร และวัตถุพยาน มามอบให

พนักงานสอบสวนเพ� อนําสูสํานวนคดีไดตาม

สิทธิ และวันที่ 6 พ.ค. เวลา 09.00 น. พนัก 

งานสอบสวน สน.ลุมพินี ออกหมายเรียก

นายปริญญใหมารับทราบขอกลาวหา

‘ปริญญ’ปดพรากผูเยาว

พบตร.ขอหาอนาจารอีก

จอยกเลิก‘ไทยแลนดพาส’

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เปนประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ 1/2565 ผานระบบ   

วิดี โอคอนเฟอเรนซ รวมกับหน�วยงานที่เกี่ยวของ ณ ตึกภักดีบดินทร ทําเนียบรัฐบาล

ส่ังเบาเคร� องทอสงน้ําอีอีซี/บ๊ิกตูไมหวง8ปนายกฯ

หนา...2หนา...2

‘ยุทธพงศ’ ซักฟอกรายวัน
ไมงาย ‘ลมประยุทธ’ กลางสภาฯ
‘ยุทธพงศ’ ซักฟอกรายวัน
ไมงาย ‘ลมประยุทธ’ กลางสภาฯ

             
|

ทําเนียบรัฐบาล • คนไทยเสียชีวิตเพราะ

โควิดลดลงเหลือ 54 คน ติดเชื้อรายวัน 

9.7 พันราย เอทีเคเปนบวก 8.7 พันราย 

“อนุทิน” ชงยกเลิก “Thailand Pass” ในคน

ไทยกอนคอยเลิกชาวตางชาติ เผยการขยาย 

พ.ร.ก.ฉุกเฉินเปนอํานาจของนายกฯ แตถา

ประกาศให โควิดเปนโรคประจําถิ่นแลวก็

ไมมีความจําเปน

เม� อวันท่ี 5 พฤษภาคม 2565 พญ.สุมนี  

วัชรสินธุ ผูอํานวยการสํานักส� อสารความ

เส่ียงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ    กรมควบ                                                                   

คุมโรค ในฐานะผูชวยโฆษกศูนยบริหาร

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ                                                            

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. 

แถลงสถานการณการแพรระบาดในประ 

เทศไทย พบผูติดเชื้อรายใหม 9,790 ราย 

เปนการติดเชื้อในประเทศ 9,772 ราย มา

จากระบบเฝาระวังและระบบบริการ 9,719 

ราย, มาจากการคนหาเชิงรุก 53 ราย มา

จากเรือนจํา 14 ราย เปนผูเดินทางมาจาก

ตางประเทศ 4 ราย เปนผูมีผลตรวจเอที

เคเปนบวก 8,728 ราย หายปวยเพิ่มขึ้น 

17,109 ราย อยูระหวางรักษา 101,281 

ราย อาการหนัก 1,638 ราย ใสทอชวย

หายใจ 776 ราย 

เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 54 ราย เปนชาย 

37 ราย หญิง 17 ราย เปนผูเสียชีวิตที่

มีอายุ 60 ปขึ้นไป 47 ราย มีโรคเรื้อรัง 6 

ราย ไมมีประวัติโรคเรื้อรัง 1 ราย มียอดผู

ติดเชื้อสะสมยืนยันตั้งแตป 2563 จํานวน 

4,300,614 ราย มียอดหายปวยสะสมตั้งแต

ป 2563 จํานวน 4,170,419 ราย ยอดผู                                                          

เสียชีวิตสะสมต้ังแตป 2563 จํานวน 28,914 

ราย อยางไรก็ตาม สถานการณของประ                                                         

เทศไทยเปนทิศทางที่ลดลงตอเน� อง สอด 

คลองกับไปสถานการณ โลก โดยผูปวยปอด

อักเสบและใสทอชวยหายใจมีทิศทางลดลง

ตอเน� อง  

พญ.สุมนีกลาววา สําหรับ 10 จังหวัด

ที่มีผูติดเชื้อสูงสุด ไดแก กทม. 2,990 ราย,                                                          

บุรีรัมย 321 ราย, ชลบุรี 296 ราย,  สมุทร 

ปราการ 274 ราย, รอยเอ็ด 267 ราย, 

สุรินทร 254 ราย, ศรีสะเกษ 252 ราย, 

ขอนแกน 240 ราย, อุบลราชธานี 200 ราย 

และมหาสารคาม 195 ราย 

ขณะท่ี 10 จังหวัดท่ีมีผูปวยปอดอักเสบ

กําลังรักษาอยูในโรงพยาบาล ประกอบดวย                                                        

กทม. 130 ราย, นครราชสีมา 88 ราย, 

กาญจนบุรี 66 ราย, อุบลราชธานี 61 ราย, 

สมุทรปราการ 57 ราย, อุดรธานี 56 ราย, 

ขอนแกน 51 ราย, พิษณุโลก 49 ราย, 

สุพรรณบุรี 45 ราย และเชียงใหม 42 ราย 

สถานการณถือวาทรงตัวและนอยลง มีเพียง                                                         

2 จังหวัดที่เพิ่มขึ้นคือ จ.อุดรธานีและขอน 

แกน 

พญ.สุมนีกลาววา สําหรับยอดการฉีด

วัคซีนวันที่ 4 พ.ค. ฉีดเพิ่มได 144,809 ราย 

ทําใหมียอดฉีดวัคซีนสะสมตั้งแตวันที่ 28 

ก.พ.64 จํานวน 134,175,785 โดส 

เดิมพันประเทศไทย

ไทยโพสต • เงินเฟอเดือน เม.ย. พุง 

4.65% พิษน้ํามันแพง คาไฟ-กาซหุงตม-

อาหารสดพาเหรดขึ้นราคา คาด พ.ค.ขยับ

ตอเน� อง หลังรัฐลอยตัวดีเซล กระทบตนทุน

การขนสงและการผลิตสินคา

เม� อวันที่ 5 พฤษภาคม นายรณรงค 

พูลพิพัฒน ผูอํานวยการสํานักงานนโยบาย

และยุทธศาสตรการคา (สนค.) เปดเผยวา 

ดัชนีราคาผูบริโภค (เงินเฟอทั่วไป) เดือน

เม.ย.2565 เทากับ 105.15 เทียบกับ มี.ค.

2565 เพิ่มขึ้น 0.34% เทียบกับเดือนเม.ย.

2564 เพ่ิมข้ึน 4.65% ถือเปนการเพ่ิมข้ึนใน                                                    

อัตราท่ีลดลง จากท่ีเคยสูงข้ึนในเดือน ก.พ. 

และ มี.ค. ที่ทําสถิติสูงสุดในรอบ 13 ป

ไทยโพสต • “บิ๊กตู” นอมนําพระบรม

ราโชบาย “ในหลวง” ดูแล ปชช.ใหมีความ

สุข  แจงสั่งตรวจสอบปมทอสงน้ําอีอีซีตาม

หนาที่ หากมีปญหาตองแกไข “วิษณุ” ชี้ปม

นายกฯ 8 ปอยูที่ศาลสั่ง “อนุทิน” ติงอยา

หมกมุนเกมการเมืองมากนัก “พิเชษฐ” ลั่น

ซักฟอก “สันติ” ไมเกี่ยวนายกฯ “อิทธิพล” 

ยันบานใหญอยู พปชร.ไมยายพรรค คึกคัก 

“เพ� อไทย-ไทยสรางไทย” เปดตัววาท่ีผูสมัคร 

ส.ส. “เทพเทือก” เมินสมุน “แมว” ดาหนา

โจมตี “กมธ.กฎหมายลูก” เคาะ 5 ขั้นตอน

ทําไพรมารีโหวต 

ที่ทําเนียบรัฐบาล วันที่ 5 พ.ค. พล.อ. 

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ

รมว.กลาโหม กลาวภายหลังการประชุมคณะ

กรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ ครั้งที่ 1/2565 วา เราเพิ่งผานวัน

ฉัตรมงคล ซ่ึงเปนประเพณีของเรา เปนเร� อง

ของสถาบันที่พวกเราทุกคนเคารพนับถือ

อยางสูงสุด ซ่ึงเราไดรวมกันทํากิจกรรมหลาย

อยาง และมีกิจกรรมจิตอาสาอีกมากมาย 

“ผมไดดําเนินการในสวนที่รัฐบาล

ตองเขาไปดูแลรับผิดชอบ คือเร� องการสืบ 

สาน  รักษา ตอยอด แนวทาง แนวปฏิบัติ 

หรือพระราโชบายที่รับสั่งใหเราไดดูแลประ 

ชาชนใหดีท่ีสุด ใหประชาชนมีความสุข” พล.อ. 

ประยุทธกลาว 

นายกฯ กลาวถึงการสั่งตรวจสอบ

การเซ็นสัญญาโครงการบริหารและดําเนิน

กิจการระบบสงนํ้าสายหลักในภาคตะวันออก 

มูลคา 2.5 หม� นลานบาท ของกรมธนารักษ

กับบริษัท วงษสยามกอสราง จํากัด วาอะไร

ท่ีเปนกระบวนการก็วากันไป ตนจะไมเขา 

ไปกาวลวง นายกฯ มีหนาที่ในการกําหนด

นโยบายการกํากับดูแล รวมทั้งการติดตาม 

กรณีใดที่มีปญหาก็ตองสั่งใหมีการทบทวน

แกไข และบางครั้งก็ไมไดอยูในอํานาจของ

นายกฯ เปนหนาที่ของหน�วยงาน

กรุงเทพฯ • “บิ๊กปอม” นั่งหัวโตะเรงรัด

สางปญหาพีมูฟ สั่งอนุ กก.ทุกชุดประชุม

ทุกเดือนหาขอยุติใหได พรอมจัดเวทีรับฟง                                                          

ความคิดเห็นประชาชน  รื้อกฎหมายที่เกี่ยว 

ของ ยันหนุนคนรายไดนอยมีที่อยูอาศัยทั่ว

ถึง

ที่หองประชุมมูลนิธิอนุรักษปารอย

ตอ 5 จังหวัด เม� อวันที่ 5 พฤษภาคม 

พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมน                      

ตรี เรียกประชุมคณะกรรมการแกไขปญหา

ของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็น

ธรรม คร้ังท่ี 2/65 รวมกับตัวแทนกลุมขบวน 

การประชาชนเพ� อสังคมที่เปนธรรม (ขปส.) 

หรือพีมูฟ ผานระบบวีดิทัศนทางไกล โดย

มีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและ

ผูแทนกระทรวงตางๆ เขารวมประชุม เพ� อ

เรงรัดติดตามการแกไขปญหาและบรรเทา

ความเดือดรอนของภาคประชาชนที่ยังไม

ไดขอยุติรวมกัน 

โดยที่ประชุมรับทราบการดําเนินงาน

ท่ีสําคัญ ประกอบดวย การแตงต้ังคณะกรรม                                                                 

การขับเคล� อนแกปญหาตางๆ ไดแก คณะ                                                             

เรงรัดติดตามขับเคล� อนนโยบาย 9 ดาน  

คณะแกปญหาความมั่นคงที่อยูอาศัย พื้นที่

ทํากินและพื้นที่ทางจิตวิญญาณของกลุม

ชาติพันธุชาวเลและชาวกะเหรี่ยง

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันศุกรที่  6  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  ขึ้น  6  ค่ํา  เดือน  6  ปขาล

อานตอหนา 15

อานตอหนา 15 อานตอหนา 16

อานตอหนา 16

อานตอหนา 16

ปที่ 26 ฉบับที่ 9305

อิสรภาพแหงความคิด

บี้แกปญหาพีมูฟ

เปดเวทีฟงปชช.

เรงสางจบเร็วสุด

พิษนํ้ามันแพง!

เงินเฟอพุง4.6%

คาดพ.ค.ขยับตอ

15

6

5หนา...

หนา...

หนา...

จอรีดภาษี

‘บริษัทขามชาติ’ เพิ่ม

ยุติชิง ‘วัดหลวงพอเงิน’

แกนนําติดคุก
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2 ในประเทศ

ความสําคัญของ ‘การวางตัว’
มรูวาไปถึงไหนตอถึงไหนกันมั่งแลว!!!...สําหรับการ

เลือกตั้ง ผูวาฯ กทม. เมืองที่คนตกทอ ซึ่งเหลือเวลา

อยูอีกแคไมกี่วันนับจากนี้ หรือน�าจะใกลๆ เขาโคงวัด

เบญจะฯ ยิ่งเขาไปทุกที โดยใครจะมาแรง แซงโคง 

ใครจะเบียด ใครจะปาดหนา ใครจะตามไปหายใจรดตนคอ และ

โดยเฉพาะสุดทายใครจะเขาปาย เขาวิน เขาเพลส ควบสอง 

ควบสาม ฯลฯ คงตอง รออีกจั๊กกู ถึงพอจะรูหมู รูจา รูสารวัตร 

กันไปตามลําดับ...

แตเทาที่ฟงๆ จากบรรดา สํานักโพล ทั้งหลาย...ดูเหมือน

วา บุรุษผูกลามใหญที่สุดในปฐพี อยางคุณพี่ ชัชชาติ ทานก็

น�าจะยังคงมาแรง เรียกวาตั้งแตเริ่มเขาซอง ตั้งแตออกสตารท 

และก็ยังคงแรงไมตกจนตราบเทาทุกวันนี้ เผลอๆ อาจแรงใน

ระดับ มวนเดียวจบ เอาเลยก็ไมแน�!!! แมวาบรรดามาแขงตัว

อ� นๆ จะพยายามขโยก ทั้งโยก ทั้งคลึง ทั้งลงแซ กันในระดับไหน

ก็ตาม แตโดยตัวเลข สถิติ ที่โพลแตละโพลเขาไปสํารวจ ตรวจ

สอบ มาจากบรรดาผูถูกสุมตัวอยาง ในแตละเขต แตละพื้นที่ 

มันออกจะทิ้งหางกันแบบแทบไมเห็นฝุน เห็นหาง คือระดับเปน

สิบๆ เปอรเซ็นตเอาเลยถึงขั้นนั้น...

อันนี้นี่แหละ...ที่ทําใหน�าคิด น�าสะกิดใจ อยูไมนอยเหมือน

กัน คือแทบไมน�าเช� อ แตก็คงตองเช� อวา เปนเพราะคุณสมบัติ

ในความเปนผูมี กลามใหญ เทานั้นหรือไม? และอยางไร? ถึง

ไดทําใหคุณพี่ ชัชชาติ ทานแรงตน แรงกลางและแรงปลาย มา

ไดถึงขั้นนี้ ทั้งๆ ที่บรรดาชาว กทม.โดยสวนใหญ คงไมน�าจะถึง

กับหลงใหล คลั่งไคล พวกที่มีกลามใหญเปนมัดๆ แบบประเภท

พระเอกหนัง พระเอกละคร ยุคเกาๆ มากมายซักเทาไหร เพราะ

โดยสภาพแวดลอม โดยวันเวลาของยุคสมัยหลายตอหลายสิ่ง 

มันน�าจะวิวัฒนาการไปนานแลว จนกอใหเกิดพวกที่หันไปนิยม

พระเอกหนาจืดๆ ตี๋ๆ อยางประเภทพระเอกหนังเกาหลี หนัง

ญี่ปุนกันไปมิใชนอย แตเหตุใด??? นักเลนกลาม ถือถุงแกง ลาก

รองเทาแตะ อยางคุณพี่ ชัชชาติ กลับดันมาแรง แซงโคง ซะ

เหลือเกิน...

หรือแมจะเคยสนิทสนม กลมกลืน กลมเกลียว กับ

พรรคการเมืองฝายคานอยาง พรรคเผาไทย กันไปถึงขั้นไหน                                                                               

ระดับเคยรับฐานะเปน วาที่นายกฯ ผูไดรับการเสนอช� อจากพรรค 

การเมืองดังกลาวมาแลวก็ตาม แตบรรดาสิ่งเหลานี้กลับไมไดถูก

หยิบมาใชเปนเง� อนไข เปนอุปสรรคขัดขวาง การโชวกลามของคุณ

พี่ ชัชชาติ เธอเอาเลยแมแตนอย การลงสมัครในนามอิสระ โดย

ไมไดคิดจะพึ่งพาฐานการเมือง ฐานคะแนนเสียง ของพรรคหนึ่ง-

พรรคใดเปนการเฉพาะ กลับยิ่งเปนอะไรที่ทําใหคุณพี่ ชัชชาติ เธอ

ดูสดๆ ซิงๆ ยิ่งขึ้นไปเทานั้น หรือสามารถมาแรง แซงโคง โดย

ปราศจาก เสียงเหา ใดๆ ที่จะกอใหเกิดการรบกวนความรูสึก ของ

ฝายโนน ฝายนี้ พรรคโนน พรรคนี้ เอาเลยแมแตนอย...

หรือพูดงายๆ วา...อาจดวยเหตุเพราะ การวางตัว ของคุณพี่ 

ชัชชาติ นับตั้งแตเบื้องแรก หรือเบื้องตนนั่นแหละ ที่ไดวาง ระยะ

หาง-ระยะเคียง กับพรรคการเมือง หรือพรรคเผาไทยที่ตัวเองเคย

ลมหัว จมทาย ไดอยางเหมาะเจาะ เหมาะสม พอสมควร คือไม

ตองเสียเวลาไป เหา ใครตอใคร เหมือนบรรดาสมาชิกเผาไทยเทา

ที่หลงเหลืออยู ชิ่งและแฉลบออกขางพนไปจากรมไม ชายคา รม

เงาและบารมีของคุณพี่ โทนี่-โทนาฟ จนไมตองไปรวมออกแรงเหา 

หรือออกแรงกัดใครตอใครใหเสียเวลา เสียพลังงาน โดยใชเหตุ เลย

ทําให โอกาสที่จะโชวกลาม โชวความโดดเดน เปนสงาและความ

หลอเหลาของตัวเอง เลยเปนอะไรที่แคลวคลอง วองไว เปนอิสร

เสรีไปจากพรรค จากคอก จากคลับเหาและคลับเฮาสทั้งหลาย...

ไมตางไปจากคุณเจ สุดาหน�อย แหงรานขนมจีน ยายเปา

กระเดาหมอ อีกเชนกัน...จากที่เคยตองไปรองหม-รองไห ตองไป

พะเนาพะนอ เอาอก-เอาใจ คุณพี่ โทนี่-โทนาฟ กันถึงดูบง ดูใบ ดู 

ดอก หรือดูอะไรตอมิอะไรก็แลวแต พอเริ่มหันมาปกหลักสรางความ

ไ
เปนอิสระ ความเปนไท ใหกับตัวของตัวเอง ไมวามากหรือนอย

เพียงใดก็เถอะ แตก็น�าจะพอชวยให พรรคไทยสรางไทย ชักพอ

เริ่มๆ มี ราคา ขึ้นมามั่ง ตางไปจากบรรดาพรรคพวก พี่ๆ-นองๆ 

ที่ยังไมไปไหน ยังตองวนไป-วนมาอยูภายใตรมไม-ชายคา ของ

คุณพี่ โทนี่-โทนาฟ ที่ไมเพียงแตตองออกเรี่ยว ออกแรง ไลกัด 

ไลฟด ใครก็ตามที่ดันไปแตะคุณหลาน อุงอิ๊ง ในแบบชนิด แตะ

เธอเม� อไหร...โลกแตกแน� ทั้งๆ ที่เขี้ยวหัก เขี้ยวสึก เขี้ยวกรอน 

เพราะความแก ความชรา แตก็ยังมิวายตองออกเรี่ยว ออกแรง 

โชวความดุ ความน�าเกลียด น�ากลัว เพ� อให เขาตา คุณพี่ โทนี่-

โทนาฟ แทนที่จะใหเขาตา ประชาชน อันเปนผูลงคะแนน เปน

ผูตัดสินชะตากรรมของนักการเมืองแตละรายไปตามสภาพ...

อันนี้นี่แหละ...ที่อาจเปนเหตุปจจัยสําคัญเอามากๆ ที่

ทําให บุรุษผูกลามใหญที่สุดในปฐพี อยางคุณพี่ ชัชชาติ ทาน

เลยมาแรงแบบชนิดแรงไมตกอยูจนตราบเทาทุกวันนี้ เพราะไม

วาใครจะฉุดกระชากลากถูใหทานไปเกี่ยวของ พัวพัน กับการ 

เผาไทย มาก-นอยขนาดไหน ก็คงทําไมไดถนัดถนี่มากมายซัก

เทาไหร นับตั้งแตโผลจากจุดสตารท โขยกผานโคงแลว โคงเลา 

จนมาถึงโคงวัดเบญจะฯ ทานเลยยังคง นอนมา แบบไมตองคิด

จะนิมนตพระวัดใด มาเดินนําหนา มาสวดกุสลาธัมมา อกุสลา

ธัมมา ใหตองเม� อยหู เม� อยมือ เม� อยแขง เม� อยขา กันซักเทา

ไหรนัก...

ดังนั้น...เร� องของ การวางตัว ไมวาจะของบรรดานักการ

เมืองทั้งหลาย หรือของปุถุชนคนธรรมดาโดยทั่วไป ไปจนคน

เล็ก-คนใหญ คนโตใดๆ ก็แลวแต จึงออกจะมีความสําคัญไม

น้อยทีเดียว ใครเป็นอิสระ-ไม่อิสระ ใครซื่อสัตย์-ไม่ซื่อสัตย์ 

หรือแมแตใครดี-ใครชั่ว เอาไป-เอามาแลวมันคงขึ้นอยูกับ การ

วางตัว ที่วานี้นี่แหละ ไมไดเกี่ยวกับพรรค เกี่ยวกับความเปน

ฝายใด-ฝายหนึ่ง หรือสีใด-สีหนึ่ง ฯลฯ เอาเลยแมแตนอย...

ปดทายดวยวาทะวันนี้...จาก John Wolfgang Von 

Goethe... “The man who cannot give orders to himself 

will always remain a slave. – ผูที่ ไมสามารถแมแตสั่งการ

ตัวเองได ยอมตองตกเปน...ทาส...อยูร่ําไป...”



















มตามปฏิทินการเมืองและ

จังหวะเคลื่อนไหวพรรคเพื่อ

ไทย นับจากเปดสมัยประชุม

สภาฯ ตั้งแตวันที่ 22 พ.ค.เปนตนไป 

เรื่องอภิปรายไม่ ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็น

รายบุคคล ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 151 

ถูกจัดอันดับความสําคัญไวทายสุด รอง

จากการพิจารณากฎหมายลูกเกี่ยวกับ

การเลือกตั้ง ส.ส.ในวาระ 2-3 และพระ

ราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจํา

ป พ.ศ.2566   

ถึงวันนี้พรรครวมฝายคานยังไมได

ขอสรุป พรรคเพ� อไทย กาวไกล เสรีรวม

ไทย ประชาชาติ เพ� อชาติ พลังปวงชน

ไทย ยังไมเคาะสรุปทั้งจํานวนรัฐมนตรี

ที่จะถูกอภิปราย เนื้อหาสาระ และวันที่

จะย� นญัตติอภิปรายไมไววางใจรัฐบาล 

ตามปฏิทินการเมือง พรรครวม                                                             

ฝายคาน วากันวา การย� นญัตติอภิปราย

ไมไววางใจรัฐบาลตอประธานสภาฯ อาจ                                                             

ทอดยาวไปถึงชวงปลายเดือนมิถุนายน 

และนับจากนั้นจะมีการตรวจสอบความ

ถูกตองของญัตติ กวาจะบรรจุญัตติ 

กําหนดวันอภิปราย ใชเวลาอีกประมาณ 

15 วัน เทากับวากวาจะไดอภิปรายจริง

จะอยู ในชวงกลางเดือนกรกฎาคมไป

แลว   

‘ยุทธพงศ จรัสเสถียร’ รองหัวหนา

พรรค และ ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ� อ

ไทย เดินเกมแรง หงายหนาไพ เปด

อภิปรายรัฐบาลประยุทธรายวันอยางตอเน� อง ความพยายาม

ของกรมธนารักษ ภายใตการดูแลของกระทรวงการคลัง ที่จะ

ลงนามในสัญญา โครงการบริหารและดําเนินกิจการระบบสง

น้ําสายหลักในภาคตะวันออก (อีอีซี) มูลคา 2.5 หม� นลานบาท

ใหได พรอมกับตั้งขอสังเกตการออกประกาศเชิญชวนบริษัทที่

มีคุณสมบัติ ที่บางบริษัทควรจะไดงานไป กลับไมได บริษัทที่ไม

ควรไดงานไป กลับไดงานไป พบขอพิรุธระหวางทางมากมาย  

แมการลงนามในสัญญาจะถูกเล� อนออกไปแลว แตยุทธพงศ

พยายามชี้และโยงไปถึงรัฐมนตรีในรัฐบาล บิ๊กราชการ เอกชน

ที่เขาขายเกี่ยวของอีก 5 ราย และเตรียมย� นให ป.ป.ช.เอาผิด 

พรอมกับเปดตัวละคร ‘พิเชษฐ สถิรชวาล’ ส.ส.บัญชีรายช� อ 

พรรคพลังประชารัฐ ที่มาจากพรรคเล็กเดิม ในวันนี้ถูกตั้งให

เปนหัวหนากลุม 16 กับ ส.ส.พรรคเล็กอีกบางคน ที่แมจะอยู

ในซีกรัฐบาล แตก็ไมเห็นดวย  

พิเชษฐสงสัญญาณ หากตองยกมือไมสนับสนุนรัฐมนตรี 

พลังประชารัฐบาง                                     

คน ไ ม ก ลั ว บ ทล ง 

โ ท ษที่ จ ะ ต า มม า 

ขณะที่ยุทธพงศสง

สัญญาณเปนระยะๆ 

ขณะเปดอภิปราย

รายวันวา มีขอมูลเด็ด หมัดน็อก พล.อ.ประยุทธ อยาชิงยุบ

สภาฯ กอนวันย� นอภิปรายไมไววางใจ  

ยุทธพงศจะสงเสียงขูรัฐบาลประยุทธเปนระยะๆ แตเม� อ

มองใหลึกลงไป ดูเหมือนวาเร� องนี้เดอะโจจะสวมบทฉายเดี่ยว  

ออกหนาเลนเอง ไมไดมาจากภาพรวมของพรรคเพ� อไทย และ

บุคคล ที่ชักชวนกันไปรวมรับประทานอาหารกับพรรคเล็ก 

ลวนเปนคนที่สนิทสนมกันในกลุมของยุทธพงศ  

ไมวาจะเปน ส.ส.โตง-นายจิรพงษ ทรงวัชราภรณ ส.ส. 

นนทบุรี มด-น.ส.ชนก จันทาทอง ส.ส.หนองคาย และหญิง-

น.ส.อรุณี กาสยานนท รองเลขาธิการพรรคเพ� อไทย ขณะฝง

ที่ ไปเจรจา ที่อางวาไมเห็นดวยกับรัฐบาลประยุทธ มีเพียง                    

พิเชษฐ สถิรชวาล ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรคพลังประชารัฐ กับ 

มนูญ สิวาภิรมยรัตน ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรคเศรษฐกิจใหม 

เพียงเทานั้น  

ในภาพรวมของพรรคการเมืองขนาดเล็กที่เคยจับมือกัน

แยกตัวออกมา รวมไปถึงพรรคเศรษฐกิจไทย ของ ร.อ.ธรรมนัส                                                                        

พรหมเผา เลขาธิการพรรค ที่เปนคียแมนคนสําคัญ ยังไมได

คลอยตามไปกับกระแสเร� องนี้ 

เมื่อดูจํานวนเสียงในสภาฯ การจะล้มรัฐบาลได้ต้อง

อาศัยเสียงเกินกึ่งหนึ่งในสภาฯ ซึ่งในวันนี้เม� อนับจํานวน ส.ส.ที่

ปฏิบัติหนาที่ได พรรครวมฝายคานตองได 238 เสียงเปนอยาง

นอย แตดวยตัวเลขพรรครวมฝายคานในวันนี้มีเพียง 208 

เสียงเทานั้น  

อีกดานหนึ่ง พรรครวมฝายคาน พยายามเปดเกม ดีล 

หวังรวบพรรคเล็กบางพรรค และเครือขาย 18 ส.ส.ของกลุม

ธรรมนัสทั้งหมดมาเปนพวกใหได แตเม� อนับจํานวนเสียงแลว 

ยังไมเพียงพอตอการลมประยุทธใหไดในสภาฯ และตองไมลืม

วา จํานวนเสียงฝายคานในเวลานี้ ยังไมนับรวมงูเหา งูแฝง ที่

ยังไมแสดงตัว แฝงอยูในพรรครวมฝายคานอีกจํานวนหนึ่ง ดัง

นั้นสมการ 238 เสียงฝายคานที่จะลมรัฐบาลประยุทธ ตองบวก

เพิ่มไปอีกไมต่ํากวา 5 เสียง   

ประเด็นแฉรายวัน ยุทธพงศคงเปนเพียงสีสันทางการ

เมืองในชวงที่ยังไมเปดสภาฯ ฉายขอมูลขูกันเปนรายวัน เขยา

รัฐนาวาประยุทธใหพอแสบๆ คันๆ ครั้นจะหวังถึงขั้นเช็กบิล

รัฐบาลประยุทธใหลมกลางสภาฯ ตามคําขู คงเปนไปไดยาก

ถึงยากมาก.  

‘ยุทธพงศ’ ซักฟอกรายวัน 

ไมงาย ‘ลมประยุทธ’ กลางสภาฯ 

แ

เลือกคนที่เหมาะสม 

เปนผูวาฯ กทม. 

บจากวันศุกรที่ 6 พ.ค. ก็เทากับเหลือเวลาอีกแค 16 

วันเทานั้น ก็จะถึงวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผูวา

ราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพ 

มหานคร หรือ ส.ก. ที่จะเลือกตั้งกันในวันอาทิตยที่ 

22 พ.ค.นี้ โดยพบวาผูสมัครหลายคนก็เรงหาเสียงกันเต็มที่ 

 อยางเม� อวันที่ 5 พ.ค. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ ผูสมัคร

ผูวาฯ กทม. กลุมอิสระ ลงพื้นที่หาเสียงที่ตลาดหลังธนาคาร

ออมสินสํานักงานใหญ เขตพญาไท โดยนายชัชชาติไดเนนย้ํา 

รณรงคงดสงตอขอมูลท่ีไมถูกตองผานชองทางตางๆ โดยเฉพาะ

แอปพลิเคชันไลน ซึ่งเปนชองทางที่ผูสมัครหรือผูถูกกลาวถึง

ไมสามารถแกไขขอเท็จจริงไดดวยตนเอง ยืนยันวา ลงสมัคร

ผูวาฯ กทม.ในนามอิสระจริง มีทีมอาสาสมัครและคนรุนใหม

ใหการสนับสนุน ไมใชพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง 

รวมทั้งย้ํานโยบายการจัดการปญหาคนไรบาน สืบเน� องจากขึ้น

เวทีปราศรัยของมูลนิธิกระจกเงาเม� อค่ําที่ผานมา

นายชัชชาติกลาววา กทม.มีภารกิจ 5 ดานที่ตองดําเนิน

การเพ� อจัดการปญหาคนไรบาน ประการแรก กทม.ตองดูแล

สิทธิคนไรบานเทาเทียมกับพลเมืองทุกคน และตองสงเสริม

ทัศนคติคนในสังคมใหมองคนไรบานในเชิงบวก ประการที่ 2 

กทม.มีหนาที่ โดยตรงในการดูแลดานที่อยูอาศัย สาธารณสุข 

การจัดหาอาชีพ ฯลฯ ดังนั้น กทม.จะปฏิเสธหนาที่ในการดูแล

คนไรบานไมได ประการที่ 3 กทม.ตองแกไขปญหาคนไรบาน

ครบวงจรและแกไขปญหาที่ตนเหตุ โดยพิจารณาสาเหตุที่

ทําใหประชาชนบางกลุมตัดสินใจออกจากบาน ประการที่ 4 

กทม.ตองทําศูนยคนไรบานใหมีคุณภาพ คํานึงถึงศักดิ์ศรีความ

เปนมนุษย และรับฟงความตองการที่แทจริงของคนไรบาน 

ประการสุดทาย กทม.ตองแกปญหาอยางฉับไว ไมปลอยปละ

ละเลยปญหาจนบานปลายและยากเกินกวาจะแกไข

สวนเม� อวันที่ 4 พ.ค. ทาง พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู

สมัครผูวาฯ กทม. หมายเลข 6 ลงพื้นที่ตลาดโอโซนวัน เขต

ดอนเมือง พรอม ส.ก.กลุมรักษกรุงเทพ เขตดอนเมือง จากนั้น

ไดปราศรัยยอยกับพี่นองประชาชน พอคาแมคาในตลาด

พล.ต.อ.อัศวินบอกวา ขณะนี้การหาเสียงเกินครึ่งทาง

มาแลว ตนไดพยายามไปทุกเขต การประเมินเสียงตอบรับ 

ส.ก.กลุมรักษกรุงเทพนั้น ก็คงอยากไดทั้งหมด ที่สงทุกเขต ทุก

คน แตการแขงขันตองมีผูสมหวังและผิดหวัง มีผูชนะและผูแพ 

แตก็อยากจะเปนผูชนะใหไดมากที่สุดเทาที่จะทําได 

ดาน น.ต.ศิธา ทิวารี ผูสมัครผูวาราชการกรุงเทพ 

มหานคร พรรคไทยสรางไทย แถลงการขับเคล� อนนโยบาย 11 

ดาน หรือ 11 พลังสราง กทม.สูการเปนมหานครที่ดีที่สุด โดยมี

หลักในการทํางานคือ การปลดปลอยหรือ Liberate ประชาชน 

จากการถูกกดทับ โดยระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับตางๆ เพ� อ

ใหประชาชนลุกขึ้นมาทํามาหากินไดเร็วที่สุด แข็งแรงที่สุด 

รวมถึงการสรางพลัง Empower ประชาชนใหสามารถเขาถึง

แหลงทุน เขาถึงตลาด โดยเฉพาะประชาชนคนตัวเล็ก เชน 

สรางโอกาสใหคนกรุงเทพฯ กลับมาทํามาหากินไดเร็วที่สุด 

สะดวกที่สุด เขาถึงแหลงเงินทุนไดทันที หลังตองเผชิญวิกฤต

หลายดาน ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และวิกฤตจากโควิด หรือ

การลดคาใชจายและอํานวยความ สะดวกในการเดินทางให

คนกรุงเทพฯ โดยคาใชจายจะตองไมเกินรอยละ 15 ของเงิน

เดือน เปนตน 

อยางไรก็ตาม คาดวาสัปดาหสุดทายของการหาเสียง

เลือกตั้ง กทม. บรรยากาศคงสนุกและเขมขนกวานี้ ขณะที่

พบวา คน กทม.จํานวนไมนอยที่กอนหนานี้ยังไมไดตัดสินใจ

วาจะเลือกใคร ถึงตอนนี้คงมีคําตอบกันแลว และอีกหลายคน

บอกวาจะขอรอดูจนถึงชวงสัปดาหสุดทาย จึงตองขอย้ําวา 

การเลือกตั้งครั้งนี้ คน กทม.คงตองพิจารณาเลือกคนที่เห็น

วาเหมาะสมที่สุด หลังไมไดมีการเลือกตั้งผูวาฯ กทม.มาแลว

หลายป เพ� อเลือกคนที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุดมาบริหาร กทม. 

นั

นพ.ชลน�าน ศรีแกว

หัวหนาพรรคเพ� อไทย

“ถากระบวนการเอารายช� อในบัญชีที่พรรคการเมือง

เสนอมาเลือกไมได ตรงนี้จะเปนเหตุวา เขาจะเลือกใครหรือ

ไวใจใคร ซึ่งความเปนไปไดอยูที่ผูมีอํานาจขณะนี้วา เห็นแก

บานเมืองมากนอยขนาดไหน ถาตั้งใจจะสืบทอดอํานาจงาย

ที่สุดคือ พล.อ.ประวิตร เพราะอยูในกลไกการใชอํานาจนี้อยู

แลว และเปนผูที่สนับสนุนคนช� อ พล.อ.ประยุทธขึ้นมาเปน

นายกฯ ตั้งแตแรก”.
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3บทความ-ในประเทศ

ากใครติดตามเพจเฟซบุ๊ก TOP Varawut-ท็อป            

วราวุธ ศิลปอาชา ของทายาทการเมือง “มังกรสุ

พรรณฯ” บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของ

ประเทศไทย จะพบว่าเป็นหนึ่งในเพจของนักการเมืองที่มีคอน

เทนต์เข้ากับยุคสมัยใหม่ไม่น้อย

ย่อยง่าย กระชับ นำาเสนอน่าสนใจ ไม่ยืดยาวเข้าถึง

ยาก แถมมีความหลากหลาย ทั้งเนื้อหาแบบตัวอักษร ภาพนิ่ง 

และภาพเคลื่อนไหว ที่ใช้

โปรแกรมกราฟฟิกเข้ามา

ช่วยให้ดูน่าติดตาม

“ลูกท็อป” รมว.

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม นิยมใช้เพจ

นี้ประชาสัมพันธ์งานใน

กระทรวง ตลอดจนความ

เคลื่อนไหวของพรรค

ชาติไทยพัฒนา ที่ตัว

เองนั่งเป็นประธานคณะ

กรรมการนโยบายและ

ยุทธศาสตร์พรรคอยู่

ส่วนที่หลายคนเอ่ย

ปากชมบ่อยคือ เรื่องคลิป

วิดีโอที่ “ลูกท็อป” ชอบใช้เป็นรูปแบบในการนำาเสนอ แม้

ความยาวของคลิปจะสั้นอยู่ที่ 1-3 นาทีเท่านั้น แต่เนื้อหาอัด

แน่น ครบถ้วน

หลายคลิป “ลูกท็อป” จะพูดแบบรัวๆ ชนิดไม่มีช่องไฟให้

หายใจ เพื่อให้ใช้เวลาน้อยที่สุด แต่เชื่อหรือไม่ เร็วแต่ชัดทุกคำา 

ไม่มีลิ้นพัน เพียงแต่มีหอบบ้างหลังจากรัวเสร็จ (ฮา)

แม้แต่ในการประชุมใหญ่สามัญพรรคชาติไทยพัฒนาที่

ผ่านมา “ลูกท็อป” ก็ใช้วิธี “สปีช” แบบมี “สปีด” บนเวที จน

สะกดสมาชิกพรรคให้จดจ้อง ไม่จำาเจน่าเบื่อ  

หลังจากนั้นมีการตัดต่อคลิปมาลงในเพจเฟซบุ๊ก ปรากฏ

ว่าภายใน 1 นาทีเศษๆ “ลูกท็อป” สามารถรัวเนื้อหาได้อย่าง

ครอบคลุม ถอดออกมาเป็นอักษรได้เป็นหน้ากระดาษ A4 จน

หลายคนแอบแซวว่าเป็นแรปเปอร์กระทรวงทรัพย์ฯ หรือเปล่า

แล้วไม่ได้ชัดแค่ภาษาไทย เวลาไปภารกิจต่างประเทศ มี

เสียงกระซิบให้ฟัง “รมต.ท็อป” พ่นอังกฤษคล่องปร๋อ ราวกับ

เจ้าของภาษาพูดเอง ขนาดครั้งหนึ่ง “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ยังเคยเอ่ย

ปากชมเรื่องนี้

นี่ยังแอบคิด ถ้า “ลูกท็อป” ติดใจเอาไปรัวในสภา ใคร

จะลองจับเวลาดูสักรอบมั้ย เผื่อจะสร้างสถิติใหม่ พูดได้เยอะ

ที่สุดในเวลาไม่กี่นาที อิอิ.

ฌ.เฌอ

‘ลูกท็อป’สายรัว

ห

ใช้นโยบายชี้ขาดเลือกผู้ว่ากทม.

เด็ก-ผู้ ใหญ่ ‘ใครเลว?’

วราวุธ ศิลปอาชา

ประเด็นท่ีอาจ “ไร้สาระ” แต่ผมอยากนำามาคุยกันในวันท่ีไม่รู้

จะคุยอะไรกับท่าน 

ถ้าท่านมีธุระอะไร.......

ก็เชิญไปทำาธุระตามสบาย อย่ามาเสียเวลาอ่านในเรื่องท่ีไม่เป็น

เรื่องซักเท่าไหร่ในวันน้ีเลย!

หัสเดิมเร่ิมเรื่อง ก็มาจากท่ีผมได้อ่านข้อความน้ีในเฟซ

............................

“กลุ่มทะลุวัง ท้ัง ๔ คน โดนตัดความช่วยเหลือจากครอบครัว

หมดแล้ว ตนก็ใช้เงินตัวเองอย่างเดียว และก็จะหมดในเดือนน้ี

พลอยก็โดนครอบครัวตัดขาดมา ๒ ปีแล้ว

บุ้งก็ถูกครอบครัวตัดขาด

ใบปอก็โดนพ่อแม่เฉดหัวออกจากบ้าน

เพราะพ่อแม่ใบปอเป็นสล่ิม”

เมนู สุพิชฌาย์

แกนนำากลุ่มทะลุวัง

๓ พ.ค.๖๕

...................................

เห็นชื่อกลุ่ม เข้าใจว่าทุกท่านพอนึกออกว่าเป็นพวกไหน ทำาอะไร 

เพื่อเป้าหมายใด ภายใต้การปลุกป่ัน-ล้างสมองเด็ก 

แล้วใช้สื่อทุกรูปแบบปลุกป้ันให้เด็กเป็นไอดอล-ดาวเด่นของคน

รุ่นเดียว-วัยเดียวกัน

ก็ “รุ่นใหม่สามน้ิว” น่ันแหละ 

เป้าหมายเดียวจากการใช้เด็กเป็นเครื่องมือ คือสร้างกระแส

ลบหลู่สถาบันให้ปรากฏต่อสาธารณะ 

โดยขบวนการ “จานและสามสัส” มีฝ่ายครีเอตรูปแบบหม่ิน

แคลนสถาบันให้เด็กเคลื่อนไหวในแต่ละคร้ัง 

ด้วยความท่ีเป็นขบวนการผู้มีวิชาการทุกด้านสุมหัว โดยเฉพาะ

ด้านกฎหมาย รูปแบบการหยามหม่ินสถาบันจะออกมาในลักษณะ 

“เล่ียงบาลี”

เพื่อไปอ้างข้างๆ คูๆ ในศาล โดยเฉพาะตอนยื่นขอประกันตัว

ในระยะเดือน-สองเดือนมาน้ี จะสังเกตเห็นว่า เด็กท่ีเป็นเครื่อง

มือขบวนการล้มเจ้า จะทยอยถูกศาลถอนประกันบ้าง ไม่อนุญาตให้

ประกันบ้าง พูดตามภาษาชาวบ้านก็คือ

ศาลท่าน “เอาจริง”!

ท่ีว่า “เอาจริง” ไม่ใช่ว่าท่ีผ่านๆ มาไม่เอาจริง แต่หมายถึงว่า 

พวกท่ีศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวหลายๆ รายอย่างท่ีเห็นตามข่าวช่วงน้ี

เพราะ เคยถูกจับข้ึนศาลมาก่อนแล้ว และศาลเมตตาให้ประกัน

ตัวไปแล้ว โดยมีเงื่อนไขประกัน หลักๆ คือห้ามไม่ให้ไปกระทำาผิดอย่าง

พวกจานแก๊งสามสัส ก็ยกยอปอป้ัน ปรนเปรอ ให้เป็นรุ่นใหม่ 

“อุดมการณ์ล้มเจ้า”

และหนุ่ม-สาว “วัยแตกเปล่ียว” เหมือนช้างตกมัน ถ้าพ่อแม่ไม่ดูแล

ใกล้ชิดแต่เล็กๆ ยากจะเอาอยู่ เด็กจะไปเข้าพวก-เข้าหมู่ ขลุกอยู่ในกลุ่ม

เดียวกันแทนบ้าน

เมื่อแก๊งสามสัส ปรนเปรอให้ทุกอย่าง แลกกับการเชิดชูในทางหลอก

ใช้ เด็กวัยน้ีก็เพริด..เตลิดเปิดเปิง

จากทะลุวัง 

ทะลุ “เข้าคุก-เข้าตะราง” สมองท่ีถูกล้าง ก็ยังหลงว่าน่ีคือ เส้นทาง

วีรบุรุษ-วีรสตรี “สิทธิมนุษยชนสามน้ิว”!

“ท้ัง ๔ คน โดนตัดความช่วยเหลือจากครอบครัวหมดแล้ว

-พลอยก็โดนครอบครัวตัดขาดมา ๒ ปีแล้ว

-บุ้งก็ถูกครอบครัวตัดขาด

-ใบปอก็โดนพ่อแม่เฉดหัวออกจากบ้าน

เพราะพ่อแม่ใบปอเป็นสล่ิม”

ดูซี.....

มันล้างสมองจนเด็กส้ินคิด-ส้ินสำานึก แม้กระท่ังใน “ข้ันพ้ืนฐาน” 

ครอบครัวก็ไม่เหลือ

ขนาดอยู่ในคุก ด้วยน้ำาเล้ียงไว้หลอกใช้ต่อ มันสามารถทำาให้เด็ก

หย่ิงต่ำา ด้วยไม่แยแส ไม่เยื่อใยกับพ่อแม่ ตีตราพ่อแม่ว่าท้ิงลูก คือพวกเขา 

โดยไม่ย้อนคิด ไม่ย้อนสำานึก ในทางกระทำาตัวเองเลย!

พ่อ-แม่น่ะ ไม่ท้ิงหรอก

พวกลูกนอกคอกน่ีตะหากท่ีท้ิงพ่อ-แม่ โดยเห็นพวกจานสามสัสท่ี

หลอกใช้ย่ิงใหญ่ท่ีต้องเชื่อฟังเหนือพ่อ-แม่

“เมนู สุพิชฌาย์” ท่ีพูดข้อความข้างต้น เธอจดท่ีเธอพูดถึงพ่อแม่ด้วย

ทัศนคติเธอในวันน้ีไว้นะ เพราะเธอเป็นเด็กเก่ง แต่เพราะเยาว์วัย เก่งของ

เธอน้ัน จึงถูกเขาหลอกเอาไปเป็นเครื่องมือใช้ในทางช่ัว ช่ัวขณะ

แล้วสักวันข้างหน้า....

ผมเชื่อ เมื่อถึงจุด-ถึงวัยท่ีประสบการณ์ด้วยชีวิตจริงในโลกลวงของ

เธอตกผลึก

แล้วเอาข้อความน้ันมาทบทวนดู ด้วยเก่งในตัวและด้วยผลึก

ประสบการณ์ จะตอบให้เองว่า

เพราะเพริด เตลิดไปตามวัย

มิใช่ พ่อ-แม่ “ตัดหาง” ปล่อยวัด ตามท่ีหลงทิศ จึงเดินผิดทางไปเอง!

ผมอยากให้มองเด็กพวกน้ี แบบ “ปันใจ” เหลือช่องไว้เป็นทางพวก

เขาได้เดินเมื่อโตข้ึนสู่อนาคตบ้าง

อีกหลายคน ท่ีเดินเข้าคุกระหว่างคดี เช่น ทางตะวันบ้าง เก็ทหรือ

โสภณบ้าง ซ่ึงไม่ต้องบอกว่า พวกน้ี ด้วยคดีมาตรา ๑๑๒ ท้ังน้ัน

“วัยรุ่น-วัยแสวงหา” เมื่อ ๑๔ ตุลา ๑๖ เขาแสวงหาประชาธิปไตย 

ในชาติ-ศาสนา-พระมหากษัตริย์จริงๆ 

เดินขบวนแต่ละคร้ัง ชุมนุมแต่ละคร้ัง ชูและถือพระบรม

ฉายาลักษณ์พระเจ้าแผ่นดินนำาหน้าขบวน 

นอกจากแสวงหาประชาธิปไตยแล้ว ยังต่อต้าน “อำานาจนอก

ชาติ” ไม่ให้เข้ามาครอบงำา 

ตรงข้ามกับรุ่นแสวงหาวันน้ี.......

มุ่ง “ล่มชาติ-ล้มสถาบัน” แล้ว ยังกวักมือ เปิดประตูบ้าน ให้นอก

ชาติเข้ามาเป็นเจ้าเข้าครองประเทศ

น่ีมันรุ่น “แสวงหาคุก” แท้ๆ!

ผมไม่อยากโทษเด็ก โดยตรง ต้องโทษผู้ใหญ่ เห็นหน้า-เห็นหัวกัน

อยู่ว่าพวกไหน-กลุ่มไหน ท่ีพูดกันว่า “กฎหมายไม่เอาจริง” น้ัน

อยากให้สังเกตและจับตาดูต่อไปเรื่อยๆ นับจากน้ี

ปี-สองปีท่ีผ่าน กระบวนการกฎหมายบ้านเมือง เหมือนปลาตัว

ใหญ่ติดเบ็ด แรงยังดี ฉุดกระชากลากดึงตอนน้ัน 

เบ็ดจะขาด ปลาหลุดไปได้ ก็ต้องใช้วิธี ปล่อยสายเบ็ดให้ปลาลาก

ไปบ้าง กระตุกกลับมาบ้าง

แต่ตอนน้ี ถึงเวลาสาวสายเบ็ดกลับแล้ว เห็นม้ัย...ปลากระแด่วๆ 

ข่้ึนมาทีละตัว-สองตัว!

ก็อยากให้เด็กเผื่ออ่าน ก็ลองนำาไปคิด ไม่ใช่พอเข้าคุก พวกผู้ใหญ่ 

แม้กระท่ังทนาย จะโพสต์เฟซบ้าง อ้างในศาลบ้าง

“ยังเป็นเยาวชน ยังอยู่ในวัยศึกษา มีอนาคต ควรให้โอกาส”

ก็รู้ว่าเยาวชน อยู่ในวัยศึกษา มีอนาคต แล้วทำาไม ไม่ส่ังสอน ไม่

แนะนำา เตือนสติเด็กล่ะ ก็คลุกคลีอยู่ด้วยกันตลอด แต่พอถูกจับ แหม...

อ้างเป็นฉากๆ

อย่างเน่ีย........

Tisana Choonhavan

เด็กกำาลังจะจบได้เป็นหมอ บุคลากรท่ีจะสร้างคุณูปการให้กับ

ประเทศชาติ ช่วยเหลือคน โดนจับติดคุกเพราะออกมาเรียกร้องเรื่อง

สิทธิมนุษยชน ไม่ยอมก้มหัวให้อำานาจกดข่ี รีดไถภาษีประชาชน

อมรรัตน์

ศาลไม่ให้ประกันตัวเก็ท#โสภณคดี 112 น่าเศร้าสลดเป็นอย่าง

ย่ิง #เก็ทเป็นนศ.แพทย์ปีสุดท้ายกำาลังจะจบการศึกษา

........................

เห็นม้ัย....

ผู้ใหญ่ ขนาดเป็น ส.ส.ยังส่งเสริมให้ท้ายกันในทางท่ีผิด-บิดเบือน

ขนาดน้ี แล้วเด็กท่ีเป็นเหยื่อ

ควรตำาหนิเด็ก หรือควรตำาหนิใคร?

ท่ีเคยทำาซ้ำาอีก ซ่ึงเจ้าตัวก็รับปากต่อศาล

แต่พอให้ประกันออกไป แทนท่ีประพฤติตัวอยู่ในกรอบเงื่อนไข

ประกัน เหมือนอย่างเพนกวิน หรือรุ้ง

กลับไปทำาผิดซ้ำาเหมือนเดิมอีก!

เมื่อตำารวจจับได้อีก ตำารวจก็ยื่นคัดค้านการประกันบ้าง บางรายก็

ถอนประกันบ้าง 

ศาลท่านดูแล้ว ก็พบว่าผิดเงื่อนไขตามท่ีรับปากไว้แต่แรกจริงๆ ท้ัง

น้ัน คือไม่เข็ดหลาบ ปล่อยไป ก็จะไปทำาเหมือนเดิมอีก

สรุป เมื่ออยากลองดี-เจอดี 

ได้กลับเข้าคุกระหว่างคดีเป็นแถวๆ ทำาเอาพวกท่ีเคยย่ามใจ เฮ่ย...ไม่

เป็นไร ศาลใจดี เด๋ียวก็ให้ประกัน ทนายสิทธิฯ เราก็มี เงินลงขันคอยประกัน

พวกเราก็มี จะกลัวอะไร แล้วก็ไปเย้วๆ หยาม-หม่ิน กันอีก 

ตอนน้ีเร่ิมจ๋อยเห่ียวไปตามๆ กัน!

จะสังเกตเห็นว่า ท่ีเปล่ียนหน้าเป็นพวก “รุ่นทะลุวัง” ออกมา

เคลื่อนไหวระยะน้ี เขาจะใช้เด็ก อย่างมากอายุไม่เกิน ๑๘ เป็นเกณฑ์

เพราะอะไร?

เพราะพอเด็กถูกจับ ข้ึนศาล ด้วยเงื่อนไขเยาวชน ก็หวัง “ตีต๋ัวเด็ก” 

น่ันแหละ!

และเด็กพวกน้ี ใช่ว่าเด็กกิน-เด็กเท่ียวนะ เป็นเด็กมีการศึกษา อยู่ใน

ครอบครัวเรียกว่าปานกลางถึงระดับบน 

อย่าง “เมนู สุพิชฌาย์” ท่ีโพสต์ข้อความน้ัน อยู่ทางเหนือ มีการ

ศึกษา พวกขบวนการเขามีอยู่แทบทุกสถาบันศึกษา ก็จะคอยจับตาว่า เด็ก

คนไหนมีแวว “แนวกิจกรรม”

ก็จะเข้าไปล้างสมองตามวิธีการของเขา แล้วป้ันให้ดัง ธรรมชาติของ

วัยรุ่น อยากเด่น อยากให้คนสนใจ อยากได้รับการยอมรับอยู่แล้ว

มี

เมื่อวันท่ี 5 พ.ค. ศูนย์สำารวจ

ความคิดเห็น สิงห์สยามโพล ของ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

สยาม ได้เผยผลสำารวจความ

คิดเห็นของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร (กทม.) ท่ีมีอายุ 

18 ปีข้ึนไป รวมท้ังส้ิน 1,632 

ตัวอย่าง เรื่องการเลือกต้ังผู้ว่า

ราชการกรุงเทพมหานครและ

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 

คร้ังท่ี 2 โดยทำาการสำารวจข้อมูล

ระหว่างวันท่ี 21-30 เม.ย.65

ผลการสำารวจแนวโน้มใน

การตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือก

ต้ังผู้ว่าฯ กทม. พบว่า กลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่มีแนวโน้มในการตัดสิน

ใจเลือกผู้สมัครตามลำาดับ ดังน้ี 

อันดับท่ี 1 ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ ร้อย

ละ 37.0 อันดับท่ี 2 งดออกเสียง 

ร้อยละ 14.2 อันดับท่ี 3 สุชัช

วีร์ สุวรรณสวัสด์ิ ร้อยละ 13.5 

และอันดับท่ี 4 พล.ต.อ.อัศวิน 

ขวัญเมือง คิดเป็นร้อยละ 12.0 

ท้ังน้ีจากผลสำารวจความคิดเห็น

กรุงเทพฯ • เมื่อวันพฤหัสบดี 

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้

สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่หา

เสียงที่ตลาดเช้า คือ ตลาดเอซี 

และตลาดวงศกร เขตสายไหม 

โดย พล.ต.อ.อัศวินกล่าวว่า 

คนในพื้นที่ตลาดค่อนข้างที่จะ

พอใจผู้สมัคร ส.ก.ของกลุ่มรักษ์

กรุงเทพ เขตสายไหม ที่มาลงพื้น

ที่กับตนด้วย ซึ่งได้มาทำาความ

เข้าใจกับประชาชนเพื่อบอกว่าที่

ผ่านมาทำาอะไรในเขตสายไหม

ไปบ้าง ที่ผ่านมาพยายามแก้

ปัญหาให้ ตนไม่เคยทอดทิ้งพี่

น้องประชาชน เลือกอัศวินไม่

ต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่ เราทำา

ต่อจากสิ่งที่เราทำาไปแล้ว เริ่มทำา

จาก 6, 7, 8, 9, 10 ได้เลย 

เ ม่ือถามว่า มีความ

กังวลเรื่องกระแสข่าวหรือเรื่อง

การป่ันกระแสต่างๆ หรือไม่ 

พล.ต.อ.อัศวินตอบว่า ไม่ได้กังวล 

คิดว่าประชาชนเข้าใจ การเมือง

คือการเมือง แต่ตนไม่ใช่นักการ

เมือง ตนเป็นกลุ่มรักษ์กรุงเทพ 

เราไม่สังกัดพรรคการเมือง กลุ่ม

รักษ์กรุงเทพคือกลุ่มคนท่ีจะ

ดูแลรักษากรุงเทพฯ ในทุกมิติให้

มันดีข้ึน ส่วนใครจะกระแสเป็น

อย่างไร เราไม่ได้กังวลใจอะไร 

เพราะพ่ีน้องประชาชนเข้าใจและ

เห็นว่าเราทำาอะไรไปบ้างแล้ว 

และอยากจะทำาอะไรต่อ ไม่ได้ยึด

ติดกับการเมือง ขอย้ำาว่า ผู้ว่าฯ 

กทม.ไม่ใช่เรื่องของการเมือง เป็น

เรื่องของการบ้านท่ีเราต้องดูแลพ่ี

น้องประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุก

กลุ่ม อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม.

‘อัศวิน’เมินพวกชอบปั่นกระแส

ไทยโพสต์ • “สิงห์สยามโพล” เผย “ชัชชาติ” นำาโด่งสนามผู้ว่าฯ แต่

พลังเงียบยังมีอีกเพียบ ใช้นโยบายเป็นตัวแปรตัดสินใจมากกว่าชื่อ

เสียงตัวบุคคล

‘ชัชชาติ’ ย้ำาไร้พรรคหนุนหลัง 

ราชเทวี • เมื่อวันที่ 5 พ.ค. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัคร

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กลุ่มอิสระ ลงพื้นที่หาเสียงที่

ตลาดหลังธนาคารออมสินสำานักงานใหญ่ เขตพญาไท จากนั้น

หาเสียงต่อที่ซอยตลาดศรีวนิช เขตราชเทวี โดยนายชัชชาติได้

เน้นย้ำารณรงค์งดส่งต่อข้อมูลที่ ไม่ถูกต้องผ่านช่องทางต่างๆ โดย                                                             

เฉพาะแอปพลิเคชันไลน์ ซึ่งเป็นช่องทางที่ผู้สมัครหรือผู้ถูกกล่าว

ถึงไม่สามารถแก้ไขข้อเท็จจริงได้ด้วยตนเอง พร้อมยืนยันว่าลง

ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.ในนามอิสระจริง มีทีมอาสาสมัครและคน

รุ่นใหม่ให้การสนับสนุน ไม่ใช่พรรคการเมืองใดพรรคการเมือง

หนึ่ง รวมทั้งย้ำานโยบายการจัดการปัญหาคนไร้บ้าน ต้องแก้

ปัญหาอย่างฉับไว ไม่ปล่อยปละละเลยปัญหาจนบานปลายและ

ยากเกินกว่าจะแก้ไข

ไทยสร้างไทยปราศรัยใหญ่ 6 พ.ค.

ไทยโพสต์ • นายสุธา ชันแสง ประธานคณะกรรมการบริหารพื้นที่

ภาค กทม. พรรคไทยสร้างไทย เปิดเผยว่า เตรียมจัดปราศรัยใหญ่

ทั้งหมด 3 ครั้ง ปราศรัยย่อยอีก 12 ครั้ง โดยการปราศรัยใหญ่ครั้ง

แรกจะเริ่มในวันศุกร์ที่ 6 พ.ค. ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 13 พ.ค. และ

ครั้งที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 20 พ.ค. สำาหรับการปราศรัยครั้งแรกในวัน

ที่ 6 พ.ค. น.ต.ศิธา ทิวารี ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.จะขึ้นเวที เน้นย้ำาถึง

การขับเคลื่อนนโยบายทั้ง 11 ด้าน โดยเฉพาะการคิดต่างเพื่อคน

กรุงเทพฯ มุ่งสร้าง กทม.ให้เป็นมหานครที่ผู้คนมีความสุข สุขภาพ

ดี ทำามาหากินได้สะดวก สะอาด ปลอดภัย ทันสมัย ลาขาดปัญหา

น้ำารอระบาย พร้อมขจัดอุปสรรค ระเบียบ กฎเกณฑ์ ที่กดทับพี่น้อง

น.ต.ศิธา ทิวารี ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หมายเลข 11 พรรคไทยสร้างไทย พร้อมนายพีร์ 

โรจนดารา ผู้สมัคร ส.ก. เขตภาษีเจริญ และนายจอนนี่ แอนโฟเน่ สมาชิกพรรคไทยสร้างไทย ลงพื้น

ที่หาเสียงภายในห้างสรรพสินค้าซีคอน บางแค.  

สะท้อนให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่เกินกว่า 1 ใน 3 หรือคิด

เป็นร้อยละ 37 มีแนวโน้มในการ

ตัดสินใจเลือกผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.

ท่ีเป็นอิสระ ขณะเดียวกันยังพบ

ว่ามีกลุ่มพลังเงียบ ร้อยละ 14 ท่ี

ยังไม่ตัดสินใจเลือกผู้สมัครท่านใด 

ส่วนอิทธิพลของกระแส

การเมืองระดับชาติต่อการตัดสิน

ใจเลือกต้ังผู้ว่าฯ กทม. จากผล

สำารวจความคิดเห็นสะท้อนให้

เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เกิน

กว่า 2 ใน 3 หรือคิดเป็นร้อยละ 

72 เห็นว่า กระแสการเมืองระดับ

ชาติมีผลต่อการตัดสินใจ ขณะท่ี

ประชาชน สู่การเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน และเป็นหนึ่งใน

มหานครที่ดีที่สุดของโลก 

ปชป.ปูพรมขอคะแนนทั่วกรุง

กรุงเทพฯ • นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย ทีมรองผู้อำานวย

การศูนย์อำานวยการเลือกตั้ง กทม.และ ส.ก. พรรคประชาธิปัตย์ 

กล่าวถึงบรรยากาศการปราศรัยครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 พ.ค.ที่ผ่าน

มา ว่าศูนย์ได้ปรับแผนในการหาเสียงของทีม Power 4 ที่จะช่วย

ลุยหาเสียงในพื้นที่ต่างๆ ทั่ว กทม.แบบปูพรมในรูปแบบ 2 Ways 

Communications และจะใช้เวลาพบปะกับประชาชนให้มากที่สุด

ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ก่อนจะถึงวันเลือกตั้ง โดยจะนำาเสนอจุด

เด่น 4 ด้านของตัวผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. คือ ด้านวิศวกรรม ด้านการ

บริหาร ด้านการศึกษา และด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อม

ชูนโยบายหลัก 4 ประเด็น ประกอบด้วย 1.การแก้ปัญหาน้ำาท่วม 

2.ปรับรูปแบบจราจรและขนส่ง 3.สร้างระบบรักษาความปลอดภัย 

และ 4.การกระจายรายได้สู่ชุมชน.

เหตุผลตัดสินใจเลือกผู้สมัคร จาก

ผลสำารวจความคิดเห็นสะท้อน

ให้เห็นว่า นโยบายของผู้สมัครยัง

คงเป็นปัจจัยจูงใจให้กลุ่มตัวอย่าง

สัดส่วน 2 ใน 3 หรือคิดเป็นร้อยละ 

66 ตัดสินใจเลือกผู้สมัครมากกว่า

ชื่อเสียงของผู้สมัคร คิดเป็นร้อย

ละ 17.6 โดยปัจจัยอื่นๆ ไม่ส่งผล

ต่อการตัดสินใจเลือกต้ังผู้สมัคร

มากนัก 

ในส่วนความเป็นอิสระ

ของผู้สมัคร ส.ก. จากผลสำารวจ

ความคิดเห็นสะท้อนให้เห็นว่า 

ยังคงยืนยันให้เห็นว่า ส.ก.ควร

มีสถานภาพในการทำางานท่ีเป็น

อิสระ ปลอดจากการแทรกแซง

ของอิทธิพลของพรรคการเมือง 

ส่วนเหตุผลตัดสินใจเลือกผู้สมัคร 

ส.ก.น้ัน นโยบายของผู้สมัครยัง

เป็นจุดสนใจท่ีมีอิทธิพลต่อการ                                                   

กระตุ้นการตัดสินใจของประชา 

ชนให้เลือกผู้สมัครท่ีมีนโยบาย

สอดคล้องกับความต้องการของ

ตนเอง โดยชื่อเสียงของผู้สมัคร

ท่ีมีประสบการณ์ ความรู้ ความ

สามารถ และเข้าใจปัญหาในพ้ืนท่ี

หรือเขต ย่อมช่วยให้ประชาชน

ตัดสินใจเลือกได้มากกว่าปัจจัย

อื่นๆ ซ่ึงมีลักษณะเช่นเดียวกับการ

ตัดสินใจเลือกผู้ว่าฯ

ด้านบทบาทหัวคะแนนต่อ

การโน้มน้าวการตัดสินใจเลือกผู้

สมัคร ส.ก. จากผลสำารวจความคิด

เห็นสะท้อนให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่าง

เกินกว่าก่ึงหน่ึง หรือคิดเป็นร้อย

ละ 53 ต่างเห็นว่า บทบาทของหัว

คะแนนยังมีอิทธิพลต่อการตัดสิน

ใจเลือกต้ังสมาชิก ส.ก. ซ่ึงบ่งช้ีได้

ว่า การอิงอาศัยหัวคะแนนท่ีอยู่

ในพ้ืนท่ีให้เป็นผู้วางฐานคะแนน

เสียง ก็สามารถปรับเปล่ียนแนว

โน้มของอันดับการเลือกต้ังของผู้

สมัครลำาดับรองให้สามารถเป็นผู้

ชนะการเลือกต้ังในท้ายสุดได้.
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4 บทความ

ww.thaipost.net ไทยโพสต อิสรภาพแหงความ

คิด Line Id: @thaipost เดือนเมษา. พฤษภา. จะ

วาไปเร� องใหญๆ โตๆ ที่เกิดขึ้นในบานเมือง สวน

ใหญเปนเร� องเพศ เคสลาสุดก็อดีตพระนักเทศน

ช� อดัง “ทิดกาโตะ” แหงวัดมังคลาราม นครศรีธรรมราช 

นัดสีกาตองไปมีเพศสัมพันธ์บนสันเขื่อนอ่างเก็บน้ําคลอง

กะทูน แต่ ไม่น่าเชื่อยังจะมีคนไทยบางส่วนออกหน้าเชียร์

และเห็น “กาโตะ” เปนฮี โร ขอ

ถายรูป ทั้งที่ทําผิดวินัยสงฆ ผิดศีล

ธรรมจริยธรรมอันดี ขณะเดียวกัน

ก็มีกรณีของ “ปริญญ พานิชภักดิ์” 

อดีตรองหัวหนาพรรคประชาธิปตย 

ร้อนแรงพอกัน ตั้งแต่เกิดเรื่อง

จนถึงปจจุบัน เจาตัวก็ตองขึ้นโรง

พักเปนวาเลน รับทราบขอกลาวหา

เกี่ยวกับเหย� อที่โดนลวงละเมิดทาง

เพศ และเม� อ 2-3 วันกอน “ปริญญ”                                                   

ประกาศจะฟองกลับทุกคนที่เกี่ยว 

ของ ฐานแจงความเท็จและหมิ่น

ประมาท เพราะทําให้ครอบครัวเสื่อมเสียชื่อเสียง ฝั่งเจ้า

หนาที่ตํารวจโตกลับพนักงานสอบสวนไมหนักใจ เพราะจาก

การสืบสวนสอบสวนคดีที่ผานมา มีพยานหลักฐานแน�นหนา

เพียงพอใหศาลออกหมายจับ  

•...ขามมาที่ความเคล� อนไหว “พิเชษฐ สถิรชวาล”  

ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรคพลังประชารัฐ แท็กทีม “ยุทธพงศ 

จรัสเสถียร” ขวาง บริษัท วงษสยามกอสราง จํากัด ชนะ

ประมูลโครงการบริหารและดําเนินกิจการระบบทอสงน้ําสาย

หลักในภาคตะวันออก ขูรัฐบาลวาถายังอนุมัติใหเอกชนราย

นี้ กลุม 16 พรรคเล็กรวมรัฐบาลจะยกมือไมไววางใจ “สันติ 

พรอมพัฒน” ในฐานะที่เปนผูรับผิดชอบโครงการนี้ และ

เม� อวานนี้ (5 พ.ค.) มีขอเรียกรองใหมีการเปดประมูลใหม 

โดยมีเง� อนไขวาตองดึงบริษัทขาใหญของวงการ ทั้ง ช.การ

ชาง, อิตาเลียนไทย และซิโน-ไทย เขารวมประมูลดวย โดย

อางวาถาให 3 เอกชนนี้เขารวม

ดวยจะไดผลประโยชนเขารัฐไมต่ํา

กว่า 3 หมื่นล้านบาท มากกว่า

ที่บริษัท วงษสยามฯ เสนอใหรัฐ

แน�นอน อืม..ยิ่งพูดก็ยิ่งเห็นภาพ

มากขึ้น และประชาชนคงพอจะได

คําตอบแลววา “หิวกลวย” หรือ

ไม       

•...วาดวยเดือน พ.ค. ตาราง

การเมือง โดยเฉพาะวันที่ 22 พ.ค.                                                         

อยาลืมเปนวันสําคัญของคนกรุง                                                                                 

เทพฯ รวมกันกําหนดชะตาเมืองหลวงประเทศดวยมือตัว                                                                                 

เอง เขาคูหาเลือกผูวาฯ กทม. ที่ตรงตามความตองการ 

บันทึกไวจนถึงขณะนี้ กระแส “ชัชชาติ สิทธิพันธุ” เบอร 

8 นี่แรงเกินตานจริงๆ ก็คอยดูชวงโคงสุดทายไมรูจะเจอ

วิชามารสกัดดาวรุงหรือไม อยางไรก็ตาม วันเดียวกันก็

นับหนึ่งเปดสมัยประชุมสภาเปนวันแรก งานรอนรอใหที่

ประชุมสภาพิจารณาเพียบ เบื้องตนมีราง พ.ร.บ.งบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 รางกฎหมายลูก

พรรคการเมือง รางกฎหมายลูกวาดวยการเลือกตั้ง ส.ส. 

รายงานของกรรมาธิการศึกษาทําบอนกาสิโนถูกกฎหมาย

ครบวงจร และแวววาจะมีกฎหมายปฏิรูปตํารวจดวย

•...ปดทายควันหลงบรรยากาศในพิธีถวายพระพร

ชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เน� องในวันฉัตร 

มงคล 4 พ.ค.2565 ท่ีทําเนียบรัฐบาล ทานรองนายกฯ และ

รัฐมนตรีสาธารณสุข “อนุทิน ชาญวีรกูล” ควงสาวสวยแตง

ชุดไทยรวมงานใหญ เปนท่ีฮือฮาในแวดวง สืบไปสืบมา เธอ

ช� อ “คุณจา” สุภานัน นิราษิท อดีตเชียรลีดเดอรธรรมศาสตร

รุนเดียวกับ “มาดามเดียร” วทันยา วงษ โอภาสี ส.ส.บัญชีราย

ช่ือ พรรคพลังประชารัฐ ปัจจุบัน 

“จาจา” เปนเจาของรานกาแฟ 

“Jajaa Coffee” ท่ีจังหวัดระนอง 

ซ่ึงคนวงในแอบกระซิบวาการเจอ

กันคร้ังแรกเกิดข้ึนระหวางชวยลูก

พรรคหาเสียงเลือกต้ังใหญป 62 

ชวงรอเวลาข้ึนเวทีปราศรัย “เส่ีย

หนู” และลูกทีมแวะกินกาแฟพอดี 

จากน้ันเม่ือ “หมอหนู” มีสถานะ

กลับมาเปนหนุมโสด สุดสปอรต 

กทม. อีกคร้ัง ก็เ ดินหนาสาน

สัมพันธกับสาวใตคนน้ี โดยลูกพรรคภูมิใจไทยไดเห็นการเปด

ตัวอยางเปนทางการมาแลว ในงานแตงงานของ “เจเศรษฐ 

ไทยเศรษฐ” ส.ส.อุทัยธานี เม� อปลาย ธ.ค.ท่ีผานมา อืม...เปดตัว

สละโสดแบบน้ี สาวๆ อกหักท้ังประเทศแน�ๆ  เลย.

พิเชษฐ สถิรชวาล

w

เข� อนกะทูน คือ 1 ในโครงการพระราชดําริของในหลวง

รัชกาลที่ 9 ที่ทรงเล็งเห็นถึงความทุกขยากของชาวบาน ซึ่ง

ตองประสบเหตุการณสูญเสียครั้งยิ่งใหญไปกับอุทกภัยเม� อ พ.ศ. 

2531 โดยโครงการอางเก็บน้ําคลองกะทูนเปนโครงการพัฒนา

แหลงน้ําเพ� อประโยชนการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่สองฝงคลองกะ

ทูนและแมน้ําตาปทางตอนลาง สรางแลวเสร็จเม� อป พ.ศ.2540 

ครอบคลุมพื้นที่ 12,500 ไร และดวยวิวทิวทัศนที่งดงาม มีภูเขา

เปนฉากหลัง จึงไดรับการขนานนามวาสวิตเซอรแลนดแดนใต. 

เข� อนกะทูน

ปริญญ พานิชภักดิ์

อนุทิน ชาญวีรกูล

ปราชญศรี

จริญพรสาธุชนผูมีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา ติดตาม

ขาวสารที่ผานหูผานตาในสังคมศาสนาบานเรายามนี้ ใหนึกถึง

คําโบราณที่วา...

ฝนตกขี้หมูไหล คนจัญไรมาพบกัน...

เร� องราวความสกปรกเหม็นคาวจึงเกิดขึ้นในแวดวงผากาสาวะ.. 

ใหแปดเปอนสถาบันสงฆในพระพุทธศาสนา ที่นับวัน.. ออกอาการ

ออนแรงลงในทุกขณะ

ใหระลึกถึงพระพุทธภาษิต.. ที่ปรากฏใน กิมพิลสูตร ซึ่งตรัสวา

ดวยเหตุปจจัยทําใหศาสนาเส� อมที่วา...

“ดูกอน กิมพิละ เม� อตถาคตปรินิพพานแลว 

พวกภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ในธรรมวินัยนี้

...เปนผูไมมีความเคารพ ไมมีความยําเกรงในศาสดา

...เปนผูไมมีความเคารพ ไมมีความยําเกรงในธรรม

...เปนผูไมมีความเคารพ ไมมีความยําเกรงในสงฆ

...เปนผูไมมีความเคารพ ไมมีความยําเกรงในสิกขา

...เปนผูไมมีความเคารพ ไมมีความยําเกรงกันและกัน

ดูกอน กิมพิละ นี้แล เปนเหตุปจจัย เคล� อนใหพระสัทธรรม

ไมดํารงอยูนาน ในเม� อตถาคตปรินิพพานแลว”

อีกมูลเหตุหนึ่งที่พระพุทธเจาตรัสไว ในเร� องพระศาสนาเส� อม 

ดวยเพราะพระสัทธรรมเลอะเลือน.. ดังนี้

“...พวกภิกษุเลาเรียนสูตรอันถือมาผิด ดวยบทพยัญชนะ อรรถ

ความหมาย อันคลาดเคล� อน

...พวกภิกษุเปนคนวายาก ไมอดทน ไมยอมรับคําตักเตือนโดย

ความเคารพหนักแน�น

...พวกภิกษุที่เปนพหูสูต คลองแคลว ในหลักพระพุทธวจนะ 

ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา (แมบท) แตภิกษุเหลานั้นไมไดเอาใจ

ใส บอกสอนใจความแหงสูตรทั้งหลายแกคนอ� นๆ เม� อทานเหลานั้น

ลวงลับดับไป สูตรทั้งหลายก็เลยขาดผูเปนมูลราก (อาจารย) ไมมีที่

อาศัยสืบไป

...พวกภิกษุชั้นเถระ ทําการสะสมบริขาร ประพฤติยอหยอนใน

ไตรสิกขา เปนผูนําในทางทราม ไมเหลียวแลในกิจแหงวิเวก ไมปรารภ

ความเพียร เพ� อถึงสิ่งที่ยังไมถึง เพ� อบรรลุสิ่งที่ยังไมไดบรรลุ.. เพ� อ

ทําใหแจงในสิ่งที่ยังไมไดทําใหแจง

พวกบวชภายหลังไดเห็นพระเถระเหลาน้ัน ทําแบบแผนเชนน้ัน

ไว ก็ถือเอาเปนแบบอยาง...”

เมื่อพิจารณาลงไปถึงตัวบุคคลในพระพุทธศาสนา.. ได้แก่ 

ภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา.. ก็จะไดเห็นถึงเหตุของความเส� อม

ในพระพุทธศาสนา ที่มีมูลเหตุสําคัญที่สุดอันเกิดจากพุทธบริษัททั้ง ๔ 

เม� อไมประพฤติตนตามพระธรรมวินัย.. มีการฝาฝนพระธรรมวินัยกัน

มาก แมจะเลาเรียนจนจบการศึกษาปริยัติชั้นสูงทางพระศาสนา.. แต

กลับไมกอใหเกิดประโยชนในการเจริญสมณวิสัย เพ� อเปนเคร� องเลี้ยง

ปองกันตัวใหหางไกลจากอาบัติหนัก.. อาบัติเบา.. โลกธรรมตางๆ ที่

ไมควรเขาไปสองเสพ.. ที่จะนําไปสูเหตุปจจัยการฝาฝนประพฤติปฏิบัติ

ผิดพระธรรมวินัย

เม� อมาบวกกับการรับเขามาบรรพชา-อุปสมบทอยางไมคํานึง

ถึงมาตรฐานพระธรรมวินัย ไมใสใจในพุทธานุญาต ไมไดรับการตรวจ

สอบใหเขมแข็งจาก “อุปชฌายเปด” ทั้งหลาย.. จึงวุนวายเหมือนกลุม

ดายชางทอหูกที่ผูกเปนกระจุก โดยเฉพาะพวกที่บวชกันตามคานิยม

ในสังคม..

ความไมเคารพในพระพุทธ.. พระธรรม.. พระสงฆ จึงเปน

ประเด็นสําคัญในการไปสูความไมเคารพในสิกขาบท.. จึงตั้งอยูใน

ความประมาท โดยเฉพาะในพระอุปชฌายอาจารยที่ ไมใหการอบรม

สั่งสอนอยางจริงจัง ไมเขมงวดในพระธรรมวินัยในการอบรมภิกษุ

นวกะ.. อันมีแบบแผนที่ทรงแสดงไวชัดเจน...

ความเส� อมจึงเกิดขึ้น.. ในหมูภิกษุที่บรรพชา-อุปสมบทเขามา

อยางไมมีการปลูกฝงความศรัทธาปสาทะที่ถูกตอง จึงนําไปสูความ

เศราหมองของพระพุทธศาสนา ที่ตองอาศัยพระสงฆหรือหมูคณะผู

ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัย.. ทําหนาที่สืบทอดสงตอพระพุทธ

ศาสนา ดวยการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตรงตามพระธรรมวินัย...

จึงเปนปญหาหลัก.. ที่ทําใหเปนมูลเหตุแหงความหายนะของ

พระสงฆ โดยเฉพาะเม� อชีวิตยังของติดหนีไมพนโลกธรรม.. สิ่งที่ชี้

เปนชี้ตายในโลกธรรม ไดแก เงินทองของมีคา.. ที่จะชักนําไปสูยศถา

บรรดาศักดิ์.. และที่สุดยอมหนีไมพนเร� องผูหญิงที่จะเขามาใกล เม� อ

จิตใจไหลไปตามกระแสกามคุณ...

ทุกเร� องราว.. ที่เกิดฉาวโฉในวงการสงฆในพระศาสนา จึงหนี

ไมพนสองสิ่งที่มีอิทธิพลในโลกวัตถุนิยม ไดแก เงินทองและสตรี...

แมวาพระพุทธศาสนาจักมีพระธรรมคําสั่งสอนไวชัดเจนใน

เร� องดังกลาว วาเงินทองเปนศัตรูของการประพฤติพรหมจรรยในพระ

ธรรมวินัยนี้ เพราะจะนําไปสูการเขาใกลกามคุณ...

แตก็ยังเห็นนักบวชจํานวนมากยังหนาดานรับเงินทองกันอยาง

เปนล่ําเปนสัน มีการแสวงหาวัตถุกามดุจเดียวอยางคฤหัสถผูครอง

เรือน มีการใชศาสตรศิลปที่เปนติรัจฉานวิชา.. อันตรงขามกับพุทธ

ศาสนา.. ทั้งนี้ เพ� อใหไดมาซึ่งปจจัยเงินทองของมีคาเหลานั้น.. โดย

อางกันจนเปน สาธารณนิยม วา เพ� อบํารุงวัดวาอาราม.. สืบสานอายุ

พระพุทธศาสนา.. ที่สืบเน� องกันมาจนถึงปจจุบัน

ดังในสมัยพรรษาที่ ๓ หลังจากออกพรรษา พระพุทธองค

ประทับ ณ เวฬุวันมหาวิหาร แหงพระนครราชคฤห แควนมคธ.. ได

ตรัสตอบนายบานช� อ มณิจูฬก ที่เขาไปกราบทูลถามพระองค กรณี

ที่ราชบริษัทในพระราชวังสนทนากันวา ทองและเงินยอมสมควรแก

สมณศากยบุตร.. ซึ่งตนไดกลาวแยงราชบริษัทเหลานั้นวา.. สมณศากย

บุตรยอมไมยินดีในเงินทอง ยอมไมรับเงินและทอง ตามที่พระผูมีพระ

ภาคตรัส.. (ไมทราบวาจะเปนการกลาวตูพระพุทธองคหรือไม)!!

“..พระพุทธเจาไดตรัสตอบวา.. ดีละ นายคามณี เธอกลาวตาม

คําที่เรากลาวแลว ไมกลาวตูเราดวยคําไมจริง เพราะวา ทองและเงิน

ไมสมควรแกสมณศากยบุตร

ทองและเงินควรแกผูใด เบญจกามคุณก็ควรแกผูนั้น

เธอพึงจําไวในสวนเดียววา เบญจกามคุณมิใชธรรมของศากย

บุตร.. เรากลาวอยางนี้วา...

ผูตองการหญา    พึงแสวงหาหญา

ผูตองการไม      พึงแสวงหาไม

ผูตองการเกวียน  พึงแสวงหาเกวียน

เรามิไดตอบวา สมณศากยบุตรพึงยินดี พึงแสวงหาทองและ

เงินโดยปริยายอันใดเลย...”

จะเห็นไดวา ทุกเหตุปจจัยท่ีจะนํา

ไปสู่ความวิบัติเส่ือมส้ินไปของพระพุทธ

ศาสนา.. ลวนเกิดจากความไมเคารพใน

พระธรรมวินัยของผูท่ีอางตนเปนพุทธ

บริษัท เชน ภิกษุ เปนตน.. แมวาจะมี

ความรูความเขาใจในพระธรรมวินัย ตาม

ท่ีไดศึกษาทองบนกันมา.. ท้ังน้ี ดวยอํานาจ

ฝายตํ่ายังมีอิทธิพลเหนือชีวิตจิตวิญญาณ

ของบรรดาผูปฏิญาณตนวาเปนสมณะ

เหลาน้ัน แมวาตอมาทรงพุทธานุญาตให

ภิกษุยินดีใน “กัปปยภัณฑ” คือ ส่ิงของ

อันควรสําหรับสงฆ อันไดมาจากเงินทอง

ท่ีมีผูปวารณาถวายไวกับ กัปปยการก.. 

แตมีขอแมวามิใหยินดีในการแสวงหาทอง

เงินดวยตนเอง.. และหามไปผูกใจวาเปน

ของของตน.. จึงจะบริสุทธ์ิตามพระธรรม

วินัย ซ่ึงไดมีพุทธบัญญัติหามภิกษุรับเงิน

ทองหรือยินดีในเงินทองท่ีเขาเก็บไว้เพ่ือ

ตน ระบุชัดเจนวา วัตถุเหลาน้ัน ผิดธรรม ผิดวินัย หากกระทํายอมเทากับ

ฝาฝนหรือพยายามหลีกเล่ียงตอคําส่ังสอนของพระพุทธเจา ปรับเปน

อาบัติใน หมวดนิสสัคคียปาจิตตีย ขอ ๑๘.. ท่ีจะปลงอาบัติใหตกไดน้ัน 

จะตองสละเงินทองน้ัน.. จึงจะสําเร็จการชําระอาบัติ... ท่ีสําคัญจะตอง

รูวิธีการสละวัตถุอาบัติน้ันใหถูกตองตามพระธรรมวินัย อันเปนไปตาม

พุทธบัญญัติ.. จึงจะทําคืนกลับในอาบัติน้ันได...

ดวยความไมเคารพในพระธรรมวินัย.. ดวยความไมศรัทธา

เล� อมใส ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ อยางแทจริง.. ดวยความไม

ศึกษาใหรูถึงคุณคาในพระพุทธศาสนา อันมีคุณไมมีประมาณอยางไร.. 

จึงนําไปสูการประพฤติลูบคลํา.. ของผูมุงเขามาสูพระพุทธศาสนาที่

ขาดจิตวิญญาณชาวพุทธแทจริง...

การเกิดปญหามากมายในแวดวงสงฆ.. จึงไมตางจากปญหาของ

ชาวบาน ดังที่ปรากฏออกมามากมาย.. ที่พรอมทาทายประสิทธิภาพ 

คุณภาพ สมรรถภาพ ของคณะสงฆ.. สถาบันสงฆ.. องคกรสงฆ.. วา... 

จะสามารถยับยั้งแกไขปญหาเหลานั้นใหสิ้นไปไดหรือไม!!.

เจริญพร

dhamma_araya@hotmail.com

วิกฤตผาเหลือง .. ในกระแสไอที!!

งใกลวันเลือกตั้ง กระแสความคิดเห็นยิ่งเขมขนขึ้น บริษัท                                                                                              

เรียล สมารท จํากัด จัดทํา social listening มัดรวมเสียง 

ชาวเน็ตตลอด 3 เดือน ตั้งแต 1 ก.พ.-27 เม.ย. ที่มีตอผู

สมัครเลือกตั้งผูวาฯ กทม. พบมีมากกวา 1.9 ลานขอความ 

เจาะลึกขอมูลเสียงสะทอนและทัศนคติความชอบ ความ

ไมถูกใจ และความคิดเห็นเปนกลางทั่วไป ลําดับผูสมัครที่ถูกกลาว

ถึงเม� อดูเฉพาะขอความเชิงบวก และขอความเชิงลบ พบวามีความ

เปลี่ยนแปลง แตยืนอันดับหนึ่งยังคงเปน “ชัชชาติ” ขณะที่อันดับสอง

ขับเคี่ยวกันระหวาง “อัศวิน” และ “วิโรจน”

บริษัท เรียล สมารท จํากัด Digital Super Agency รายแรก 

ของไทย เปดเผยขอมูลการจัดทํา social listening ดวยเทคโนโลยีเอ 

ไอลิขสิทธิ์เฉพาะของบริษัท คัดกรองขอมูลที่รวบรวมไดจากบทสนทนา

ชาวเน็ตในชวง 3 เดือน ระหวาง ก.พ.ถึง เม.ย.2565 ในหัวขอ ทัศนคติ      

ที่มีตอผูสมัครเลือกตั้งผูวาฯ กทม. 10 อันดับแรก โดยทําการเก็บขอ                                                  

มูลแบบไมไดระบุพื้นที่ผูใชงานจากหลายแพลตฟอรม อาทิ  facebook,                                                               

twitter, website, youtube, Instragram ฯลฯ ภาพรวมการสนทนา 

บนส� อสังคมออนไลนเกี่ยวของกับผูสมัครเลือกตั้งผูวาฯ กรุงเทพมหา                                                                      

นคร ชวงขอมูลวันที่ 1 กุมภาพันธ 2565 ถึงวันที่ 27 เมษายน 2565  

รวมทั้งสิ้น 1,955,953 ขอความ 

โดยเนื้อหาสวนใหญสนทนาเกี่ยวกับนโยบายของผูสมัครที่

มีความแตกตางกันในแตละมุมมองทั้งเชิงบวก เชิงลบ และเชิง

ทั่วไป อาทิ นโยบายทําไดจริง บุคลิกน�าเช� อถือ มั่นใจวาทํางานไดอยาง

ที่พูด หาเสียงสรางภาพ นโยบายขายฝน ไมชอบพรรคที่หนุนหลัง ไมรู

ปญหาแตอยากมาแกไข กทม.จะไปตอไมได เพราะย่ําอยูกับที่นานเกิน

ไป ฯลฯ 

จากขอมูลในภาพขางตนจะพบวา แม ในภาพรวม ผูสมัครที่

ถูกกลาวถึงเปนลําดับสองและสามคือ “วิโรจน” และ “อัศวิน” แต

หากดูเฉพาะบทสนทนา ‘เชิงบวก’ อันดับของผูสมัครทั้งสองคนนี้

จะสลับกัน โดยอันดับผูสมัครเลือกตั้งผูวาฯ กทม.ที่ผูคนในโลกโซ

เชียลพูดถึงมากที่สุดในเชิงบวก 3 อันดับแรก คือ นายชัชชาติ สิทธิ

พันธุ จํานวน 2.3 แสนขอความเชิงบวก ตัวอยางความเห็น เชน 

เบอร 8 เปนเลขแหงความเจริญกาวหนา ช� นชมคลิปวิดีโอที่นําเสนอ

ปญหาและการแกไข ใหความสําคัญกลุมหลากหลายทางเพศ ปายหา

เสียงไมขวางการจราจร ยกยอเปนผูแข็งแกรงตางจากคนอ� น มีความ

เขาใจปญหากลุมชนชั้นลาง เปนตน 

ขณะที่ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง รั้งอันดับสอง ชาวเน็ต

พูดเชิงบวก 9.4 หม� นขอความ เชน ใหกําลังใจขอใหประสบความ

สําเร็จ ชมการสรางบันไดเล� อนไมมีหลังคาไมบดบังทัศนียภาพ ทํา

คลองสวยสะอาดเปนแหลงทองเที่ยว ลงพื้นที่ดูปญหาแออัดกับชาว

มุสลิม ยืนยันผลงานเยอะแตสวนใหญคนไมรู เปนตน  

ตามมาด้วย นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร จํานวน 5.8 หมื่น

ขอความเชิงบวก เชน แสดงจุดยืนสนับสนุนเลือกพรรคกาวไกล ช� นชม

นโยบายสวัสดิการคนเมือง ปายหาเสียงไมขวางทางเดิน ทุมเทลงพื้นที่

จริง ขอบคุณแกปญหาโรงไฟฟาขยะออนนุช ชอบวิธีนําเสนอนโยบาย 

เปนตน

อันดับ 4 น.ต.ศิธา ทิวารี ถูกกลาวถึง 12,802 ขอความ เชน ชอบ

นโยบายบํานาญประชาชน มีวิสัยทัศนที่เปนไปไดจริง 5.นายสกลธี                              

ภัททิยกุล ถูกกลาวถึง 10,690 ขอความ เชน ช� นชมในการทํางาน

เพราะเขาใจปญหาจริงของคนกรุงเทพฯ นโยบายน�าสนใจ 6.นาย                                                                                             

สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์ ถูกกลาวถึง 4,837 ขอความ เชน นําระบบ AI  

แกปญหาการจราจร เช� อวานโยบายแกปญหาฝุน PM 2.5 ทําไดจริง

7.น.ส.รสนา โตสิตระกูล ถูกกลาวถึง 3,450 ขอความ เชน ช� น

ชอบนโยบายติดโซลารเซลล หาเสียงออนไลน ไมทําปายกีดขวาง

พื้นที่ เห็นดวยกับนโยบายลดคาโดยสารรถไฟฟา 20 บาทตลอดสาย 8.

นายวีรชัย เหลาเรืองวัฒนะ ถูกกลาวถึง 36 ขอความ เชน ชอบ

แนวคิดพัฒนากรุงเทพฯ ใหเปน Smart City 9.นายธเนตร วงษา ถูก

กลาวถึง 6 ขอความ เชน ช� นชอบวิสัยทัศนพูดจริงทําจริง และ 10.

นายศุภชัย ตันติคมน ถูกกลาวถึง 5 ขอความ เชน ชอบนโยบายตลาด

นัดธงเขียว

อยางไรก็ตาม เม� อดูเฉพาะบทสนทนา ‘เชิงลบ’ โซเชียลมีเดีย

พูดถึงผูสมัคร 10 อับดับแรก รวม 298,593 ขอความ มีลําดับดังนี้ 1.

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ ถูกกลาวถึง 200,192 ขอความ เชน หาเสียง

สรางภาพ ไมเห็นดวยกับการจํากัดพื้นที่การชุมนุมของประชาชน ลอ

เลียนนโยบาย 200 ขอวาถูกนําเสนอเกินจริง  

2.นายวิโรจน ลักขณาอดิศร ถูกกลาวถึง 59,238 ขอความ  

เชน ไมเลือกเพราะไมสนับสนุนพรรคกาวไกล ไมเห็นดวยกับนโยบาย

ทวงคืนสนามหลวง ไมพอใจการตอบคําถามในเชิงเหน็บแนม นโยบาย

ไมชัดเจนมุงเนนการเมืองเกินไป ไมพอใจที่นําประเด็นการชุมนุมมา

เปนเคร� องมือหาเสียง มุงหาเสียงแตประเด็นที่สรางความแตกแยกให

สังคมไทย 

3.พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ถูกกลาวถึง 29,253 ขอความ เชน                 

หากไดกลับมาเปนผูวาฯ กทม.ก็จะไมมีสิ่งใดเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนา

ขึ้น ตําหนิปายหาเสียงกีดขวางทางเดิน ขาดวิสัยทัศนเพราะปฏิบัติ

หนาที่ตามคําวิจารณของประชาชน ตอนเปนผูวาฯ ไมฟงปญหา

ประชาชน แตมารับฟงตอนหาเสียง เปนตน

ลําดับ 4.นายสุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์ ถูกกลาวถึง 3,547 ขอ 

ความ เชน ลอกเลียนแบบปายหาเสียงของผูสมัครรายอ� น ไมพอใจ

ที่ ไมเคยรับทราบถึงปญหาทางเทาในกรุงเทพฯ มากอน ไมสนับสนุน

เพราะสังกัดพรรคประชาธิปตย 5.นายสกลธี ภัททิยกุล ถูกกลาว

ถึง 2,936 ขอความ เชน ไมรูจริงถึงปญหาตางๆ ในกรุงเทพฯ ไมเคย

เห็นผลงานในสมัยที่เปนรองผูวาฯ  

6.น.ส.รสนา โตสิตระกูล ถูก

กลาวถึง 2,710 ขอความ เชน ยก

คุณจําลอง ศรีเมือง เปนตนแบบ

ผู้ว่าฯ ทําให้หมดความน่าเชื่อ

ถือ  นโยบายขายฝน ไมเช� อวา

จะปราบทุจริตไดจริง 7.น.ต.ศิธา                                                                      

ทิวารี ถูกกลาวถึง 665 ขอความ  

เชน นโยบายหวังคะแนนเสียง                                    

นโยบายเช� อมตอคนตางรุนไมมีทาง                                                    

เกิดไดจริง 8.นายวีรชัย เหลา                                                 

เรืองวัฒนะ ถูกกลาวถึง 32 ขอ 

ความ เชน ตําหนินโยบายไมระบุ

เน้ือหาไมมีรายละเอียด 

9.นายศุภชัย ตันติคมน ถูก

กลาวถึง 10 ขอความ เชน คัดลอกนโยบายของคนอ� นมาดัดแปลง

เล็กนอยแลวนําไปใชเปนของตนเอง และนายธเนตร วงษา ถูกกลาว

ถึง 10 ขอความ เชน ไมเช� อวาจะแกปญหารถติดไดภายใน 21 วัน 

เปนตน  

ขณะที่เม� อดูเฉพาะบทสนทนา ‘ทั่วไป หรือเปนกลาง’ โซเชียล                                             

มีเดียพูดถึงผูสมัคร 10 คนแรก รวม 1,237,856 ขอความ ดังนี้ 1.

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ ถูกกลาวถึง 689,971 ขอความ 2.นายวิโรจน 

ลักขณาอดิศร ถูกกลาวถึง 209,043 ขอความ 3.พล.ต.อ.อัศวิน 

ขวัญเมือง ถูกกลาวถึง 173,532 ขอความ 4.น.ส.รสนา โตสิตระ

กูล ถูกกลาวถึง 55,753 ขอความ 5.นายสุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์ 

ถูกกลาวถึง 42,006 ขอความ 6.นายสกลธี ภัททิยกุล ถูกกลาว

ถึง 35,893 ขอความ 

7.น.ต.ศิธา ทิวารี ถูกกลาวถึง 20,210 ขอความ 8.นายศุภ

ชัย ตันติคมน ถูกกลาวถึง 5,019 ขอความ 9.นายธเนตร วงษา ถูก

กลาวถึง 1,686 ขอความ และนายวีรชัย เหลาเรืองวัฒนะ ถูกกลาว

ถึง 925 ขอความ  

ทั้งนี้ บริษัท เรียล สมารท จํากัด ไดจัดทํารายละเอียดทัศนคติ

ของประชาชนแยกเปนรายบุคคลไวสําหรับ 10 อันดับผูสมัครเลือก

ตั้งผูวาฯ กทม. ดังนี้ Social Listening เปนเคร� องมือสําคัญอยาง                      

หนึ่งที่คนทํางานดานการตลาดดิจิทัล นํามาใชเพ� อบริหารจัดการขอมูล 

และสามารถนําใชเพ� อรับฟงเสียงของผูคนในโซเชียลมีเดียในชองทาง

หลากหลายแพลตฟอรม 

โดยการนําข้อมูลที่ ได้มาประยุกต์ใช้เพื่อนําเสนอมุมมองของ

ผูคนที่รวมสนทนาในโลกออนไลนที่มีตอการเลือกตั้งผูวาฯ กทม.

ครั้ งนี้  ผานการแสดงความคิดเห็นและทัศนคติ เกี่ ยวกับตัวผู

สมัคร บุคลิก ความคิด นโยบาย รวมถึงการสะทอนปญหาที่ควรเรง

แกไข รวมเกาะติดสถานการณการเลือกผูวาฯ กทม. ดวยขอมูลเรียล

ไทมไปกับเรียล สมารท ไดที่ www.realsmart.co.th และ facebook.

com/realsmart.co.th

สํารวจโลกโซเชียล1.9ลานขอความ

‘ช� นชอบ–ไมถกูใจ’ผูสมคัรผูวาฯกทม.

ยิ่

เ



องเรียกว่า “ไม่กลัวน้ำาร้อน” สำาหรับ “พิเชษฐ สถิร

ชวาล” ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 

ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม 16 ที่ออกมาเคลื่อนไหวคัดค้าน

การลงนามสัญญาโครงการบริหารและดำาเนินกิจการระบบส่ง

น้ำาสายหลักในภาคตะวันออก (อีอีซี) มูลค่า 2.5 หมื่นล้านบาท 

ของกรมธนารักษ์กับบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำากัด 

พุ่งเป้าไปท่ีนายสันติ พร้อมพัฒน์ เลขาธิการพรรค พปชร.                          

ในฐานะ รมช.การคลัง ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการน้ี ถึงขนาด                                  

ประกาศอย่างชัดเจน การที่กรมธนารักษ์เลื่อนการเซ็นลงนาม

สัญญาโครงการดังกล่าว ถือว่าพอใจในระดับหน่ึง แต่ต้องตรวจ                                                                      

สอบต่อไป ซึ่งความมุ่งหมายตนไม่ได้ต้องการให้บริษัท อีสท์

วอเตอร์ เป็นผู้ชนะประมูล 

แต่อยากให้ทบทวนวิธีประ 

มูลคัดเลือกว่าดำาเนินการถูก

ต้องหรือไม่ ถ้าจะประมูลใหม่

ก็ต้องเรียกบริษัทใหญ่ๆ ทุก

แห่งมาร่วมประกวดราคาด้วย

“หลั งจากกรมธนา 

รักษ์ทบทวนการดำาเนินการ                                      

แล้ว หากยังจะเซ็นสัญญา

โครงการกับบริษัท วงษ์สยาม

ก่อสร้างฯ ผมก็พร้อมโหวต

สวน ไม่ไว้วางใจนายสันติ 

รมช.การคลัง ที่รับผิดชอบ

โครงการดังกล่าว เพราะการ                     

ประชุมคณะกรรมการท่ีราชพัสดุท่ีมีมติรับรองบริษัท วงษ์สยามฯ 

ก่อสร้างชนะการประมูลน้ัน มีกรรมการเข้าร่วมประชุมแค่ 9 คน 

จากทั้งหมด 12 คน โครงการเป็นหมื่นล้าน แต่ลงมติ 9 คน 

ไม่มีตัวแทนกระทรวงมหาดไทย การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) 

และลงมติเห็นชอบแค่ 6 คน แม้นายสันติจะยืนยันบริษัท อีสท์                                

วอเตอร์ ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ เป็นแค่บริษัทเอกชน แต่ผมเห็นว่า

บริษัท อีสท์วอเตอร์ เป็นกึ่งรัฐวิสาหกิจ กปภ.ถือหุ้น 40% มี

การนิคมอุตสาหกรรมถือหุ้นร่วมด้วย มีความเชื่อมโยงหน่วยงาน                                                                            

รัฐ มีความชำานาญมากกว่า แม้จะให้ผลประโยชน์รัฐน้อยกว่า                                                                             

แต่ดูแลระบบส่งน้ำาภาคตะวันออกมา 29 ปี ไม่ควรทุบหม้อข้าว                                                                                    

กปภ. แต่บริษัท วงษ์สยามก่อสร้างฯ เพ่ิงเข้ามาไม่มีประสบการณ์” 

ที่สำาคัญช่วงเย็นเมื่อวันที่ 4 พ.ค.ที่ผ่านมา ก็มีภาพ “พิ

เชษฐ” ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม 16 ไปนั่งรับประทานอาหารเย็น

ร่วมกับนายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม และรอง

หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ที่ร้านอาหารฝรั่งเศส Mezzaluna บนชั้น 

65 ของโรงแรม Lebua at State Tower ย่าน ถ.สีลม เขตบางรัก 

กรุงเทพฯ 

จนเริ่มมีสัญญาณส่งไปถึง “พิเชษฐ” หากยังคงพบปะ

สังสรรค์กับคณะพรรคเพื่อไทยเช่นนี้ อาจถูกเสนอขับออกจาก

พรรค แต่ก็ดูเหมือน “พิเชษฐ” จะไม่ได้หวั่นเกรงเสียงคำารามขู่

“พรรคมีข้อบังคับห้ามไปกินข้าวกับฝ่ายค้านหรือไม่ ถ้า

จะถูกลงโทษคงเป็นข้อหาขัดผลประโยชน์ใครบางคน ถ้ามติพรรค                         

จะลงโทษก็ไม่ขัดข้อง พร้อมออกไปอยู่พรรคเล็ก ยังเชื่อม่ัน พล.อ. 

ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค พปชร. เป็นคนมีเหตุผล 

เข้าใจดีถึงการที่ตนปกป้องผลประโยชน์ประเทศ”

 งานนี้ต้องบอก “พิเชษฐ” พร้อม!!!

“พิเชษฐ สถิรชวาล” ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชา

รัฐ (พปชร.) และฐานะหัวหน้ากลุ่ม 16 อดีตเคยดำารงตำาแหน่ง

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ทำาหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย อดีตแกน   

นำาพรรคเพื่อไทย เป็นอดีต รมช.คมนาคม และอดีต รมช.อุต  

สาหกรรม ในรัฐบาลทักษิณ.

ออก ก็มองไม่เห็นอนาคตของประเทศไทยครับ

ดาว 

 

โควิดก็ยังต้องอยู่กับมนุษย์อีกสักระยะครับ ถึงเวลาเป็นโรค

ประจำาถิ่นแบบไข้หวัด มันก็ต้องเป็น แต่จะใช้เวลาเท่าไหร่ยังไม่                                        

ชัดเจน อาจจะอีก ๑ ปี ๒ ปี หรือมากกว่านั้น แต่ที่สำาคัญคือ

รัฐบาลต้องดูแลประชาชน จะตัดช่องน้อยแต่พอตัว ให้ประชาชน

จ่ายค่ารักษาพยาบาลตัวเองในตอนนี้คงไม่ได้ 

ส่วนความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน เห็นว่าอาจสู้รบ

กันเป็นปี ถ้าเป็นเช่นนั้นจริง คงต้องค่อยๆ ปรับตัวกันไป เพราะ

เป็นปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้ครับ 

การเมืองเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น                                                                          

ตลอดเวลา ยุบสภา ลาออก หรือตกจากเก้าอี้เพราะศาลรัฐธรรม 

นูญ ก็เป็นไปได้ทั้งนั้นครับ ใครจะไปใครจะมาต้องย้ำาว่าให้เพื่อ

ประชาชน ไม่ใช่เข้ากระเป๋าตัวเอง ท่องคาถานี้ ไว้ครับ รับรอง

เจริญ ฮ่าๆๆๆ.

ผลงานวิจัยเรื่องฟ้าทะลายโจรถูก‘เฟซบุ๊ก’บล็อก

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

คุณรสนา โตสิตระกูล เปิดเผยเรื่องที่เฟซบุ๊กบล็อกผลงาน

วิจัยเรื่องฟ้าทะลายโจร : บ่งบอกอะไรคนไทยบ้าง : ทำาไมต้อง

บล็อก : คำาตอบก็คือไม่ต้องการให้คนไทยรู้ความจริงว่าฟ้าทะลาย

โจรมีประสิทธิภาพในการรักษาไวรัสโควิด : เพื่อให้คนไทยเชื่อถือ

แต่ประสิทธิภาพของยาฝรั่ง วันนี้คนไทยถูกปลูกฝังให้เชื่อถือแต่

ข้อมูลท่ีแชร์ต่อกันมา บริษัทท่ีทำาธุรกิจสื่อออนไลน์สามารถควบคุม

ความคิดของผู้ที่ติดสื่อออนไลน์ ซึ่งมีอิทธิพลต่อผลประโยชน์ของ

ธุรกิจต่างๆ ได้มาก ไวรัส วัคซีนเทพ ยาต้านไวรัสเทพ ล้วนแล้ว

แต่ถูกปลุกปั่นให้เชื่อถือทั้งสิ้น

ประเทศไทยก็มีการฉีดวัคซีนให้ประชาชนมากมายเกือบหมด

ประเทศแล้ว ทำาไมยังมีผู้ติดเชื้อวันละครึ่งแสน วันนี้ความพอ

เพียงของวัคซีนอยู่ที่ ๓ เข็ม แต่ก็ยังมีผู้ติดเชื้อมากมาย ข่าวฟา

วิพิราเวียร์ขาดแคลน มาพร้อมกับข่าวเฟซบุ๊กบล็อกผลงานวิจัย

ของฟ้าทะลายโจร เพื่อให้คนไทยเสพข้อมูลด้านเดียว ติดไวรัสต้อง

รักษาด้วยฟาวิพิราเวียร์ เงินไทยไหลออกนอกประเทศอย่างเดียว

อำานาจหมายถึงผลประโยชน์ที่จะตามมา ข่าวการบุกรุก

ยูเครนของรัสเซียถูกสื่อไทยส่วนใหญ่ที่รับถ่ายทอดข้อมูลจากสื่อ

ตะวันตก

รัสเซีย อเมริกา จีน ต่างก็แย่งชิงความเป็นใหญ่ในโลก 

5บทความ

วดเข้ามาทุกที

อีกเพียง ๒ สัปดาห์ คนกรุงได้เข้าคูหาเลือกตั้งผู้ว่าฯ 

กทม.กันแล้วครับ

อาทิตย์ที่ ๒๒ พฤษภาคม นอกจากเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

แล้ว ยังครบรอบ ๘ ปีรัฐประหาร ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ อีกด้วย 

ฉะนั้นไม่แปลกครับ การหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. จึงมีการจับ

โยงการเมืองระดับประเทศ โจมตีรัฐบาลประยุทธ์ ถล่มทหาร ลากไปถึง

สถาบันเบื้องสูง

เพราะผู้สมัครฝั่งรัฐบาลมีอยู่หลายคน 

ดร.เอ้ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์, พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง, สกลธี 

ภัททิยกุล ก็เหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัว 

แต่ประเด็นที่เป็นข่าวและมองข้ามไม่ได้คือ การหาเสียงเลยเถิด

ของ “วิโรจน์ ลักขณาอดิศร” ผู้สมัครจากพรรคก้าวไกล 

การสร้างประเด็นในการหาเสียง โดยตั้งใจให้ล่อแหลมในการตี 

ความนี้ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คิดขึ้นได้เดี๋ยวนั้นอย่างแน่นอน 

แต่เป็นการตั้งประเด็นวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการวิจารณ์ต่อ และ

เล็งเห็นผลว่า จะนำาไปสู่อะไร

เช่นกรณี ทวงคืนสนามหลวง “วิโรจน์” ไม่ใช่คนแรกที่พูด แต่

เป็นแกนนำา ๓ นิ้ว เคยใช้เป็นแคมเปญในการเคลื่อนไหวมาก่อน  

ที่สำาคัญมีเจตนากระทบกระเทียบไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ 

แม้กระทั่งการลงพื้นที่ชุมชนของผู้สมัคร ส.ก. ส.ข. จากพรรคก้าว

ไกล มีการจัดรูปแบบการแสดงความเห็นโดยใช้การติดสติกเกอร์สี ว่า

เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย 

เป็นแพลตฟอร์มเดียวกันกับเด็กๆ นำาไปใช้เป็นเครื่องมือโจมตี

สถาบันพระมหากษัตริย์ 

และบางคนต้องเข้าเรือนจำาอยู่ในขณะนี้ 

ถามว่าบังเอิญหรือไม่? 

ในการเดินสายหาเสียงของ “วิโรจน์” เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายนที่

ผ่านมา ก็เป็นอีกครั้งที่มีการเปิดประเด็นใหม่ขึ้นมา  

พูดนโยบายสนับสนุนการอ่าน ในงานเสวนา “(ว่าที่) ผู้ว่าฯ อ่าน

อะไร: วิสัยทัศน์และนโยบายเก่ียวกับหนังสือ” ท่ีงาน Summer Book Fest

“วิโรจน์ ลักขณาอดิศร” ตอบคำาถามทำาอย่างไรให้คน กทม. เข้า

ถึงหนังสือว่า 

....ห้องสมุดต้องเป็นสถานที่ที่เก็บหนังสือที่คนอยากอ่านมากกว่า

จะเป็นสถานที่เก็บหนังสือโฆษณาชวนเชื่อ หนังสือที่ใช้การไม่ได้ ๗๐% 

เป็นหนังสือที่ไม่เหมาะกับความต้องการของคนอ่าน 

หากหนังสือหลากหลาย เอาหนังสือขายดีอย่าง “ขุนศึก ศักดินา 

พญาอินทรี” หรือ “ประชาธิปไตยท่ีกษัตริย์อยู่เหนือการเมือง” ท่ีเด็กวัยรุ่น                                                                                              

คนรุ่นใหม่เขานิยมอ่านมาเข้าห้องสมุด คนก็จะเข้าห้องสมุดมากข้ึนแน่นอน...

เดิมพันประเทศไทย

ก็อย่างที่รู้กันครับ มีการใส่ชุดข้อมูลให้เด็กๆ มาตั้งแต่ พรรคอนาคต

ใหม่ ก่อร่างสร้างตัว 

ชุดข้อมูลที่ว่า มีการเปิดเผยมาตลอด โดย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และ 

ปิยบุตร แสงกนกกุล 

เลิกประเพณีไหว้ครู 

เลิกเรียก พี่ น้อง ลุง ป้า น้า อา มีแค่ คุณ ผม ดิฉัน เอาตามแบบฝรั่ง 

มี ไอ กับ ยู อ้างว่า แก้ปัญหาระบบอาวุโส

ที่ลำาดับญาติกันก่อนนี้ เป็นตัวแทนของอำานาจนิยมกีดกันโอกาสและ

ความคิดสร้างสรรค์

ฉะนั้นไม่แปลกครับที่  “วิโรจน์” จะพุ่งเป้าไปที่ คนรุ่นใหม่ 

ทำาไมต้องอ่าน “ขุนศึก ศักดินา พญาอินทรี” หรือ “ประชาธิปไตยที่

กษัตริย์อยู่เหนือการเมือง” 

ก็มีคำาตอบอยู่ในตัวครับ 

มันคือการต่อยอดสิ่งที่ปูทางมาตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่

ถามว่ามีเจตนาอะไร?

ศ.ดร.ไชยันต์ ไชยพร อาจารย์ประจำาภาควิชาการปกครอง คณะรัฐ 

ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กถาม “วิโรจน์” ในเรื่องนี้ครับ 

----------------

...ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. คุณวิโรจน์ ลักขณาอดิศร กับการเสนอ

แนะนำาหนังสือ “ขุนศึก ศักดินา พญาอินทรี” ของ ณัฐพล ใจจริง

“ในงานเทศกาลหนังสือฤดูร้อน ครั้งที่ ๒ Summer Book Fest 

๒๐๒๒ ที่ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เมื่อวันเสาร์ผ่านมา มี “เวที” การ

เมืองเล็กๆ ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง และอาจจะมีนัยสำาคัญที่บ่งชี้ถึงการเลือกตั้งผู้

ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่จะเกิดขึ้นในอีกราว ๒ สัปดาห์กว่าๆ จากนี้…..

ส่วนคุณวิโรจน์นั้น มาในแนวอุดมการณ์ที่เป็นนามธรรมและคุณค่า 

คือการนำาเสนอในแง่มุมที่ว่า การสร้างวัฒนธรรมการอ่านให้แข็งแรงนั้น จะ

ต้องอยู่ภายใต้บรรยากาศที่ผู้คนมีเสรีภาพ ทั้งเสรีภาพในการเลือกหาเลือก

อ่าน เสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่ได้อ่าน

ไป ซึ่งจริงๆ แล้วมันก็ถูกต้องทีเดียว

ในการพูดรอบนี้ คุณวิโรจน์ได้เอ่ยชื่อหนังสือหลายเล่มที่เป็นหนังสือ

ขายดีและเป็นที่นิยมของคนรุ่นหนุ่มสาวฝั่งฝ่ายประชาธิปไตย เช่น “ขุนศึก 

ศักดินา พญาอินทรี” ของ อาจารย์ณัฐพล ใจจริง

การสร้างพื้นที่ซึ่งจะมี “เสรีภาพ” ในการอ่าน และโดยเฉพาะอย่าง

ยิ่ง เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนั้น มันยังอยู่ในกรอบขอบอำานาจของ

ผู้ว่าฯ กทม. หรือจะต้องผ่านการขับเคลื่อนผ่านอำานาจรัฐในระดับที่ใหญ่ไป                         

กว่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม โครงการ “คูปองตาสว่าง” ที่จะเป็นบัตรแทน

เงินสดที่ กทม.จะแจกให้เด็กๆ นำาไปใช้ทำากิจกรรมนอกห้องเรียนเพื่อส่งเสริม

ประสบการณ์ชีวิตเชิงวัฒนธรรม เช่น ไปเข้าพิพิธภัณฑ์ ซื้อหนังสือที่ชอบ 

หรือลงเรียนกีฬา ดนตรี ศิลปะ และกิจกรรมอื่นๆ ที่ตนเองสนใจได้ตามใจ

ชอบนั้นก็น่าสนใจมาก”

จากคอลัมน์ “คนตกสีที่อยู่อีกฝั่งหนึ่ง : ‘ว่าที่ผู้ว่าฯ กทม.’ บนเวทีหนัง 

สือฤดู ‘ร้อน’” ของ กล้า สมุทวนิช ใน มติชน ๔ พ.ค.๒๕๕๖

ผมเชื่อว่า สิ่งที่คุณกล้าเขียน เป็นความจริง และผมอยากถามคุณ

วิโรจน์ว่า คุณไม่ทราบว่า หนังสือ “ขุนศึก ศักดินา พญาอินทรี” ของ ณัฐพล 

ใจจริง มีปัญหาในการนำาเสนอข้อเท็จจริงทางวิชาการหรือครับ?

ถ้ายังไม่ทราบ ผมจะนำาบางตัวอย่างมาใส่ไว้ในคอมเมนต์นะครับ แล้ว

หวังว่าจะให้ความสำาคัญกับชาว กทม.อย่างผม ด้วยการตอบข้อสงสัยของผม

นะครับ ขอบคุณครับ

๑.การกล่าวว่า สมเด็จย่าทรงอยู่เบื้องหลังการทำารัฐประหาร https://

www.facebook.com/chaiyan.chaiyaporn/posts/4754306784622195

๒.การกล่าวว่า ในหลวงรัชกาลที่เก้าทรงทราบแผนการรัฐประหาร 

๒๔๙๐ ล่วงหน้า ๒ เดือน

https://www.facebook.com/chaiyan.chaiyaporn/posts/ 

4754320144620859

๓.การกล่าวว่า กรมขุนชัยนาทนเรนทร ผู้สำาเร็จราชการแทนพระ 

องค์ รับรองรัฐประหารอย่างแข็งขันและรวดเร็ว https://www.facebook.

com/chaiyan.chaiyaporn/posts/4549205991798943 และ https://www.

facebook.com/chaiyan.chaiyaporn/posts/ 4551549161564626

๔.การกล่าวว่า กรมขุนชัยนาทฯ ผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์รับ 

รองรัฐประหารแต่เพียงผู้เดียว

https://www.facebook.com/chaiyan.chaiyaporn/posts/ 

4634878403231701

๕.กรมขุนชัยนาทฯ ผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์เข้าประทับเป็นประ 

ธานประชุมคณะรัฐมนตรีของ จอมพล ป. ในปี พ.ศ.๒๔๙๓

https://www.facebook.com/chaiyan.chaiyaporn/posts/ 

4062196647166549

๖.กรมขุนชัยนาทฯ ผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์ทรงไม่พอใจกับ

การขับไล่ ควง อภัยวงศ์ ลงจากอำานาจ และค้านการแต่งตั้งจอมพล ป. 

เป็นนายกรัฐมนตรีแทน

https://www.facebook.com/chaiyan.chaiyaporn/posts/ 

4656286887757519 และ https://www.facebook.com/chaiyan.

chaiyaporn/posts/4112982145421332

๗.กรมขุนชัยนาทนเรนทร ผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์ทรงมี

ความคิดที่จะกำาจัด จอมพล ป.

https://www.facebook.com/chaiyan.chaiyaporn/posts/ 

4691508317568709

๘.ในหลวงรัชกาลท่ี ๙ มีพระราชประสงค์ท่ีจะต้ังให้พระองค์เจ้าธานี 

พระยาศรีธรรมาธิเบศ และหลวงสินาดโยธารักษ์ เป็นนายกรัฐมนตรีแทน

จอมพล ป. ในปี พ.ศ.๒๔๙๔ รวมถึงการอ้างถึง หม่อมเจ้านักขัตรมงคล ว่า

ทรงมีบทบาทในการให้คำาแนะนำาในหลวงให้มีท่าทีไม่พอใจรัฐบาล

h t t p s : / /www . f acebook . com/cha i y an . cha i y apo rn /

posts/4523325177720358

๙.แผนการเสด็จฯ เยือนชนบทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลท่ี ๙ มีจุดประสงค์เพื่อท้าทายอำานาจรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม

h t t ps : / /www . f acebook . com/cha i y an . cha i y apo rn /

posts/4713470282039179

๑๐.คำากล่าวอ้างของ พูนศุข พนมยงค์ ในหนังสือพิมพ์ Observer ปี 

๒๕๐๐ เก่ียวกับประเด็น “กรณีสวรรคตของในหลวงรัชกาลท่ี ๘” ท่ีปรากฏ

ในวิทยานิพนธ์ของณัฐพล ใจจริง และบทความของสมศักด์ิ เจียมธีรสกุล

https: / /m. facebook.com/100001287626532/posts/ 

4629874763732065/

----------------  

ทั้งหมดนี้ ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. แต่แทบ

ทุกกิจกรรมของพรรคก้าวไกล รวมทั้งคณะก้าวหน้า ที่ล่าสุด “ปิยบุตร” 

ยกรัฐธรรมนูญญี่ปุ่น ที่อเมริกาเป็นคนเขียนให้ ขึ้นมาเพื่อกดทับสถาบัน

พระมหากษัตริย์ ไทย 

ล้วนเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริง เพื่อพุ่งเป้าไปที่สถาบันเบื้องสูง

ทั้งสิ้น 

กรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา

และเจตนาของ พรรคก้าวไกล คณะก้าวหน้า ก็เป็นไปตามท่ีแสดง 

ออกมา

อยากให้คนกลุ่มนี้มีอำานาจหรือเปล่าครับ?.

สีกากับผ้าเหลือง

พระเหมือนเรือ หญิงเหมือนน้ำา

โอบอุ้มลำา เรือไว้ ถ้าไม่รั่ว

หญิงเข้าวัด จัดการ งานครัว

พระก็ต้อง รักษาตัว เรื่องสตรี

อาศัยน้ำา อุ้มเรือ หญิงเอื้อพระ

เสียสละล้ำาเลิศประเสริฐศรี

เรือไม่รั่ว น้ำาไม่เข้า เคล้าราคี

เป็นข่าวดัง เรื่องไม่ดี อยู่ที่เรือ

อนาคตของประเทศไทย

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

เมื่อมีภัยทั้งนอกและในประเทศ เราจะเตรียมรับมืออย่าง 

ไรดี 

วันนี้โควิดก็ยังเป็นภัยร้ายแรง โลกยังไม่ปลอดภัย หลาย

ประเทศเริ่มจะปล่อยให้ โควิดเป็นโรคประจำาถิ่น (ยอมแพ้) แบบ

ตายฝังยังเลี้ยง โดยใช้นโยบายแก้ไขตามสถานการณ์ วันนี้โอไม 

ครอนยังครอบครองโลก มนุษยชาติก็ประมาท เชื่อว่าโอไมครอน

เป็นไวรัสที่เตรียมตัวสลายเป็นไวรัสประจำาถิ่น แต่ถ้าโอไมครอน

ฟ้ืนตัว กลายพันธ์ุเป็นสายพันธ์ุท่ีมีความรุนแรงก็ค่อยหาวัคซีนใหม่

มาต่อสู้กับไวรัสอีกที 

สำาหรับประเทศไทย ดูเหมือนว่ารัฐบาลจะให้ความสำาคัญ

กับไวรัสน้อยลงไปมาก แบบชินชากับปัญหาแล้ว ถึงแม้ว่าสถิติผู้

ติดเชื้อจะเพิ่มสูงทำาลายสถิติ ทั้งๆ ที่มีการระดมฉีดวัคซีน แต่สถิติ

ผู้ติดเชื้อกลับเพิ่มมากขึ้นกว่าสมัยที่ยังไม่มีวัคซีน แต่รัฐบาลก็ยัง

ยึดติดแต่ต้องเพิ่มวัคซีนให้ประชาชน วันนี้เกณฑ์มาตรฐานของ

วัคซีนคือ ๓ เข็ม อนาคตก็อาจจะเพิ่มเป็น ๔ หรือ ๕ เข็ม ดังนั้น

สรุปว่าอนาคตของไวรัสในประเทศไทยฝากไว้กับวัคซีนและยา

ต้านวัคซีนของฝรั่งเท่านั้น

ความขัดแย้งระหว่างสองประเทศ (รัสเซียและยูเครน)  

ซึ่งกูรูหลายคนบอกว่าประเทศไทยจำาเป็นจะต้องแก้ไขโดยด่วน ทั้ง

ระบบการโอนเงินที่เรียกว่า swift อาหารสัตว์ที่นำาเข้าจากรัสเซีย

และยูเครน ฯ ผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างสองประเทศใน

ขณะนี้ ทุกประเทศทั่วโลกก็ต้องได้รับผลกระทบ ประเทศไทยต้อง

ไม่ทำาตัวเป็นกระต่ายตื่นตูม การเลือกข้างโดยไม่ใช้วิจารณญาณ

ที่ถูกต้องจะเป็นอันตรายอย่างยิ่ง โดยต้องตระหนักว่าการกระทำา

ใดของประเทศใดๆ น้ันก็จะยึดถือผลประโยชน์ของชาติตัวเองเป็น

สำาคัญ 

กรณีครุสชอฟจะนำานิวเคลียร์ไปติดตั้งที่อ่าวหมู คิวบา แต่                                                                                

เคนเนดีไม่ยอม ส่ังให้รัสเซียหันหลังเรือรบกลับรัสเซีย ซ่ึงครุสชอฟ

ยินยอม สงครามจึงไม่เกิด แต่กรณีรัสเซียกับยูเครนนั้นแตกต่าง

กัน อเมริกาต้องการให้มีการติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ในยูเครน แต่

รัสเซียไม่ยินยอม แต่ไบเดนไม่ได้ออกหน้า กลับใช้นาโตเป็นเครื่อง

มือ ซึ่งถ้าเกิดสงครามก็จะไม่ใช่ ๑:๑ แต่ผลประโยชน์จะตกเป็น

ของอเมริกา ผลเสียจะเป็นของประเทศในยุโรปที่ต้องลงขันช่วย                                                                                                

เหลืออเมริกา ดังนั้นสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้น ประ 

เทศไทยต้องวางตัวเป็นกลาง เพราะไม่ใช่เรื่องที่เอเชียจะแห่เข้า

ข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

เรื่องที่สาม : การเมืองภายในประเทศ : กูรูการเมืองในประ                 

เทศต่างพากันออกความเห็นว่า เดือนพฤษภาคมนี้การเมืองจะ

ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน ไม่ยุบสภา ก็นายกฯ จะลา

ออก บ้างก็ว่าสิงหาคมน้ีก็ต้องมีการเปล่ียนแปลง เพราะต้องมีการ

ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าวาระการดำารงหน้าที่ของนายกฯ 

ครบแล้วหรือยัง แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะยุบสภาหรือนายกฯ ลา

ไม่กลัวน้ำาร้อน!

อเมริกาก็ใช้ยุโรปเป็นเครื่องมือ ยูเครนก็เปรียบเสมือนคิวบา เป็น                                                                         

หน้าบ้านของรัสเซีย ในอดีตสมัยครุสชอฟที่เป็นพันธมิตรกับคาส                                                                          

โตร ต้องการจะนำานิวเคลียร์ไปติดตั้งในคิวบา เคนเนดีประกาศ

สงครามทันที สั่งให้เรือรัสเซียถอยหลังกลับ มิเช่นนั้นก็จะประ 

กาศสงคราม ครุสชอฟใจไม่ถึง เพราะวิเคราะห์แล้วทำาสงคราม

วันนั้นไม่คุ้ม การตัดสินใจของครุสชอฟวันนั้นก็เหมือนกับการตัด 

สินใจของไบเดนวันนี้ เพราะถ้าปูตินไม่บุก ยูเครนก็จะเป็นเครื่อง

มือของสหรัฐ ใช้นาโตเป็นเครื่องมือ นำาอาวุธนิวเคลียร์มาติดตั้ง

ในยูเครนตามรอยสมัยครุสชอฟ

จะเห็นได้ว่า มีแต่อังกฤษชาติเดียวในยุโรปที่เป็นปี่เป็นขลุ่ย

กับอเมริกา ฝรั่งเศสก็วางเฉย เยอรมนีนิ่งเฉย

ดังนั้นก็เชื่อว่าสงครามไม่ยืดเยื้อ แต่ที่ผู้นำายูเครนไม่ยอม

เจรจาเพราะยังหวงอำานาจ แต่เชื่อว่าเมื่อไม่มีผู้สนับสนุนการทำา

สงคราม ไม่ช้าเรื่องก็จะสงบ

อำานาจคือผลประโยชน์ สงครามทำาให้ได้มาซึ่งอำานาจ แต่

ถ้าเป็นผู้แพ้ก็หมายถึงสูญสิ้นทุกอย่าง

เฒ่าทะเลเทียม 

 

วันก่อนเจอพรรคพวกเพื่อนฝูงที่ติดโควิดรักษาจนหายแล้ว 

ได้สอบถามเรื่องอาการ ระดับความรุนแรงของอาการป่วย ได้

ความว่า ป่วยไม่มาก ปวดหัวนิดหน่อย ไปอนามัยใกล้บ้านแจ้ง

ว่าป่วยโควิด พร้อมนำาผล ATK ไปให้ดู ทางอนามัยจัดยาให้มา

ชุดหนึ่ง มียาพารา ยาแก้แพ้ ยาลดน้ำามูก ยาแก้ไอละลายเสมหะ 

และฟ้าทะลายโจร ไม่มียาฟาวิพิราเวียร์แต่อย่างใด ก็ลองสอบ

ถามหลายๆ คน ก็ได้คำาตอบเดียวกัน ถ้าไม่หนัก ไม่ได้ ฟาวิพิรา

เวียร์ ก็เป็นอันว่าข้อมูลจากผู้ป่วยจริงเป็นแบบนี้ครับ 

ส่วนที่รัฐบาลบอกว่า ฟาวิพิราเวียร์ ไม่ขาด ก็นั่นแหละ

ครับ ใครอาการไม่รุนแรงกินยาที่ว่ามาข้างต้น ส่วนที่รุนแรงจะได้ 

ฟาวิพิราเวียร์ หรือเปล่า ใครเคยป่วยหนักช่วยตอบทีครับ. 

แย่งอำานาจ

 * สักวา “สินค้า” ราคาแพง

ไปทุกแห่งทั่วไทยในวันนี้

ทั้ง หมู-เห็ด-เป็ด-ไก่-ไข่ ไม่พาที

ผัก-ปลา นี้ก็ขึ้นราคาสารพัน

 * ก๋วยเตี๋ยว-ข้าวแกง ก็แข่งขึ้นราคา

น้ำามัน-ไฟฟ้า-ค่ารถขึ้นหมดนั่น

ประชาชนทุกข์ยากลำาบากครัน

แต่ “นักการเมือง” นั้น แย่งอำานาจ

อนาถเอย.

 สามารถ เจนชัยจิตรวนิช

อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำากระทรวงยุติธรรม

  ผู้อำานวยการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
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ระเทศไทยในปี 2565 นี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการ

เริ่มต้นฟื้นฟูอย่างจริงจังจากความบอบช้ำาของพิษ

เศรษฐกิจ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยสำาคัญอย่าง

โควิด-19 ที่กดดันและฉุดรั้งไม่ให้เกิดการพัฒนามานานเกือบ 

3 ปี แน่นอนว่าส่งผลไปยังทุกภาคส่วนในโลกที่จะต้องมีการ

ปรับตัว โดยในปีนี้ถือว่าทุกอย่างเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดี

ขึ้นแล้ว ก็ถือเป็นโอกาสที่สำาคัญในการฟื้นฟูหลายๆ อย่างให้

กลับคืนมา

เช่นเดียวกับท่ีคนในสังคมเองก็เร่ิมมีหนทางท่ีจะฟ้ืนฟู 

ต่อยอด และพัฒนาท้ังอาชีพ ความเป็นอยู่ และการใช้ชีวิตให้

มีคุณภาพกลับมาดีเทียบเท่าหรือมากกว่าช่วงเวลาก่อนเกิดโค

วิดได้ โดยอาศัยเครื่องมือต่างๆ จากหลายหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ซ่ึงมีให้เลือกใช้เกือบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตท่ีปัจจุบัน

แผนงานและบริการมากมายมาส่งเสริมให้มีทิศทางท่ีดีข้ึน

ขณะที่ภาคอุตสาหกรรม กลุ่มผู้ประกอบการการค้า                                                                             

การบริการ หรือในหลายๆ อาชีพก็มีหลายเครื่องมือที่เข้ามา

ช่วยเหลือทำาให้หลายๆ กิจกรรมฟ้ืนคืนมา ซ่ึงหน่ึงในหน่วยงาน

ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องและมีแผนดำาเนินการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ไทยมาโดยตลอดอย่างกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ในปี 65 นี้ก็

มีแผนงานที่ชัดเจน ภายใต้การนำาของ “สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ” 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

โดยมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ

และภาคอุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกด้วย

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบนิเวศ

อุตสาหกรรม (Ecosystem) เพื่อเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรม

ไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 ช่วยส่งเสริมการประกอบกิจการ

อุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

บูรณาการการดำาเนินงานหน่วยงานภายในและภาย  

นอกกระทรวงเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นแนว                                                                  

ทางการทำางานและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นไปอย่างมีประ 

สิทธิภาพ สอดคล้องกับบริบทของสถานการณ์ โลกในปัจจุบัน

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ โดยมี

กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับแผนการพัฒนาประเทศและภาค

อุตสาหกรรม

เป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนความม่ันคงเป้าหมายการ

พัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs) แห่งสหประชาชาติ และนโยบายระดับ

กระทรวง เพื่อก่อให้เกิดการเชื่อมโยงในทิศทางเดียวกันอย่าง

เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไปมากข้ึน

โดยได้จัดทำาแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-

2570) ขึ้น ซึ่งจะผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิต

มีความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ “ปฏิรูป

อุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน” 

ด้วยการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 

โดยที่การส่งเสริมและการพัฒนาต้องสอดคล้องกับศักยภาพ

พื้นฐานของประเทศ ซึ่งการนำาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้จะก่อให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพ มูลค่า

และมาตรฐาน รวมถึงพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้

มีความเข้มแข็ง แข่งขันได้ในเวทีโลก

และแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปีนี้ยังคงมุ่งเน้นไปที่

การยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการและภาค

อุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมให้

มีการพัฒนาอุตสาหกรรมสอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของ

ประเทศ โดยเน้นไปที่งานวิจัย การต่อยอดงานวิจัย และการ

ประยุกต์ใช้ทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้

เอื้อต่อการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมใหม่

ด้วยการสนับสนุนสร้างโอกาส และลดอุปสรรคในการ                                                                               

ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม การเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาห 

กรรมอย่างยั่งยืนด้วย BCG Model เป็นการเพิ่มมูลค่า

เศรษฐกิจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับภาคอุตสาหกรรม

ที่มุ่งเน้นดำาเนินกิจการที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 

และการพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้การบริการอย่างมีประ 

สิทธิภาพ 

ด้วยแผนงานดังกล่าวที่จะมีการพัฒนาระบบและ

ความสามารถของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ

และประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล ซึ่ง

เชื่อว่าจะสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ รวม

ถึงตอบโจทย์สำาคัญให้กับการฟื้นฟูกิจกรรมต่างๆ ของสังคม

ให้กลับมาสู่ภาวะปกติแบบยั่งยืนต่อไปในอนาคตหากแผนดัง

กล่าวสำาเร็จลุล่วงไปได้อย่างครบถ้วน.

แผนฟื้นฟูอย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจ

ป

ณัฐวัฒน์ หาญกล้า

าที่น้องใหม่ IPO ออร่าเปล่งประกายช่วงนี้ต้องยก

ให้ บมจ.ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล (FTI) ประกอบ

ธุรกิจนำาเข้า ผลิตและจำาหน่าย

ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบบำาบัด

น้ำาครบวงจรในประเทศและ

ภูมิภาคอาเซียน เตรียมระดม

ทุนและเข้าจดทะเบียนใน SET 

ไตรมาส 2/65 นี้ โดยจะนำา

เงินต่อยอดธุรกิจให้แข็งแกร่ง

ยิ่งขึ้น งานนี้ วิกร ภูวพัชร์                

ซีอีโอ กระซิบบอกว่า หลังระดม

ทุนแล้วจะทำาให้ธุรกิจ FTI มี

ศักยภาพมากขึ้น พร้อมติดปีก

บินกันเลยทีเดียว แถมมีเรื่อง

ดีๆ ให้ติดตามอีกเพียบ!.   

ว่

ติดปีกบิน

วิกร 

ภูวพัชร์

จ่อรีดภาษี‘บริษัทข้ามชาติ’เพิ่ม
อารีย์ • “สรรพากร” เตรียม

พร้อมรีดภาษีบริษัทข้ามชาติที่ให้

บริการแพลตฟอร์มเพิ่มเติม หวัง

โกยรายได้เข้าไทย คาดได้ข้อสรุป

ปี 2566 เริ่มจัดเก็บปี 2567

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประ

ภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิด

เผยว่า ขณะนี้กรมสรรพากรอยู่

ระหว่างหารือกับองค์การเพื่อ

ความร่วมมือและการพัฒนาทาง                           

เศรษฐกิจ (OECD) ร่วมกับ 139                        

ประเทศท่ัวโลก เดินหน้ามาตรการ

ป้องกันการหลบเล่ียงภาษีระหว่าง

ประเทศ ประกอบด้วย 2 เสาหลัก                                          

คือ เสาหลักท่ี 1 (Pillar 1) มาตรการ

กำ า หนด ให้ บ ริ ษั ท ข้ า มชาติ ที่

ให้บริการอิ เล็กทรอนิกส์จาก

แพลตฟอร์มต่างชาติ (อีเซอร์วิส) 

ต้องเสียภาษีเงินได้ โดยปันส่วน

กำาไรมาให้กับประเทศผู้ใช้บริการ 

ถึงแม้จะไม่มีสถานประกอบการ

ถาวรในประเทศที่ให้บริการ

ในหลักการคือ บริษัทข้าม

ชาติที่มีรายได้เกิน 2 หมื่นล้าน

ยูโรต่อปี มีกำาไรในส่วนที่เกิน 10%                                                          

จะต้องปันกำาไรมาเป็นรายได้

ในอัตรา 25% ให้กับประเทศผู้

ใช้บริการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง

พิจารณาข้อตกลงว่าสัดส่วนใน

การแบ่งรายได้ให้แต่ละประเทศ

จะต้องเป็นอย่างไร คาดว่าจะได้

ข้อสรุปภายในปี 2566 และเริ่ม

จัดเก็บได้ภายในปี 2567 โดย

มั่นใจว่าจะเป็นแหล่งรายได้ใหม่

จำานวนมากจากบริษัทข้ามชาติที่

หลบเลี่ยงภาษี

ทั้งนี้ การจัดเก็บภาษีดัง

กล่าวเป็นส่วนเพ่ิมเติมจากท่ีกรมฯ 

ได้ออกกฎหมายจัดเก็บภาษีมูลค่า

เพิ่มสำาหรับการบริการอิเล็กทรอ 

นิกส์จากแพลตฟอร์มต่างชาติที่

ได้ดำาเนินการไปก่อนหน้านี้ โดย

ในช่วง 6 เดือน ปีงบ 2565 มี

มูลค่าบริการจากต่างชาติสูงถึง 

60,000 ล้านบาท ซึ่งกรมฯ จัด

เก็บรายได้กว่า 4,200 ล้านบาท

สำาหรับเสาหลักที่ 2 (Pillar 

2) มาตรการกำาหนดให้บริษัทข้าม

ชาติที่หลบเลี่ยงภาษีโดยถ่ายโอน

กำาไรไปยังประเทศที่มีอัตราภาษี

ต่ำา จะต้องถูกเก็บภาษีเพิ่มขึ้นจน

เสียอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลขั้น

ต่ำาที่ 15% หรือการกำาหนดให้

ธุรกิจมีการเสียภาษีขั้นต่ำา.

ร่วมมือ • นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. 

จำากัด (มหาชน) และนายไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ร่วมพิธีแสดง

เจตนารมณ์ “โครงการลมหายใจเพื่อน้อง” เพื่อคืนโอกาสให้แก่เด็กนักเรียนและเยาวชนในช่วงรอยต่อที่มี

ความเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษาในปี 2565 ให้สามารถกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดย

มี นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และนาย

ทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานกรรมการบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) ร่วมเป็นประธานในพิธี.

ชงตั้งกก.สอบท่อส่งน้ำ�อีอีซี
ธนารักษ์ขีดเส้นชัดใน15วัน

สกพอ.ปัดไม่มีเอี่ยวประมูล
คลัง • “ธนารักษ์” ชงคลังตั้งคณะกรรมการสอบกรณีประมูลท่อ

ส่งน้ำาอีอีซี ขีดเส้นแล้วเสร็จภายใน 15 วัน ก่อนเดินหน้าลงนาม

สัญญากับ “วงษ์สยามก่อสร้าง” ด้านอีอีซี โต้ อยู่ในความรับผิด

ชอบของกรมธนารักษ์

นายประภาศ คงเอียด 

อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า                                      

กรมฯ ได้เสนอให้นายอาคม เติม                                 

พิทยาไพสิฐ รมว.การคลัง ตั้ง

กรรมการสอบข้อเท็จจริงการ

ประมูลสัมปทานโครงการบริหาร

และดำาเนินกิจการท่องส่งน้ำาสาย                                          

หลักในภาคตะวันออก (อีอีซี) ท่ี

มีบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำากัด 

เป็นผู้ชนะการประมูล โดยให้

ดำาเนินการให้เสร็จภายใน 15 

วัน หลังจากที่ รมว.การคลังมีคำา

เซ็นแต่งตั้ง สำาหรับประเด็นการ

ตรวจสอบของคณะกรรมการ

ชุดดังกล่าว ก็จะมีการพิจารณา

ว่าการประมูลโครงการที่ผ่าน

มาเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎ 

หมายหรือไม่ และจะมีการลง 

พื้นที่เพื่อตรวจสอบสถานที่จริง

เพื่อเตรียมประเด็นการส่งมอบ

ว่าจะมีเรื่องการส่งและรับมอบ

ของผู้ได้รับสัมปทานรายเดิมกับ

รายใหม่หรือไม่

“ที่สำาคัญที่สุด วันที่มีการ

เปลี่ยนผู้บริหารท่อส่งน้ำาอีอีซีจะ

ต้องไม่มีความเสี่ยงกับผู้ใช้น้ำา นี่

เป็นหลักการสำาคัญ ดังนั้นเมื่อ

มีการเซ็นสัญญาจะต้องให้ทั้ง 

3 ฝ่าย คือ ผู้ที่จะเข้ามาบริหาร

รายใหม่ และรายเดิมที่บริหาร

อยู่ รวมถึงกรมธนารักษ์ ตลอด

จนผู้ ใช้น้ำาบางส่วนต้องลงพื้นที่

พร้อมกัน” นายประภาศกล่าว

สำาหรับกำาหนดเวลาท่ีกรม

ธนารักษ์จะเซ็นสัญญากับบริษัท 

วงษ์สยามก่อสร้าง จำากัดน้ัน ต้อง

รอหลังคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงดำาเนินการเสร็จส้ิน 

ซ่ึงต้องยอมรับว่าการเซ็นสัญญา

ล่าช้าจะทำาให้กรมธนารักษ์มี

ความเส่ียงเร่ืองการเล่ียงปฏิบัติ

หน้าท่ีได้ เพราะตามกฎหมายระบุ

ไว้ชัดเจนว่า เมื่อคณะกรรมการ

ท่ีราชพัสดุเห็นชอบผู้ชนะการ

ประมูลโครงการแล้ว หน้าท่ีของ

กรมธนารักษ์จะต้องจัดให้มีการ

เซ็นสัญญากับผู้ชนะการประมูล

ด้าน นายคณิศ แสง

สุพรรณ เลขาธิการสำานักงาน

คณะกรรมการนโยบายเขต

พัฒนาพิ เศษภาคตะวันออก 

(สกพอ.) เปิดเผยว่า ตามที่มี

ข่าวเกี่ยวกับการประมูลท่อส่ง

น้ำาโครงการบริหารและดำาเนิน

กิจการระบบท่อส่งน้ำาสายหลัก

ในภาคตะวันออกนั้น สกพอ.ขอ

ให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงว่า การ                                           

ประมูลท่อส่งน้ำาดังกล่าวเป็น 

การดำาเนินการตามภารกิจและ

ภายใต้อำานาจของกรมธนารักษ์ 

กระทรวงการคลัง ในฐานะผู้

ดูแลทรัพย์สินของรัฐ. 

เร่งเครื่อง4เขตศก.หวังฟื้นฟูปท.

ประภาศ คงเอียด

ทำาเนียบฯ • กพศ.เดินหน้า

ระเบียง ศก.พิเศษ 4 ภาค เร่งรัด

พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ฟื้นฟู

ประเทศจากสถานการณ์ โควิด-19

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน

การประชุมคณะกรรมการนโยบาย 

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

(กพศ.) เปิดเผยว่า หลังจากโควิด-

19 คลี่คลาย ไทยจะต้องเร่งรัด

การพัฒนาและฟื้นฟูประเทศ 

ผ่านการขับเคลื่อนการพัฒนาเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

10 แห่ง และระเบียงเศรษฐกิจ

พิเศษใน 4 ภาค ดังนั้น กพศ.จึง

มีมติเห็นชอบการประกาศพื้นที่

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 4 ภาค 

และให้นำาเรื่องการกำาหนดพื้นที่

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษเสนอคณะ

รัฐมนตรีพิจารณา

โดยกำาหนดให้พื้นที่จังหวัด

เชียงราย เชียงใหม่ ลำาพูน และ

ลำาปาง เป็นระเบียงเศรษฐกิจ

พิเศษภาคเหนือ พื้นที่พัฒนาให้

เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์

หลักของประเทศอย่างยั่ งยืน , 

จังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา 

อุดรธานี และหนองคาย เป็น

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวัน                                   

ออกเฉียงเหนือ เป็นฐานอุตสาห                                       

กรรมชีวภาพ, จังหวัดพระนครศรี 

อยุธยา นครปฐม สุพรรณบุรี และ

กาญจนบุรี เป็นระเบียงเศรษฐกิจ

พิเศษภาคกลาง-ตะวันตก พัฒนา

ให้เป็นฐานอุตสาหกรรมเกษตร 

การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม

ไฮเทค

และจังหวัดชุมพร ระนอง                                                  

สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรม 

ราช พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางของ

ภาคใต้ ในการเชื่อมโยงการค้า

และโลจิสติกส์กับพื้นที่เศรษฐกิจ

หลักของประเทศ และประเทศใน

ภูมิภาคฝั่งทะเลอันดามัน รวมทั้ง

เป็นฐานอุตสาหกรรมชีวภาพและ

การแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง 

พร้อมทั้งเป็นพื้นที่การท่องเที่ยว

ระดับนานาชาติ.

หากดูที่ตัวเลขวอลุ่มตลาดจะมองตลาดยังคงคึกคักพอ

สมควร เพราะวอลุ่มยังหนาตาที่ระดับ 77,457.05 ล้านบาท ซึ่ง

มากกว่าวันก่อนหน้ากว่าหมื่นล้านบาท แต่เมื่อดูตัวเลขดัชนีตลาด

กลับปิดติดลบลดลง 8.99 จุด ทำาให้ดัชนีลงมาปิดที่ระดับ 1,643.30 

จุดเท่ากับลงต่ำากว่า 1,650 จุด ซึ่งจะมีผลทางจิตวิทยาของการเล่น

เก็งกำาไรทางเทคนิค เพราะดัชนีหลุดแนวรับที่ 1,650 จุด ทำาให้

นักเก็งกำาไรจะมองตลาดในทางขาลง และเมื่อมาดูการลงทุนของ

นักลงทุนแต่ละกลุ่มจะพบว่ามีการชะลอการลงทุนมาก แม้แต่นัก

ลงทุนต่างชาติที่มีการเก็งกำาไรในระยะสั้น มีการขายหุ้นออกเมื่อ

วันก่อนกว่า 1,800 ล้าน มาวานนี้ (5 พ.ค.65) ก็มีการขายออก

มาแค่ 180.66 ล้านบาทเท่านั้น แสดงว่ายังไม่มีเจตนาที่จะขาย

หุ้นจริง เป็นแค่การขายเก็งกำาไรในระยะสั้นๆ ในขณะที่นักลงทุน

ทั่วไปที่ปกติมักจะเข้ามาซื้อหุ้นเมื่อตลาดอ่อนตัวหรือปรับฐาน วาน

นี้ก็ซื้อไปน้อยมาก แค่ 37.95 

ล้านบาท ก็ชะลอการลงทุน

เช่นกัน ในขณะที่กองทุนและ

โบรกเกอร์ก็มีพฤติกรรมที่ ไม่

ต่างกัน ซื้อขายกันไม่ถึง 200 

ล้านบาท จึงเป็นการชะลอการ

ลงทุนพร้อมกันทุกกลุ่ม ทำาให้

ตลาดซึม ทั้งๆ ที่เมื่อดูภาวะ

ตลาดระหว่างวันจะพบว่ายัง

คงมีการเล่นเก็งกำาไรกันอยู่มาก 

แต่เป็นการเล่นดันราคาในช่วง

เปิดตลาดแล้วกลับมาขายใน

ท้ายตลาด ลักษณะอย่างนี้การ

เก็งกำาไรจะมีความเสี่ยงสูงมาก 

โอกาสที่จะแก้ตัวแทบไม่มี จึง

มองว่านักเก็งกำาไรส่วนใหญ่จะ

ต้องรับกับการขายตัดขาดทุน ส่วนเหตุที่ตลาดอ่อนตัวลงก็ยังอ้างถึง

ปัจจัยเดิมๆ คือ การที่เฟดลดคิวอีและปรับขึ้นดอกเบี้ยรวมทั้งกังวล

เศรษฐกิจจีนจะขยายตัวลดลงเพราะมีการล็อกดาวน์ที่เซี่ยงไฮ้ ทำาให้

ธุรกิจเติบโตไม่ได้ แต่เมื่อไปดูตลาดหุ้นสหรัฐและยุโรปกลับพบว่ามีการ

ฟื้นตัวและกลับมาเล่นกันในแดนบวก จึงมองได้ว่าตลาดหุ้นไทยเดิน

สวนกระแสตลาดโลก ก็คงเป็นผลมาจากการเล่นเก็งกำาไรในแต่ละรอบ 

มากกว่า การเก็งกำาไรจึงดูจะมีความเสี่ยงสูง แต่การเลือกลงทุนในหุ้น

ที่มีพื้นฐานดีๆ กลับมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสูงเช่นกัน จึงควร

เลือกลงทุนจะดีกว่า 

ส่วนกลุ่มหุ้นที่ยังน่าลุ้น มองในกลุ่มพลังงาน ด้วยราคา

น้ำามันที่ยังยืนในระดับสูงจึงน่ามองที่ ACE, GPSC และ EA 

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์มองธุรกิจฟื้นตัวดี น่ามองที่ J, NUSA และ 

SPALI กลุ่มพาณิชย์ยังมีการเติบโตดีจากแรงหนุนจากภาครัฐและ

เงินเฟ้อ น่ามองที่ BJC, COM7 และ CSS กลุ่มธนาคารราคา

ตกต่ำาลง แต่ผลประกอบการยังดี น่ามองที่ BBL, KBANK และ 

TISCO หุ้นรายตัวเตะตาที่ KEX, TASCO และ PTTGC 

สุดสัปดาห์ตลาดอาจซึมแต่ยังคงมีลุ้นกันทุกวัน เลือกหุ้นพื้น

ฐานดีจะมีความเสี่ยงต่ำา.

ตลาดซึมเก็งกำาไรลด

ราช กรุ๊ป เพิ่มกำาลังผลิตโรงนวนคร

นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บมจ.ราช กรุ๊ป เปิดเผยว่าได้ลงทุนประมาณ 1,724 ล้าน ขยาย

กำาลังผลิตโรงผลิตไฟฟ้านวนครเพิ่มอีก 30 เมกะวัตต์และไอ

น้ำา 5 ตันต่อชั่วโมง เพื่อจำาหน่ายให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมที่มี

ความต้องการใช้ไฟฟ้าสำาหรับการผลิตเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัว

ทางเศรษฐกิจ เริ่มดำาเนินการก่อสร้างในเดือน ธ.ค.ปีนี้ และ

คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ประมาณเดือน 

มิ.ย.2567 ส่งผลให้ โรงผลิตไฟฟ้านวนครมีกำาลังการผลิตรวม 

215 เมกะวัตต์ และกำาลังการผลิตไอน้ำารวม 45 ตันต่อชั่วโมง 

นอกจากนี้บริษัทยังคงเดินหน้าลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าอย่าง

ต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

แนะลดสัดส่วนลงทุนหุ้นไทยลง

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล ผู้อำานวยการอาวุโส สายงาน                                                                                  

วิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ทิสโก้ จำากัด เปิด                                                                                 

เผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการกำาหนดนโยบายของ

ธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) ประกาศขึ้นดอกเบี้ย 0.50% 

และคร้ังต่อไปมีแนวโน้มจะเพ่ิมข้ึนมากกว่า 0.25% น้ัน แนะนำา 

นักลงทุนลดสัดส่วนลงทุนหุ้นไทยลง และถือเงินสดเพิ่มขึ้น                                                                                  

บางส่วนเพื่อลดความเส่ียง ซ่ึงตลาดหุ้นไทยจะมีความผันผวน

มากข้ึนตามหุ้นโลก จากปัจจัยกดดันจากต่างประเทศท่ีเป็นลบ

รอบด้าน ท้ังสงครามยูเครน-รัสเซียท่ียืดเย้ือ เงินเฟ้อท่ีพุ่งสูงข้ึน

ไม่หยุด การล็อกดาวน์ในจีน และการเร่งข้ึนดอกเบ้ียของสหรัฐ

อพท.เร่งยกระดับผู้ประกอบการนำาเที่ยว

นาวาอากาศเอกอธิคุณ คงมี ผู้อำานวยการองค์การ

บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

หรือ อพท. เปิดเผยว่า อพท. โดยสำานักท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ได้จัดกิจกรรมยกระดับการนำาเสนอสินค้าและบริการทางการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการเชื่อมโยงสู่ตลาดมูลค่าสูง (CBT 

Travel Mart) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่อง

เที่ยวโดยชุมชนให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว โดยมีผู้

เข้าร่วมรับฟังกว่า 60 บริษัท ได้แก่ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว

ทั้งภายในประเทศและจากประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งผู้สนใจ

จากสถาบันการศึกษา เพื่อนำาข้อมูลความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน

การทำางานร่วมกันกับชุมชน ช่วยทำาให้ผู้ประกอบการธุรกิจ

ท่องเที่ยวสามารถทำางานร่วมกับชุมชนได้อย่างราบรื่นและ

เกิดประโยชน์กับทั้ง 2 ฝ่าย เกิดการเชื่อมโยงชุมชนเข้ากับผู้

ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่ใช่และใจตรงกัน ส่งผลให้เกิด

การกระจายรายได้ และยังได้นักท่องเที่ยวที่เหมาะสม.

MBKเชื่อมั่น

เปิดประเทศ

สร้างรายได้
ไทยโพสต์ • นายสมพล ตรี 

ภพนารถ ประธานเจ้าหน้าที่

บริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท 

เอ็ม บี เค จำากัด (มหาชน) เปิด

เผยว่า การผ่อนคลายมาตรการ

การเดินทางเข้าประเทศไทยด้วย                                        

การยกเลิกระบบ Test & Go 

และให้ เป็นการตรวจหาเชื้อ

แบบ ATK เพื่อกระตุ้นภาคการ                          

ท่องเท่ียว นับว่าเป็นเรื่องท่ีดี เพราะ 

การแพร่ระบาดของโควิด-19 

ทำาให้นักท่องเที่ยวอั้นการเดิน

ทางมานาน ดังน้ันเมื่อมีการผ่อน

คลายมาตรการ อำานวยความ

สะดวกในการเดินทางให้มาง่าย

ขึ้น และประเทศไทยก็เป็นหนึ่ง

ในจุดหมายปลายทางของนัก

ท่องเท่ียว เชื่อว่านักท่องเท่ียวยัง

นึกถึงเสมอ อยากกลับมาสัมผัส

ความสวยงามของประเทศไทย 

ท้ังน้ี คาดว่าปริมาณนัก                                         

ท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามาใน

ประเทศไทยจะเ พ่ิม ข้ึนแตะ 

40,000-50,000 คนต่อวัน ส่งผล

ให้บรรยากาศการท่องเท่ียวปรับ

ตัวดีขึ้น สร้างรายได้ให้กับร้าน

ค้าผู้เช่า กระตุ้นให้เกิดการจ้าง

งานมากข้ึน และช่วยขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของประเทศ โดยคาด

ว่าสิ้นปี 2565 รายได้กลุ่มธุรกิจ

ศูนย์การค้าจะฟื้นกลับมา 70% 

ขึ้นไปเมื่อเทียบรายได้ปี 2562 

เน่ืองจากแม้อัตราการเช่าพ้ืนท่ี

จะเต็มแต่เอ็ม บี เค ยังคงเดิน

หน้าให้ความช่วยเหลือร้านค้า

ด้วยการลดค่าเช่าอย่างต่อเนื่อง

นับต้ังแต่ท่ีมีการแพร่ระบาดของ

โควิด-19 โดยในไตรมาส 2 ได้ลด

ค่าเช่าสูงสุด 50% ตามประเภท

กิจการ เพื่อให้ผู้เช่ามีสภาพคล่อง

เพียงพอในการดำาเนินธุรกิจ

ระยะยาว.  

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 33.59 34.32
ยูโร 35.47 36.50
ปอนดสเตอรลิง 41.89 43.26
เยน (100 เยน) 25.73 26.68
หยวนจีน 4.24 4.38
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 30,500 30,600
ทองรูปพรรณ 29,956 31,100
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

5/5/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 6,068.16 5,889.35 +178.81
 6,379.50 6,415.60 -36.10
 39,633.18 39,813.85 -180.66
 25,376.21 25,338.26 +37.95

77,457.05
-8.99

1,643.30
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ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท ส่งผลให้ผู้บริโภค

หันมาใช้บริการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น และด้วยจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทำาให้

พฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการของลูกค้าเปลี่ยนแปลง มีการใช้

ชีวิตและทำากิจกรรมในบ้านมากขึ้น ทำาให้หลายบริษัทหันมาให้ความ

สำาคัญกับดิจิทัลมากขึ้น 

ประเดิมเริ่มจาก บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์  หรือโฮมโปร                                           

พัฒนา 3 แอปพลิเคชัน ช่องทางใหม่ในการเลือกซื้อสินค้าที่สะดวก

สบายและรวดเร็ว ทำาให้เรื่องบ้านเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นแบบครบวงจร 

อาทิ HomePro Application ครบครันสินค้าเรื่องบ้าน ช็อปง่ายเพียง

ปลายนิ้ว พร้อมบริการสุดสะดวกมากมาย, Home Card Application 

รวมทุกสิทธิพิเศษในแอปเดียว ทางเลือกใหม่ไม่ต้องพกบัตร แลก

คะแนนรับส่วนลด เพลิดเพลินกับโปรโมชั่นดีๆ ได้ทุกวัน, Home 

Service Application ดูแลอย่างมืออาชีพโดยช่างประจำาบ้าน รับ

ประกันคุณภาพ ไม่ทิ้งงาน งบไม่บานปลาย โหลดได้แล้ววันนี้ ผ่าน

ระบบ iOS และ 

Android เพียง

ดาวน์ โหลด และ

ลงทะเบียนใช้

งานทั้ง 3 แอป 

รับคูปองส่วนลด

ทันที 100 บาท/

แอป รวม 300 

บาท เพื่อใช้เป็น

ส่วนลดช็อปสินค้า 

และบริการที่โฮม

โปร (ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป)  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.

homepro.co.th  ...•

มาที่ คิง เพาเวอร์ ออนไลน์ จัดแคมเปญพิเศษเอาใจคน

ทำางาน www.kingpower.com และคิง เพาเวอร์ แอปพลิเคชัน จัด

แคมเปญ MAY YOUR DAY BE BRIGHT! สุดคุ้ม 5.5 MAYDAY 

DEALS ช็อปสนุกตลอด 5 วัน พร้อมชาร์จพลังด้วยไอเทมสุดสมาร์ท 

POWER UP YOURE LIFE กับสินค้ากว่า 10,000 รายการ เฉพาะ

วันที่ 5 เดือน 

5 ลดสูงสุด

ถึง 70% พร้อม

บริการ Home 

Delivery 

ระหว่างวัน

ที่  1–10 

พฤษภาคม 65 

นี้ ...•

ในตอน

วัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน   

กลับมาพบกันอีกครั้งกับบทความ

ดีๆ ทางคอลัมน์กระเบียดเกษียณ 

โดย บมจ.แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต 

ที่จะเป็นส่วนหนึ่งให้ท่านได้วางแผนการ

เงินก่อนและหลังวัยเกษียณเพื่อให้ท่าน

มีชีวิตในวัยเกษียณอย่างมีความสุขและ

ไม่เป็นภาระของลูกหลาน

สุดยอดกิจกรรมน่าทำาหลังวัยเกษียณ

ส

ผมเชื่อว่าสิ่งที่ใครหลายคนมักตั้ง

คำาถามในวัยก่อนใกล้เกษียณคือ “จะใช้ชีวิต

อย่างไรในวัยเกษียณ” หลายคนมักจะกังวล

ว่าถ้าหากชีวิตวัยเกษียณมาถึง ตนเองคงจะ

รู้สึกเบื่อ ว่างเปล่า ไร้ประโยชน์ อันเนื่องมา

จากการว่างงาน ไม่มีหน้าที่หรือสิ่งที่ต้องทำา

เหมือนอย่างชีวิตในวัยทำางานที่ผ่านมา แต่

หารู้หรือไม่ครับ ชีวิตหลังวัยเกษียณนี่แหละ 

ที่จะทำาให้ทุกคนได้มีเวลาสรรหาหรือลอง

ทำากิจกรรมต่างๆ ที่ตนเองอาจจะไม่เคยมี

โอกาสได้ทำาในช่วงวัยทำางาน 

• ท่องเที่ยวไปยังสถานที่ใหม่ๆ 

กิจกรรมนี้คงจะเป็นสิ่งที่หลายคน

ฝันอยากจะทำา ซึ่งเป็นโอกาสดีเลยทีเดียว

สำาหรับคนวัยเกษียณ ที่คุณจะได้มีเวลาว่าง

เสาะแสวงหาสถานที่เที่ยวใหม่ๆ แบบไม่ซ้ำา

ใคร อีกทั้งยังได้เที่ยวแบบหนำาใจชดเชยช่วง

วัยทำางานอีก หากพร้อมแล้วก็จัดก็กระเป๋า

แล้วลุยได้เลยครับ

• เข้าครัวทำาอาหาร

การทำาอาหารกับชาววัยเกษียณบางคน 

ถือได้ว่าเป็นเรื่องกล้วยๆ ไปเลย เพราะบาง

คนน่ีแทบจะใช้ชีวิตอยู่ในครัว เพื่อทำาอาหาร

ให้ลูกๆ หลานๆ รับประทานกันเป็นประจำา 

พอถึงชีวิตวัยเกษียณ ก็มีเวลาปรับสูตรหรือหา

เมนูใหม่ๆ เตรียมพร้อมไว้สำาหรับลูกหลาน ท้ัง

อ่ิมท้องและอ่ิมใจไปตามๆ กันเลยครับ

• ทำางานฝีมือหรืองานศิลปะ

ชาววัยเกษียณบางคนเติบโตมากับ

งานฝีมือหรืองานศิลปะ เช่น งานแกะสลัก 

าวะผมร่วงเกิด

ขึ้นได้หลาย

สาเหตุ แต่ทุก

สาเหตุสามารถรักษา

ได้ โดย นพ.สมศักดิ์ 

อรรฆศิลป์ อธิบดี

กรมการแพทย์  เปิด

เผยว่า โดยปกติแล้ว

เส้นผมของคนเรามี

ประมาณ 80,000 ถึง 

1,200,000 เส้น งอก

ยาวขึ้นวันละประมาณ 

0.35 มิลลิเมตร และ

มีอายุนาน 2 ถึง 6 ปี 

โดยปกติคนเราจะมี

ผมร่วงเป็นประจำาทุก

วัน แต่ไม่เกินวันละ 

30 ถึง 50 เส้น ผมร่วง

ผิดปกติอาจเกิดจาก

สาเหตุต่างๆ ผู้ป่วยที่

มีภาวะผมร่วงแนะนำา

ให้เข้ามาปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อการ

วินิจฉัยสาเหตุของการเกิดภาวะผมร่วง 

และวางแผนการรักษาที่ถูกต้อง

แพทย์หญิงมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผู้

อำานวยการสถาบันโรคผิวหนัง กรมการ

แพทย์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงสาเหตุของภาวะ

ผมร่วงว่า สาเหตุของภาวะผมร่วงนั้น เกิด

ได้หลายสาเหตุ คือ 1.ผมร่วงจากกรรมพันธุ์ 

สามารถพบได้ทั้งชายและหญิง แต่ส่วน

ใหญ่มักพบในเพศชาย เห็นเป็นเส้นขน

อ่อนๆ ทำาให้ผมบริเวณนั้นดูบางลง ส่วน

มากจะเป็นบริเวณกลางศีรษะและหน้า

ผาก 2.ผมผลัด เกิดผมร่วงเนื่องจากผม

ภ

ได้บ่อยในผู้ใหญ่และเด็กที่มีความเครียดจาก

สาเหตุต่างๆ ผู้ป่วยจะดึงผมตัวเองจนผม

แหว่ง หนังศีรษะบริเวณที่ผมร่วงจะไม่มีผื่น

คัน หรือเป็นขุย และจะพบเส้นผมที่เป็นตอสั้นๆ 

5.ผมร่วงจากเชื้อรา โรคเชื้อราที่ศีรษะ กลาก

ที่ศีรษะ อาจพบได้บ่อยในเด็ก เกิดจากการติด

เชื้อราโรคนี้ทำาให้ผมร่วงเป็นหย่อมๆ เป็นผื่น

แดงคัน และเป็นขุย หรือก้อนอักเสบคล้าย

ฝี อาจจะมีโรคเชื้อรา (กลาก) ร่วมด้วยหรือไม่

ก็ได้ 6.ผมร่วงจากการทำาผม การม้วนผม ย้อม

สีผม ดัดผม เป่าผมหรือวิธีอื่นๆ อาจทำาให้มี

อาการผมร่วงได้จากการที่มีหนัง

ศีรษะอักเสบ หรือเส้นผมเปราะ

หัก 7.ผมร่วงจากโรคอื่นๆ ผู้ป่วยที่

มีโรคบางอย่าง เช่น โรคเอสแอล

อี ก็อาจมีอาการผมร่วง ผมบาง ร่วม

กับอาการไข้เรื้อรัง ปวดตามข้อ มีผื่นปีกผีเสื้อขึ้น

ที่หน้า โรคผมร่วงบางอย่างอาจมีการอักเสบที่

บริเวณสเต็มเซลล์ทำาให้เกิดผมร่วงแบบเป็นแผล

เป็นซึ่งแผลเป็นจะไม่หาย

ผู้อำานวยการสถาบันโรคผิวหนัง แนะนำา

เพิ่มเติมว่า สำาหรับการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยที่มี

ปัญหาผมร่วง มีดังนี้ 1.สังเกตอาการตนเองว่ามีภ

าวะผมร่วงผิดปกติหรือไม่ เช่น ผมร่วงมากกว่าวัน

ละ 100 เส้น/วัน ถ้ามีอาการผมร่วงผิดปกติ ควร

เฝ้าสังเกตภาวะผมร่วง

เพื่อแก้ปัญหาที่สาเหตุ

นี้ที่อะไรๆ ก็แพง แมคโดนัลด์ สวนกระแส จัดชุดสุดคุ้ม สุขทุกวัน 

99 บาท ให้คุณอิ่มอร่อยได้ทุกวันกับ 4 ชุดเบอร์เกอร์ ทั้งชุดแมคฟิช 

อร่อยกับเนื้อปลาพอลล็อค ที่ชุบเกล็ดขนมปังและ

ซอสทาร์ทาร์รสเข้มข้นสูตรพิเศษ ชุดซามูไรเบอร์

เกอร์หมู ฟินกับเนื้อหมูที่ชุ่มฉ่ำาซอสเทอริยากิและ

มายองเนส ชุดแมคไก่ อร่อยกรอบนอกนุ่มในกับ

เนื้ออกไก่ และชุดชีสเบอร์เกอร์ เต็มอิ่มกับเนื้อ

วัว 100% ทุกชุดมาพร้อมกับเฟรนช์ฟรายส์ขนาด

กลาง 1 กล่อง และเครื่องดื่มโค้ก 16 ออนซ์ 1 

แก้ว ในราคาเพียง 99 บาท (จากราคาปกติเริ่ม

ต้น 193 บาท) ประหยัดสูงสุดถึง  54% ตั้งแต่

วันที่ 4 พฤษภาคม-9 สิงหาคม 2565 ที่ร้านแมค

โดนัลด์ทุกสาขาที่ร่วมรายการ (เช็กสาขาได้ที่ 

https://bit.ly/EVM99) และบริการไดรฟ์ทรูของสาขาที่ร่วมรายการ 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก https://www.facebook.com/McThai  ...•

รวมพลคนเพื่อน

เยอะ นัดก๊วนแก๊งของคุณ

มาทานบุฟเฟต์นานาชาติ

รวมซีฟู้ดและซูชิพรีเมียมที่ 

ดิเอมเมอรัลด์ ค็อฟฟี่ช็อพ 

โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ 

ครบ 10 ท่านรับทันที 

“ซี่โครงหมูซอสบาร์บีคิว” 

เมนูปาร์ตี้จานใหญ่ไซส์

บึ้มชุ่มฉ่ำาไปด้วยซอสแบบ

เข้มข้น อร่อยจนลืมอิ่ม 

เฉพาะวันจันทร์-พฤหัสบดี 

ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้

เท่านั้น บุฟเฟต์ทานได้ไม่

อั้น เฉพาะมื้อเย็น เวลา 

พบแพทย์เพื่อให้การวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน 

2.รักษาความสะอาดของเส้นผมและหนังศีรษะอย่างสม่ำาเสมอ 

3.หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีหรือความร้อนกับหนังศีรษะมากจนเกิน

ไป 4.ในผู้ที่มีการดัดผมหรือย้อมสีผม ควรมีการบำารุงเส้นผมด้วยครีม

นวดผมเพื่อไม่ให้ผมพันกันเกิดผมขาดง่าย 5.ถ้ารู้สึกมีอาการคัน ควร

ปรึกษาแพทย์เพื่อรักษา หลีกเลี่ยงการดึงหรือถอนผมเล่น 6.ไม่ ควร

ซื้อยารักษาเองก่อนพบแพทย์เพื่อรับคำาวินิจฉัยที่ถูกต้องก่อนรักษา 

ในรายที่เพิ่งมีอาการผมร่วงที่เป็นมากหรือผมร่วงแบบเป็นแผลเป็น 

ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง.

บเป็นครั้งแรกกับการร่วมงานกันของ FitFlop กับ

ศิลปินชื่อดังระดับโลกจากลอนดอนอย่าง Yinka Ilori 

(ยินกา อิลอริ) ในการออกแบบรองเท้าคอลเลกชัน

รับลมร้อนด้วยการนำาความสนุกของเฉดสีมาออกแบบใน

แบบฉบับของ Multidisciplinary Artist สำาหรับความพิเศษ

ของคอลเลกชันนี้ Yinka ดีไซเนอร์ผู้พลิกโฉมทางม้าลายสี

ขาวดำาธรรมดา 18 แห่งในลอนดอนให้กลายเป็นทางม้าลาย

ที่โดดเด่นไปด้วยสีสันความสดใส ซึ่งงานออกแบบครั้งนี้

เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลประจำาปีอย่าง London Design 

Festival 2021 โดยการออกแบบรองเท้า FitFlop ครั้ง

นี้ ได้แรงบันดาลใจจากการสร้างสรรค์งานเฟอร์นิเจอร์

เก่าดัดแปลงให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ด้วยสีสันสดใส อันเป็น

เอกลักษณ์ที่สื่อถึงมรดกทางวัฒนธรรมของอังกฤษ-ไนจีเรีย 

ซึ่งทั้งหมด Yinka ได้นำามาผสมผสานกับความโดดเด่นใน

เรื่องของ

เทคโนโลยี

เพื่อการสวม

ใส่ที่สบายใน

ทุกย่างก้าว

ได้อย่างลงตัว

ของ FitFlop 

สร้างสรรค์ขึ้น

เป็นรองเท้า

คอลเลกชัน

ใหม่ ให้ทุก

ย่างก้าวเต็มไป

ด้วยสัมผัสของ

ความสบาย 

และดีไซน์สวยงาม โดดเด่นด้วยความสดใสของสีสันที่มีทั้ง

ความเท่และสนุก.

วาดรูป ทำาเครื่องปั้น รวมไปถึงงานเย็บ ปัก 

ถัก ร้อย ต่างๆ ซึ่งถ้าหากทุกคนได้ลองนำา

ทักษะเหล่านี้มาประยุกต์ใช้เพื่อหารายได้

เสริม ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทำา

รายได้อย่างดีเลยทีเดียว

• เป็นอาสาสมัคร

อย่างที่ได้กล่าวไปในข้างต้นว่า ชาว

วัยเกษียณบางคนนั้นอาจจะรู้สึกว่าตนเอง

ไม่มีประโยชน์ที่มาจากการว่างงาน เพราะ

ฉะนั้นการหางานเพื่อสมัครเป็นอาสาสมัคร

นั

18.00–22.00 น. ท่านละ 999 บาทถ้วน จาก

ปกติ 1,400 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ได้ที่โทร.0-2276-4567 ต่อ 8429-30 หรือไลน์ 

@theemeraldhotel และเพจห้องอาหาร www.

facebook.com/theemeraldcoffeeshop ...•

ห้ามพลาด เจียไต๋ โฮมการ์เด้นและเจีย

ไต๋ฟาร์ม ร่วมกับ บมจ.เซ็นทรัล พัฒนา ขอเชิญ

ชวนทุกท่านมา

เพลิดเพลินกับ

การช็อปสินค้า

เกษตรคุณภาพใน

เทศกาลที่รวบรวม

ผลิตภัณฑ์สดใหม่

จากฟาร์มที่งาน 

The Farm 2022 

พร้อมสามารถ

สร้างสุขภาพดีด้วย

อาหาร เครื่องดื่ม

และผลิตผลสด

สะอาดจากเจียไต๋

ฟาร์มที่ปลอดภัย

และได้มาตรฐาน 

GAP, CODEX, 

GMP และ HACCP ที่บูธเจียไต๋ ตั้งแต่

วันนี้ถึง 9 พฤษภาคม 2565 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้า

เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ และยังสามารถร่วมงานได้ตลอดทั้งปีในเซ็นทรัล

อีกทั้ง 10 สาขาในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 

2565 ...•

ขยับมาที่ ปูนกาวจิงโจ้เขียว ดาวรุ่งใหม่ตลาดปูนกาวซีเมนต์ 

โดดเด่นด้านการยึดเกาะ ติดกระเบื้องได้ใหญ่สูงสุด 90x90 ซม.        

การันตีด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บรรจุในถุงขนาด                                                

20 กิโลกรัม เนื้อปูนมีความเหนียวพิเศษ ยึดเกาะแน่น คงทน ไม่

หลุดร่อน กระเบื้องล็อกไม่สไลด์ตัว สามารถติดได้ทั้งพื้นและผนัง 

ภายในและภายนอก ใช้งานได้กับกระเบื้องที่หลากหลาย ทั้งหิน          

อ่อน แกรนิตโต้ แกรนิต และดินเผา ตอบโจทย์การใช้งานที่คุ้มค่า

และหลากหลาย โดนใจกลุ่มช่างและผู้รับเหมา ตามสโลแกนของ

แบรนด์ “ปูนจิงโจ้ เพื่อนแท้ที่รู้ ใจช่าง” ติดต่อได้ที่ โทร.0-2408-9888 

หรือ 08-3989-3306 ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ 

www.quickcoat.

co.th ...•

 บริษัท  

เอ็น.ซี.ซี. แมน 

เนจเม้นท์ แอนด์ 

ดิเวลลอปเม้นท์                

จำากัด เชิญร่วม

งาน Pet Expo 

Thailand 2022 

ครั้งที่ 22 ภาย

ใต้แนวคิด 

“Petaverse” ก้าวสู่

โลกเสมือนจริงของ

เหล่าสัตว์เลี้ยง 5-8 

พฤษภาคม 2565 

ให้แก่มูลนิธิหรือหน่วยงานต่างๆ จึง

เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่นอกจากจะ

เป็นการช่วยเหลือสังคมแล้ว ยังสามารถ

สร้างเสริมคุณค่าให้แก่ตนเองได้อีกด้วย

• ออกกำาลังกาย

แน่นอนว่ากิจกรรมดีๆ สำาหรับ

ชาววัยเกษียณในข้อสุดท้ายนี้จะเป็น

อะไรไปไม่ได้นอกจากการออกกำาลังกาย 

การออกกำาลังกายนั้นเป็นกิจกรรมที่ถือ

ได้ว่าเป็นสิ่งสำาคัญและค่อนข้างจำาเป็น

กับผู้คนแทบทุกวัยไม่เพียงแต่ชาววัย

เกษียณ เพราะนอกจากการออกกำาลัง

กายจะทำาให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง

ดีแล้ว สุขภาพจิตใจก็ยังดีขึ้นตามไปอีก.

เวลา 10.00–20.00 น. ณ ฮอลล์ 103-104 ศูนย์นิทรรศการและการ

ประชุมไบเทค พบกับสินค้า บริการจากแบรนด์ชั้นนำาให้เลือกช็อปกัน

อย่างจุใจในราคาสุดพิเศษที่นี่ที่เดียว พร้อมชมสัตว์เลี้ยงสวยงามหา

ดูยาก เช่น ไก่ซิลกี้, นกแก้วซันคอร์นัว, แกะจาค็อบ, แพะปิ้กมี้, เป็ด

คอลดั๊ก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ติดตามข่าวสารเพิ่ม

เติมได้ที่ www.petexpothailand.net หรือเฟซบุ๊ก Petexpoclub ...•

ขาเที่ยวห้ามพลาด กับงาน ไทยแลนด์กอล์ฟ แอนด์ ไดฟ์ 

เอ็กซ์ โป              

พลัส ทรา 

เวลเลอร์ 

แอนด์ เอาท์ 

ดอร์ เอ็กซ์โป                       

ที่จัดขึ้น

ระหว่าง

วันที่ 5-8 

พฤษภาคม 

2565 ณ 

ฮอลล์ 101-

102 ศูนย์

นิทรรศการ

และการประ

ชุมไบเทค 

บางนา งาน

แสดงสินค้า

ที่ตอบโจทย์การท่องเที่ยว ทั้งกีฬากอล์ฟ ดำาน้ำา แพ็กเกจท่องเที่ยว

และกิจกรรมกลางแจ้ง รวบรวมผู้ประกอบการชั้นนำากว่า 500 บูธ 

พร้อมนำาเสนอเเพ็กเกจท่องเที่ยว Voucher ที่พักและโรงแรม อุปกรณ์

เดินป่า แคมปิ้ง แพ็กเกจกรีนฟี ที่พักในสนามกอล์ฟ อุปกรณ์กอล์ฟ         

ทริปดำาน้ำา อุปกรณ์ดำาน้ำา โรงเรียนสอนดำาน้ำา อุปกรณ์ถ่ายภาพ 

พร้อมส่วนลดกว่า 80% และเเคมเปญสุดพิเศษ “Lazada 5.5 x 

GOLF • DIVE • TRAVELER • OUTDOOR EXPO” จาก Lazada                                                                              

ให้ผู้ที่สนใจสามารถเลือกซื้อสินค้าผ่าน Lazada ในระหว่างวัน                             

งานได้ตลอด 24 ชม. พร้อมรับส่วนลดต่อที่ 2 อีกกว่า 1,000 บาท

ด้วย ...•

ปิดท้ายด้วย บริษัท  แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) 

จำากัด  ส่งโปรโมชั่น “Double Clean Double Healthy โปรเด็ด

สะอาดคูณสอง” เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ตู้ถนอมผ้า LG Styler (รุ่น S3MFC) 

ซึ่งในปัจจุบันวางจำาหน่ายในราคาพิเศษ 49,900 บาท จากปกติ

ราคา 59,900 บาท ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565 

ณ ตัวแทนจำาหน่ายของแอลจีที่ร่วมรายการทั่วประเทศ พร้อมสมัคร

สมาชิกบนเว็บไซต์แอลจีที่ http://lge.ai/6184KCAyQ ภายในวันที่ 30 

มิถุนายน พ.ศ.2565 รับฟรี หน้ากากฟอกอากาศ LG PuriCare Gen 

2 (รุ่น AP551AWFA) มูลค่า 6,490 บาท ...•

หยุดเจริญชั่วคราวจากการเจ็บป่วย

หรือความเครียดมากๆ หรือขาดสาร

อาหารเช่นเหล็กหรือวิตามินดี ทำาให้

วงจรชีวิตเส้นผมที่กำาลังเจริญมีการ

หยุดเจริญและหลุดร่วงมากกว่าปกติ 

3.ผมร่วงเป็นหย่อม เกิดขึ้นโดยไม่

ทราบสาเหตุแน่ชัด จะมีอาการผม

ร่วงเฉพาะที่ บริเวณผมที่ร่วงจะมี

ลักษณะกลมหรือรี ขอบเขตชัดเจน 

ตรงกลางไม่มีเส้นผมหนังศีรษะใน

บริเวณนั้น ไม่แดง ไม่เจ็บ ไม่คัน ไม่

เป็นสะเก็ด หรือเป็นขุย

4.ผมร่วงจากการถอน พบ
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับวันจันทร์
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9กีฬา

เทนนิสไทยอัดฉีดทองซีเกมส์ 1 ล้านบาท

เมืองทอง • เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายไทยทนุ วรรณสุข                                                                             

เลขาธิการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้จัดการ                                                                                

ทีมซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ได้นำาคณะนักเทนนิสทีมชาติไทยลงสนามฝึก                                                                                 

ซ้อม ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี เพื่อเตรียม                                                                               

ความพร้อมก่อนแข่งขันกีฬาซีเกมส์ คร้ังท่ี 31 วันท่ี 12-23 พฤษภาคม 

2565 ที่เวียดนาม โดยนายไทยทนุเปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้นักเทนนิส

ทีมชาติชุดซีเกมส์มีโอกาสได้ลงแข่งขันเทนนิสอาชีพที่ จ.เชียงราย กับ

นักเทนนิสจากชาติต่างๆ ทำาให้ทุกคนมีความพร้อมก่อนไปที่เวียดนาม 

ตนมั่นใจในศักยภาพและเชื่อว่าทุกคนจะทำาหน้าที่ของตัวเองให้ดี

ที่สุด สมาคมตั้งเป้าไว้ที่ 2 เหรียญทอง ซึ่งคาดหวังจาก 4 ประเภท

คือ หญิงเดี่ยว ชายเดี่ยว ทีมหญิง และทีมชาย นอกจากนี้ยังอาจได้

ลุ้นเหรียญเพิ่มจากประเภทอื่นด้วย โดยเทนนิสซีเกมส์ครั้งนี้มีชิงทั้ง

สิ้น 7 เหรียญทอง จากชายเดี่ยว หญิงเดี่ยว ชายคู่ หญิงคู่ คู่ผสม 

ทีมชายและทีมหญิง ในส่วนนักกีฬานั้นได้มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้

สมบูรณ์มากที่สุด โดยทีมชาย ได้แก่ “บูม” กษิดิศ สำาเร็จ, “จูเนียร์” 

วิชยา ตรงเจริญชัยกุล, “สอง” ยุทธนา เจริญผล, “แซค” ฐานทัพ สุข

สำาราญ และ “ณัฐ” ปรัชญา อิสโร ซึ่งมาแทน พลภูมิ โควาพิทักษ์

เทศ ที่เพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บ โดยมี ดร.ธนากร ศรีชาพันธุ์ เป็น

ผู้ฝึกสอน ทางด้านทีมหญิง ได้แก่ “ลัก” ลักษิกา คำาขำา, “ออมสิน” 

อัญชิสา ฉันทะ, “แพตตี้” พิมพ์รดา จัตวาพรวนิช, “อีฟ” พัชรินทร์ 

ชีพชาญเดช และ “รวงข้าว” ลัลนา ธาราฤดี โดยมี นายพชรพล คำา

สมาน เป็นผู้ฝึกสอนทีมหญิง หากคว้าเหรียญทองซีเกมส์มาได้ จะ

มอบให้ประเภทละ 1,000,000 บาท” ผู้จัดการทีมกล่าว

‘เสธ.หมึก’ ย้ำานักปั่นไทยชุดซีเกมส์เป้า 2 ทอง

กรุงเทพฯ • ‘เสธ.หมึก’ พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬา

จักรยานแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การเตรียมทีมนักกีฬาจักรยาน

ทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่เวียดนาม วันที่ 12-23 พฤษภาคม 

โดยประเภทถนนยังคงฝึกซ้อมอยู่ที่ จ.สุพรรณบุรี โดยมี นายหลี่ 

เสี่ยว เล่อ หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวจีน และ “โค้ชตั้ม” วิสุทธิ์ กสิยะ

พัท หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวไทยควบคุมการซ้อม ส่วนประเภทเสือภูเขา 

ก็ปักหลักเก็บตัวอยู่ที่เขาอีโต้ จ.ปราจีนบุรี โดยมี เรืออากาศเอกสุ

ภัทร ศรีไสว หัวหน้าผู้ฝึกสอนควบคุมการซ้อม ล่าสุด “โตมร” นาย

พูนศิริ ศิริมงคล และ น.ส.จริญญา สืบจากถิ่น 2 นักปั่นเสือภูเขา

ครอสคันทรี ที่สมาคมส่งไปฝึกซ้อมอยู่ที่ศูนย์ฝึกจักรยานโลก (WCC) 

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้กลับมาถึงเมืองไทยแล้ว โดยทั้ง 2 คน

จะตามไปสมทบกับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆ ซึ่งตามที่ได้รับรายงานจาก

สตาฟฟ์โค้ช ทั้งประเภทถนนและเสือภูเขา ตอนนี้นักกีฬาทุกคน

ร่างกายฟิตสมบูรณ์ดี ไม่มีใครบาดเจ็บ แต่ตนก็ได้แจ้งให้สตาฟฟ์โค้ช

ว่าขอให้ย้ำาเตือนนักกีฬาว่าระวังเรื่องการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ดี                                                                               

อย่าออกไปไหนโดยไม่จำาเป็น เพราะถ้าหากติดโควิด-19 คงหายไม่                                                                        

ทันการแข่งขันแน่ สำาหรับซีเกมส์ครั้งนี้ถือเป็นงานหนักของนักปั่นไทย                                                                                

เนื่องจากเราต้องเจอกับเจ้าภาพเวียดนามท่ีได้เปรียบเราทุกด้าน อย่าง 

ไรก็ตาม ตนก็ได้ให้กำาลังใจแก่นักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยทุกคนว่า

ขอให้สู้อย่างสุดความสามารถ ขณะที่เป้าหมายในการคว้าเหรียญ

ทองซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ยังยืนยันว่าอย่างน้อยต้อง 2 เหรียญทองขึ้น

ไป” พลเอกเดชากล่าว.

เวียดนาม • “ช้างศึก” ชุดกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 31 ครบ 20 คน

แล้ว หลังจาก 4 นักเตะ เมธี สาระคำา, นาคิน วิเศษชาติ, 

กรวิชญ์ ทะสา และอิรฟาน ดอเลาะ บินสมทบแล้วพร้อม

ลงฝึกซ้อมกับทีมที่สนามในศูนย์ฝึกนัมดินห์ ในวันที่ 5 

พ.ค.ทันที โดยเบน เดวิส เผยเป็นโอกาสดีที่จะได้แสดงตัว

ของผมที่แท้จริงออกมา เป้าหมายของผมคือทำาให้ดีที่สุด

เพื่อทีมและช่วยทีมให้ได้มากที่สุด

เมื่อวันท่ี 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.00 น.                                                        

4 นักเตะทีมชาติไทยที่เหลือเดินทางตามมาสมทบ

ทีม เพื่อเตรียมพร้อมสำาหรับศึกซีเกมส์เป็นที่

เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย เมธี สาระคำา,      

นาคิน วิเศษชาติ, กรวิชญ์ ทะสา และอิรฟาน 

ดอเลาะ โดยทั้งหมดจะลงฝึกซ้อมกับทีมที่

สนามในศูนย์ฝึกนัมดินห์ ในเย็นวันที่ 5 พ.ค.

ทางด้าน เบนจามิน เจมส์ เดวิส นัก

เตะลูกครึ่งไทย-อังกฤษ ที่ปัจจุบันค้าแข้ง

อยู่กับสโมสรออกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด หวังว่า

ตัวเขาจะสามารถแสดงศักยภาพทั้งหมด

ออกมากับทีมชาติไทย ในศึกซีเกมส์ ที่ประเทศ

เวียดนาม กล่าวว่า

“ผมมีความสุขและรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้กลับ

มารับใช้ทีมชาติไทยอีกครั้ง และผมจะพยายาม

พาทีมไปให้ไกลที่สุด เล่นเพื่อทีมอย่างเต็มที่ และ

ประเทศไทย” เบน เดวิส กล่าว

“ก่อนหน้านี้มันเป็นเรื่องน่าเสียดาย จะว่า

โชคร้ายก็ได้ ครั้งแรกในศึกชิงแชมป์เอเชีย ผมก็

ว่ามีเวลาซ้อมกับทีมไม่มาก และทำาให้ไม่ค่อยได้ลง

สนาม ส่วนที่มองโกเลีย ผมได้รับบาดเจ็บตั้งแต่ 5 

นาทีแรก สนามมันแข็งมาก และมันก็ทำาอะไรไม่

ได้ สิงคโปร์ผมก็ไม่ได้ไปซูซูกิคัพ ด้วยเหตุผลที่คิดว่า

ทุกคนรู้”

“หวังว่าครั้งนี้จะเป็นโอกาสที่ผมจะได้

แสดงตัวของผมที่แท้จริงออกมา เป้า

หมายของผมคือทำาให้ดีที่สุดเพื่อทีม 

และช่วยทีมให้ได้มากที่สุด”

“บรรยากาศในทีมตอนนี้ดีมาก 

แม้เราจะมีเวลาซ้อมด้วยกันไม่กี่วัน แต่เชื่อว่าเราจะเอาสิ่งที่ซ้อมมา

ปล่อยในสนามได้ ผมเองก็อยากได้ยินเสียงเชียร์จากแฟนบอล และสู้

ไปด้วยกันครับ”

ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทย ชุดสู้ศึกมหกรรมซีเกมส์ ครั้งที่ 31 

ที่ประเทศเวียดนาม อยู่กลุ่มบี ร่วมกับมาเลเซีย กัมพูชา, สปป.ลาว 

และสิงคโปร์ โดยกลุ่มนี้จะแข่งขันที่เธียน ตรวง สเตเดียม ในเมืองนัม

ดินห์ นัดแรก ทีมชาติไทย พบ มาเลเซีย วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 

เวลา 19.00 น. ถ่ายทอดช่อง PPTV HD

นอกจากนี้ตามที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ส่ง

ฟุตซอลชายทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลชายในมหกรรม

ซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่ประเทศเวียดนาม วันที่ 12-23 พฤษภาคม 2565 

ล่าสุดทีมฟุตซอลชายไทยชุดนี้อยู่ภายใต้การดูแลของ “บิ๊กป๋อม” อดิ

‘เบน เดวิส’หวังพิสูจน์ตัวเองในศึกซีเกมส์

มาดริด • คาริม เบนเซมา ซัดลูกโทษในช่วงต่อเวลาพิเศษพา 

“ราชันชุดขาว”  เรอัล มาดริด พลิกแซงกลับมาชนะ แมนเชสเตอร์ 

ซิตี 3-1 พร้อมผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับ “หงส์แดง”  ลิเวอร์พูล ใน

ศึกฟุตบอลยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก เมื่อวันที่ 5 พ.ค.ที่ผ่านมา

แมนเชสเตอร์ ซิตี ทำาท่าจะลอยลำาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจาก

ประตูของ ริยาด มาห์เรซ ที่ทำาให้ซิตีขึ้นนำา 1-0 และประตูรวมหนี

ห่างไปเป็น 5-3 แต่โรดริโก ตัวสำารองของมาดริดที่ถูกส่งลงมายิง 2 

ประตูในช่วงท้ายนาทีที่ 90 และ 91 ทำาให้เกมต้องยืดเยื้อไปถึงช่วง

ต่อเวลาพิเศษ

ขณะที่ แมนเชสเตอร์ ซิตี ซึ่งกำาลังสั่นคลอน เรอัล มาดริด ก็

จัดการน็อกเอาต์จากลูกโทษที่จุดโทษของ คาริม เบนเซมา ในนาที

ที่ 95 นับเป็นการแซงกลับมาชนะอย่างยอดเยี่ยมในเกมที่ซานติอาโก 

เบอร์นาบิว ในเมืองมาดริด ประเทศสเปน

“มันคือความยิ่งใหญ่ของสโมสรแห่งนี้” คาร์ โล อันเชล็อตติ 

หัวหน้าโค้ชของราชันชุดขาว กล่าว “เป็นสโมสรที่ไม่เคยยกมือยอม

แพ้ ถึงแม้ว่าทุกอย่างดูเหมือนจะสิ้นสุดลงไปแล้วก็ตาม มันทำาให้คุณ

มีพลังก้าวต่อไป สู้ต่อไปและเชื่อมั่น”

อันเชล็อตติกล่าวว่า ก่อนที่แมตช์นี้จะเปิดฉากขึ้นนั้น ลูกทีม

ของเขาได้มีโอกาสนั่งดูแมตช์ต่างๆ ในฤดูกาลนี้ที่ เรอัล มาดริด 

สามารถแซงกลับมาชนะได้ทั้งหมด 8 แมตช์ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ

“ในที่สุดเราก็สามารถพูดได้ว่ายังเหลือการพลิกกลับมาชนะ

อย่างนั้นอีก 1 แมตช์ และเราก็สามารถทำาสำาเร็จ” อันเชล็อตติกล่าว

หลังจากกลายเป็นโค้ชคนแรกที่พาทีมเข้ารอบชิงชนะเลิศยูฟ่า แชม

เปียนส์ลีก ได้ถึง 5 สมัย

ในการแข่งขันรอบก่อนหน้านี้ เรอัล มาดริด ก็สามารถโชว์

ผลงานและพลิกสถานการณ์กลับมาเป็นผู้ชนะได้อย่างเหลือเชื่อ ทั้ง

ในแมตช์เล่นกับ ปารีส แซงต์-แชร์กแมง และเชลซี ในรอบ 16 ทีม

สุดท้ายและรอบก่อนรองชนะเลิศ

ทางด้าน เป๊ป กวาร์ดิโอลา ผู้จัดการทีมเรือใบสีฟ้า แมน

เชสเตอร์ ซิตี เปิดเผยกับบีที สปอร์ต ว่า “พวกเราไม่ได้เล่นเกมที่

ดีที่สุดของพวกเรา แต่นั่นมันก็เป็นเรื่องธรรมดา เนื่องจากในรอบ

รองชนะเลิศ บรรดานักเตะต่างมีความกดดันและต้องการที่จะ

ทำาให้สำาเร็จ”

“มันเป็นความรู้สึกที่แสนโหดร้าย เราใกล้เคียงมากกับการไป

ถึง แต่เราไม่สามารถไปถึงมันได้อีกแล้ว ฟุตบอลเป็นเกมที่คาดเดา

อะไรไม่ได้อยู่แล้ว เกมมันก็เป็นแบบนี้ มันเกิดขึ้นได้และเราทำาได้แค่

อันเชเผยให้ลูกทีมดูเกมคัมแบ็กสร้างแรงบันดาลใจ

....................

บรรยายภาพ

ศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ อุปนายกและประธานพัฒนาฟุตซอลและ

ฟุตบอลชายหาด พร้อมด้วย สุทิน บัวตูม ผู้จัดการทีม โดย

มี คาร์ลอส เซซาร์ รับหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอน

โดยมีรายชื่อ 16 นักเตะดังต่อไปนี้ ผู้รักษาประตู 

คทาวุธ หาญคำาภา, ภานุรัตน์ โอฬาร/ตัวรับ กฤษดา วงษ์

แก้ว (กัปตันทีม), รณชัย จูงวงษ์สุข, สราวุท ผลาพฤกษ์, 

เชาว์วาลา ศรีอาวุธ /ริมเส้น กฤษณ์ อรัญสัญญา

ลักษณ์, ศุภกร บวรรัชฎากุล, เทอดศักดิ์ เจริญพงษ์, 

ปาณัสม์ กิตติภานุวงศ์, ธนพล มณีเพชร, อภิวัฒน์                 

แจ่มเจริญ /หน้าเป้า พีรพัฒน์ แก้ววิลัย,                                           

อัษฎาวุฒิ แจ้งคต, มูฮัมหมัด อุซมานมูซา, 

ธนาธิป แสงสังข์

ทางด้าน คาร์ลอส เซซาร์ กุนซือฟุต

ซอลไทย กล่าวหลังได้ 16 แข้งลุยซีเกมส์ ว่า 

“เราทำางานกันอย่างหนักแบบต่อเนื่อง ทุกคน

ต้องการที่จะคว้าเหรียญทองซีเกมส์มาฝากแฟน

ฟุตซอลไทยให้ได้”

“ทุกคนผ่านประสบการณ์ต่างๆ กับ

สถานการณ์จริงอย่างในการแข่งขัน AFF มาเเล้ว 

ซึ่งเราจะพยายามสานงานต่อด้วยการนำาความสำาเร็จกับ

เหรียญทองซีเกมส์ 2021 กลับประเทศไทยให้ได้”

สำาหรับผลงานของทีมฟุตซอลชาย ในการ

แข่งขันซีเกมส์ ซึ่งจัดขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง ได้แก่ ปี 2007 

(ไทย), 2011 (อินโดนีเซีย), 2013 (เมียนมา) และ 2017 

(มาเลเซีย) โดยทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองมาครองได้ทั้งหมด

การแข่งขันฟุตซอลชายซีเกมส์ครั้งนี้ จะแข่งขันที่สนาม

ฮานัม สเตเดียม ประเทศเวียดนาม ในรูปแบบพบกันหมด เพื่อ

หาทีมที่มีคะแนนมากที่สุดคว้าเหรียญทอง, อันดับ 2 เหรียญ

เงิน และอันดับ 3 เหรียญทองแดง โดยทีมชาติไทยประเดิมนัด

แรกวันที่ 11 พ.ค.2565  พบกับมาเลเซีย เวลา 13.00 น.

สงครามขาวสารผานหนาจอ 

สื่อจะธํารงเสรีภาพ ความจริง และ

สันติภาพไดอยางไร? นี่เปนคําถามที่

เราไดยินมาตลอด ทามกลางขอเท็จ

จรงิทีป่ฏเิสธไมไดวา ภายใตสถานการณ

สงครามขอมูลขาวสารที่เกิดขึ้นใน

ปจจบุนั ความขดัแยงทีส่ะสมในสงัคม

ไทย สือ่มวลชนมบีทบาทความสาํคญั

อยางยิง่ในการรบัและสงขาวสารทีถ่กู

ตองใหสังคม รวมถึงทําหนาที่เสนอ

ทางออกใหกาวพนปญหาอยางสนัติ

เพื่อสงเสริมการพัฒนาระบบนิเวศสื่อที่สรางการ

เปลี่ยนแปลงที่ดีสูสังคมไทย โคแฟคและสํานักงานกองทุน

สนบัสนนุการสรางเสรมิสขุภาพ (สสส.) รวมกบัพหภุาค ีจดั

เสวนานกัคดิดจิทิลั ครัง้ที ่ 21 ในวาระวนัเสรภีาพสือ่มวลชน

โลก ซึง่ตรงกบัวนัที ่ 3 พ.ค. ของทกุป เปดพืน้ที่ใหภาคสวนที่

เกีย่วของทัง้คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน

และกจิการโทรคมนาคมแหงชาต ิ (กสทช.) ตวัแทนสือ่มวลชน

ไทย นกัวชิาการทีม่ปีระสบการณมาแลกเปลีย่นและจดุประกาย

ใหสงัคมขบัเคลือ่นหาทางออก

ดร.จริพร วทิยศกัดิพ์นัธุ กรรมการกองทนุสนบัสนนุการ

สรางเสรมิสขุภาพ (สสส.) กลาววา วนัเสรภีาพสือ่มวลชนโลกในปนี ้ทางองคการยเูนสโก

กาํหนดประเดน็ความทาทายเกีย่วกบับทบาทของสือ่มวลชนในหวัขอ Journalism under 

Digital Siege หรอื วารสารศาสตรทีต่กอยูในวงลอมดจิทิลั ดวยเหตผุลวา การเตบิโตของ

สือ่สงัคมออนไลน และการทีท่กุคนสามารถเปนผูผลติเนือ้หาในสือ่ได ทาํใหขอมลูขาวสาร

เตม็ไปดวยขอมลูทัง้ทีเ่ปนขอเทจ็จรงิและขอมลูบดิเบอืน อกีทัง้ความทาทายจากเทคโนโลยี

ทีส่ามารถดดัแปลงขอความ รปูภาพ และคลปิวดิีโอไดอยางเสมอืนจรงิมากขึน้ เกดิปฏบิตัิ

การในการใชขอมลูขาวสารเพือ่จงูใจผูคนในมติทิางการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม โดย

เฉพาะในยคุทีม่คีวามขดัแยงทัง้ในระดบัประเทศและระดบัโลก รวมถงึความขดัแยงดาน

เชือ้ชาต ิศาสนา และการเมอืง ทาํใหเกดิสงครามขอมลูขาวสารผานหนาจอมอืถอื กอ

ความสบัสน ความเขาใจผดิ ความเกลยีดชงั หรอืยัว่ยใุหเกดิความรนุแรง

“ทามกลางสถานการณสงครามขอมลูขาวสารทีเ่กดิขึน้นี ้ สือ่มวลชนในฐานะ

ทีเ่ปนองคกรทีส่งัคมมคีวามคาดหวงัสงูจาํเปนตองทบทวนวา จะธาํรงบทบาทของตน

อยางไรในภาวะทาทายนี้ใหสมกับคําประกาศของคณะกรรมการรางวัลโนเบลสาขา

สนัตภิาพประจาํป ค.ศ. 2021 ทีร่ะบเุหตผุลในการมอบรางวลัใหแกสือ่มวลชนคอื Maria 

Ressa และ Dmitry Muratov วา “สาํหรบัความพยายามทีจ่ะปกปกษรกัษาเสรภีาพใน

การแสดงความคดิเหน็ซึง่เปนเงือ่นไขสาํคญัของประชาธปิไตยและสนัตภิาพทีย่ัง่ยนื” 

ถาปราศจากเสรภีาพสือ่ ยากทีส่ือ่จะคนหาความจรงิได ขณะเดยีวกนัการใชเสรภีาพ

เสนอขอมลูเทจ็ทีท่าํใหเกดิความเขาใจผดิกส็งผลรายตอสงัคม เปนคาํถามชวนขบคดิวา 

สือ่มวลชนจะปฏบิตัหินาทีอ่ยางไรในการคนหาขอเทจ็จรงิตามหลกัเสรภีาพ และจะกลัน่

กรองขอเทจ็จรงิอยางไรใหผูรบัสารไดรบัขอมลูทีถ่กูตอง โดยเฉพาะขาวสารอนัละเอยีด

ออนเกีย่วกบัภาวะสงคราม”  ดร.จริพร กลาว

กรรมการกองทนุ สสส. กลาวดวยวา ภาคประชาชนไมควรปลอยใหเปนภาระ

หนาทีข่องสือ่มวลชนในการแสวงหาความจรงิและตรวจสอบขอมลูแตฝายเดยีว ตอง

ชวยหนนุเสรมิและกระตกุเตอืนใหสือ่มวลชนทาํหนาที่ใหเตม็กาํลงัโดยการทบทวนวาการ

เปนพลเมอืงยคุดจิทิลัควรตองมคีณุสมบตัอิยางไรเพือ่ใหรูเทาทนัขอมลูขาวสาร มทีกัษะ

ตรวจสอบขอเทจ็จรงิ และสามารถรกัษาดลุยภาพระหวางสทิธ ิเสรภีาพ ความจรงิ และ

สนัตภิาพไดอยางเหมาะสม

ดาน รศ.ดร.วลิาสนิ ีพพิธิกลุ ผูอาํนวยการองคการกระจายเสยีงและแพรภาพ

สาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท.) กลาววา เหตกุารณสงครามรสัเซยี-ยเูครน โดย

ทัว่ไปการนาํเสนอขาวตางประเทศจะพึง่พาสาํนกัขาวตางประเทศเพยีงไมกีส่าํนกั ซึง่ไม

เพยีงพอ คาํถาม คอื แลวจะตรวจสอบกบัแหลงขาวอืน่ๆ ไดอยางไร สือ่สงัคมออนไลน

เปนอกีแหลงขาวสาํคญัทีส่ือ่หลายสาํนกัใชกนัอยู แตสงครามครัง้นีม้กีารทาํสงครามบน

โลกเสมอืน (Virtual Front) กนัดวย คนทาํงานสือ่กระแสหลกัตองเขมงวดกบัตนเองมาก

ขึน้ เชน ในหองขาวของไทยพบีเีอสมกีระบวนการทบทวนหลงัปฏบิตังิาน (After Action 

Review-AAR) กนัแทบทกุวนั ไมไดมเีฉพาะประเดน็สงครามรสัเซยี-ยเูครน แตทกุประเดน็

ทีม่คีวามขดัแยง คนทาํงานตองทบทวนตนเองอยูเสมอ อาท ิขอมลูที่ไดมาถกูตองเพยีงใด 

ไดกลายเปนผูเผยแพรขอมลูบดิเบอืนบางหรอืไม หากเผยแพรไปแลวจะแกไขอยางไร หรอื

การตคีวามสถานการณตางๆ ใชมมุมองแบบใด เปนตน ตองใหเวลาทาํความเขาใจประเดน็

มากขึน้ โดยเฉพาะเรือ่งทีม่คีวามออนไหว

   “ ยิง่เราเขาใจและรูเทาทนัทีม่าของความขดัแยง

ไมวาในระดบัชาตหิรอืระดบัโลกไดมากแคไหน คนทาํงานสือ่

จะสามารถรบัมอืกบัความทาทายและเตรยีมตวัปองกนัไมให

เกดิผลกระทบรนุแรงทีเ่ราไมอยากเหน็ไดมากขึน้ ” รศ.ดร.

วลิาสนิ ีกลาว

   ดาน อเลก็ซานเดอร ดกัลาส จาก Centre for 

Humanitarian Dialogue (HD) กลาววา มนษุยชาตเิผชญิกบั

ความทาทายสาํคญัเกีย่วกบัระบบนเิวศสือ่ ทกุคนสือ่สารตลอด

และระบบมกีารพฒันาตลอดเวลา สือ่ทีม่หีลากหลายประเภท 

ปจจบุนัมกีารเปลีย่นแปลงอยางมาก เราไดรบัขอมลูขาวสาร

ตลอดเวลา การสือ่สารทาํใหคนใกล

กันและการสงผานขอมูลงายดาย 

หากมีขอมูลผิดพลาดจะกระจายได

อยางรวดเร็ว ขอมูลเท็จอาจเตะตา

และดงึดดูคน จนเกดิความแบงแยก 

เรยีกไดวา เปนขยะของขาวสาร เสรมิ

ความขัดแยงและความรุนแรงเพิ่ม

ขึน้ สือ่มบีทบาทสาํคญัชวยลดความ

รนุแรง ไมบดิเบอืนคาํพดู หรอืแพร

กระจายประทษุวาจา (hate speech) 

จาํเปนตองธาํรงความจรงิและเสรภีาพไว  

การหยดุยัง้ขอมลูเทจ็จะลดความขดัแยง ไมรบกวนกระบวนการสนัตภิาพในโลก

“ขาวลวงกลายเปนอตุสาหกรรมไปแลว หากวเิคราะหหวงโซอปุทาน การผลติ 

การแพรกระจายเนือ้หาผานโซเชยีลมเีดยี คนบรโิภคขอมลูเกดิการเปลีย่นความคดิเหน็ 

หากจะแกปญหาขยะขอมลู องคกรสือ่ควรมบีทบาทและทกัษะกลัน่กรองขาวจรงิและขาว

ปลอม คนหาความจรงิ รวมถงึแจงแพลตฟอรมตางๆ เพือ่ถอนขาวลวงออกจากระบบ การ

ธาํรงระบบนเิวศสือ่สารเปนหนาทีข่องทกุคน ชวยใหเกดิประโยชนตอสงัคม ขอเสนอจาก

เวทนีีจ้ะเปนแนวทางทีเ่กดิประโยชนตอไป” อเลก็ซานเดอร กลาว

การทาํขาวในภาวะสงคราม ศ.ดร.พริงรอง รามสตู กรรมการ กสทช. กลาววา 

ขาวสงครามรสัเซยี-ยเูครนของสือ่ไทยเนนการพฒันาของเหตกุารณ ความรนุแรงทีเ่กดิ

ขึน้ตามมมุมองของสาํนกัขาวตางประเทศ ทีเ่ปนแหลงทีม่าของขาว การแสวงหาความ

จรงิจากการตรวจสอบไมคอยปรากฎใหเหน็มาก การเลาเรือ่งเนนความรนุแรงเหตกุารณ 

เทคโนโลยสีูรบ ความสญูเสยีมากกวาวเิคราะหสาเหตแุละทีม่าของปญหาความขดัแยง 

รวมถงึแนวทางแกปญหาแบบไมตอบสนองตอความรนุแรง ทีเ่หน็ชดัเจนการทาํสงคราม

ใหเปนดรามา และคนดใูหเปนผูชมเหมอืนดแูขงกฬีามแีพชนะ หรอืพระเอก ผูราย สวน

ขาวออนไลนทีป่รากฏบน Facebook แพลตฟอรมยอดนยิมของไทย ม ี4,500 กวาโพสต 

ประเดน็ 4 อนัดบัแรก ไดแก ผลกระทบ รองลงมาการรายงานสถานการณ การวเิคราะห

มติติางๆ เกีย่วกบัสงคราม และการอพัเดทสถานการณจากหนวยงานรสัเซยี

“สือ่มเีสรภีาพในการนาํเสนอตามจดุยนืของสาํนกัขาวนัน้ แตควรมทีาทแีละ

อยูในกรอบจริยธรรมสื่อมวลชน อยางไรก็ตาม สถานการณที่ขอมูลขาวสารทวมทน 

สือ่มวลชนทาํงานยากขึน้ มทีางแก ทัง้การตรวจสอบขอมลู การวเิคราะหขอมลู การใช

เทคโนโลยเีอไอตรวจจบัขอมลู แตสิง่สาํคญัทีส่ดุ คอื การเสรมิแรงใหกบัสือ่มวลชนทีม่ี

คณุภาพ มจีรรยาบรรณ มมีาตรฐานในการทาํงานสามารถอยูรอดได พ.ร.บ.กสทช. วาง

กรอบทาํงานเพือ่ประโยชนสาธารณะ หมายถงึ รกัษาสทิธแิละเสรภีาพของประชาชนใน

การเขาถงึขอมลูขาวสารและการแสดงออก สวนปฏบิตักิารขาวสาร หรอื ไอโอ มหีนวย

งานรฐัหรอืกฎหมายกาํกบัดแูลอยูแลว แตอนาคตจะตองมคีวามรวมมอืมากขึน้เพือ่ใหสือ่

ปฏบิตัหินาทีอ่ยางถกูตอง” ศ.ดร.พริงรอง กลาว

ในสวนของ กว ีจงกจิถาวร กรรมการสภาการสือ่มวลชนแหงชาต ิกลาววา สงัคม

ไทยเผชญิสถานการณขอมลูทีเ่ยอะ แตขอเทจ็จรงินอย และขาดการคดักรองขอเทจ็จรงิ 

ยิง่โซเชยีลมเีดยีเขามามบีทบาทในสงครามขาวสารปจจบุนัมากเทาไหร คนทาํขาวแบบ

ดัง้เดมิตองรกัษาไว เพราะเนนความถกูตองมากกวาแขงความเรว็ 

“สงครามรัสเซีย-ยูเครนมีลักษณะพิเศษ มีการตอสูทุกรูปแบบและทุกวินาที 

เพราะสองฝายมขีดีความสามารถ เปนสิง่ทาทายการทาํงานของสือ่  หนาทีส่าํคญัของสือ่ 

คอื อยาดวนตดัสนิใจขอมลูที่ไดมาทนัท ีโดยเฉพาะขอมลูบนออนไลน ตองเปดรบัขอมลู

จากสาํนกัขาวทีห่ลากหลายเพือ่ใหไดความจรงิมากทีส่ดุ เชนเดยีวกบัขาวสถานการณ

ความรนุแรงในภาคใตของไทย สือ่มวลชนตองทาํงานดวยความรบัผดิชอบ นอกจากนี้ 

ถงึเวลาทีต่องเปลีย่นหลกัสตูรการเรยีนการสอนวชิาชพีสือ่มวลชนในมหาวทิยาลยัดวย 

และเปดโอกาสใหสือ่พฒันาความรูความเขาใจเฉพาะดาน รวมถงึบรรณาธกิารขาวควร

วางแนวทางนาํเสนอขาวสรางสนัตภิาพ ไมใชเนนขาว ดรามา” กว ี เนนยํา้บทบาทสือ่ 

ในวาระวนัเสรภีาพสือ่มวลชนโลก

เสรีภาพการนําเสนอขาวในวงลอม ‘ดิจิทัล’

ดร.จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล

ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต อเล็กซานเดอร ดักลาส

ผิดหวัง • เอเดอร์สัน ผู้รักษาประตูของ แมนเชสเตอร์ ซิตี นั่งเซ็ง

หลังทีมบุกมาแพ้ เรอัล มาดริด ในช่วงต่อเวลาพิเศษ 3-1 ในศึกยูฟ่า 

แชมเปียนส์ลีก รอบรองชนะเลิศ เลก 2 ที่ซานติอาโก เบอร์นาบิว ใน

มาดริด ประเทศสเปน รวมผล 2 แมตช์ มาดริดชนะไป 6-5 เข้าไปชิง

กับลิเวอร์พูล

กรุงเทพฯ • เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่โรง

พยาบาลปิยเวช นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่ พร้อมด้วย

ทีมงานสตาฟฟ์โค้ช เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อน

เดินทางไปยังประเทศเวียดนาม ในการแข่งขันฟุตบอลหญิง ใน

มหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31

สำาหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะแข่งขัน ณ เมืองก๋วงนินห์ 

ระหว่างวันที่ 12-23 พฤษภาคม 2565 โดยการตรวจโควิดครั้งนี้

เป็นไปตามมาตรการผ่อนปรนกิจการ และกิจกรรมด้านการกีฬา

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และรับเอกสารเพื่อ

เดินทางไปยังต่างประเทศ

ภายหลังการตรวจ วารุณี เพ็ชรวิเศษ กล่าวว่า “เรื่องของ

การฝึกซ้อม 1 เดือนที่ผ่านมา เราทุกคนซ้อมเต็มที่ รวมถึงน้องๆ ที่

ขยับเข้ามาใหม่ก็กล้าที่จะเล่นมากขึ้น ตอนนี้เชื่อว่าทีมพร้อมเกือบ 

100% ค่ะ”

“เป้าหมายในครั้งนี้ แน่นอนว่าคือการคว้าเหรียญทอง 

เหรียญทองกลับมาด้วยนะคะ”

โดย มิโยะ โอกาโมโตะ หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีม

ชาติไทย เตรียมจะนำาสตาฟฟ์โค้ช และผู้เล่นทั้ง 20 คน ออกเดิน

ทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 

2565 เวลา 07.45 น. ด้วยสายการบินไทยสมายล์ เพื่อไปยังสนาม

บินนานาชาติโหน่ยบ่าย เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม หลังจาก

นั้นจะเดินทางด้วยรถบัสไปยังเมืองก๋วงนินห์

สำาหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย อยู่

กลุ่มบี ร่วมกับเมียนมา, สปป.ลาว, สิงคโปร์ โดยมีโปรแกรมการ

แข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม ดังนี้

นัดแรก : ไทย พบ สิงคโปร์ สนามคัมภา เมืองก๋วงนินห์ วัน

ที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 19.00 น.  

นัดที่สอง : ไทย พบ เมียนมา สนามคัมภา เมืองก๋วงนินห์ 

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 19.00 น.  

นัดที่สาม : สปป.ลาว พบ ไทย สนามคัมภา เมืองก๋วงนินห์ 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 19.00 น. 

รอบรองชนะเลิศ : วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ที่สนามคัมภา 

เมืองก๋วงนินห์ และรอบชิงเหรียญทอง เวลา 19.00 น. และเหรียญ

ทองแดง เวลา 16.00 น. ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ที่สนามคัม

ภา เมืองก๋วงนินห์.

ยอมรับมัน เราจำาเป็นต้องให้เวลากับมันสักหน่อย แล้วกลับไปหาคน

ของเราที่รออยู่ที่บ้าน และเตรียมรับมือกับ 4 แมตช์ที่เหลือของเรา

ในฤดูกาลนี้”  กวาร์ดิโอลากล่าวในที่สุด.

‘ชบาแก้ว’ยกทัพตรวจโควิด-19 

‘วารุณี’ตั้งเป้าคว้าเหรียญทอง

เพราะเราพลาดมาถึง 2 

ครั้งติด ครั้งนี้เราจะคว้า

เหรียญทองกลับมาเป็นของ

เราให้ได้”

“เรื่องคู่แข่งต้อง

ยอมรับว่าทุกทีมเตรียม

พร้อมกันมาอย่างดี อย่าง

สิงคโปร์เองที่เราเจอนัด

แรก เขามาอุ่นเครื่องที่ไทย

ด้วย นั่นหมายความว่าเขา

มีการเตรียมทีมมาดี และ

พร้อมมาก ทำาให้ทุกเกมเรา

จะประมาทไม่ได้ไม่ว่าคู่แข่ง

จะเป็นใคร”

“ฝากแฟนบอลชาว

ไทยช่วยส่งกำาลังใจเชียร์

พวกเราให้สามารถคว้า

‘ไหม’ ธนีกานต์ แดงดา ยังคงรับใช้ทีมชาติไทยได้อีกนาน

4 นักเตะบินสมทบทัพช้างศึก

เบนจามิน เจมส์ เดวิส นักเตะลูกครึ่งไทย-

อังกฤษ ที่ปัจจุบันเล่นให้ออกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด
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มูลนิธิเอสซีจีชวนน้องๆ ฟังแรงบันดาลใจครูลูกกอล์ฟ

“มูลนิธิเอสซีจี” มุ่งมั่นสร้างการรับรู้และความเข้าใจ 

ตามแนวคิด “Learn to Earn” เรียนรู้เพื่ออยู่รอด สร้างอนาคต

เด็กและเยาวชน เชิญชวนเยาวชนฟังแรงบันดาลใจจากครูลูก

กอล์ฟ-คณาธิป สุนทรรักษ์ ผู้สอนยุคใหม่ขวัญใจเด็ก Gen Z ที่

จะมาเปิดพื้นที่แชร์ประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อเยาวชน 

Generation Z ให้สามารถนำาไปต่อยอดในการพัฒนาศักยภาพ 

พร้อมปรับตัวและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเผย

แพร่ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของตัวเอง น้องๆ จะได้รับฟัง

ว่าครูลูกกอล์ฟใช้ทักษะด้านไหนในการพัฒนาศักยภาพของตัว

เอง โดยสามารถติดตามรับชมผ่านรายการ FUNGGUN (ฟัง

กัน) EP7 กับหัวข้อ “ทักษะที่ต้องมียุคนี้ ไม่มี รอดไม่รอด?” 

ได้ทาง YouTube: LoukGolf Kanatip สนใจข้อมูลเพิ่มเติมดู

ได้ที่ www.scgfoundation.org และเฟซบุ๊ก LEARNtoEARNby 

SCGFoundation ส่วนลิงก์วิดีโอดูที่ https://www.youtube.com/

watch?v=ljfkkf38Z_g&t=1s&ab_channel=LoukGolfKanatip

ลาซาด้าให้ทุนเยาวชนหญิง

ลาซาด้า ผู้นำาแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ เปิดตัว มูลนิธิลาซาด้า สร้างพลังในการส่ง

เสริมผู้หญิงและเยาวชนในภูมิภาคให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา 

เพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลและหยุดความเหลื่อมล้ำาทางเพศใน

การเข้าถึงโลกดิจิทัล การสื่อสาร เทคโนโลยี และเครื่องมือดิจิทัล

ต่างๆ ซึ่งมูลนิธิจะมีการมอบทุนการศึกษาและสร้างโอกาสการ

เติบโตด้านอาชีพให้กับเยาวชนที่มีความสามารถใน 6 ประเทศ

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย 

ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม ข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิลาซาด้า 

คลิก https://group.lazada.com/en/foundation/

การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

ลนิธิเอเชีย องค์กรพัฒนาเอกชนระหว่าง

ประเทศที่ ไม่แสวงหาผลกำาไร มีความมุ่ง

มั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนทั่ว

เอเชียที่กำาลังพัฒนา ได้จับมือร่วมกับ Google.org ซึ่ง

เป็นหน่วยงานเพื่อการกุศลของ Google ที่สนับสนุน

องค์กรไม่แสวงหาผลกำาไร ได้เข้ามาสนับสนุนให้คน

ไทยในชุมชนต่างๆ กว่า 53,000 คน ได้เรียนรู้ทักษะ

ใหม่ๆ ด้านดิจิทัล เพื่อรับมือกับยุค ‘Digital Disruption’

ต้องยอมรับว่า ตลอด 2 ปีที่ผ่านมาสถาน

การณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ถือเป็นคลื่น

ลูกใหญ่ที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตผู้คนอย่างมาก และ

นวัตกรรม เทคโนโลยีต่างๆ ได้เข้ามามีบทบาทใน

การดำาเนินชีวิตแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะการ

ทำาธุรกิจทุกภาคส่วน ตั้งแต่ธุรกิจระดับใหญ่จนถึง

ธุรกิจระดับเล็ก รวมไปถึงธุรกิจรายย่อยในชุมชน

ต่างๆ หากไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ก็จะได้รับ

ผลกระทบจาก Digital Disruption ไปเต็มๆ

การเติบโตอย่างรวดเร็วของ Dig i ta l  

Disruption เป็นตัวบีบรัดให้ผู้ประกอบการจำาเป็น

ต้องเร่งรีบปรับรูปแบบการดำาเนินธุรกิจให้อยู่บน

แพลตฟอร์มดิจิทัลโดยเร็ว เพื่อตอบรับกับการ

เปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้บริโภคและ

ตลาด อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการที่มีโอกาสเข้า

ถึงเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างจำากัด อาทิ ผู้ประกอบ

การรายย่อยในพื้นที่ห่างไกลอาจไม่สามารถรู้เท่า

ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกนี้ ได้

ทางมูลนิธิเอเชียได้ตระหนักถึงปัญหาดัง

กล่าว และต้องการให้ชุมชนท้องถิ่นที่ห่างไกลใน

ไทยได้เรียนรู้เท่าทันเทรนด์ที่เปลี่ยนไป มูลนิธิเอเชีย

จึงริเริ่มโครงการ Go Digital ASEAN ในประเทศไทย 

ภายใต้การสนับสนุนจาก Google.org เพื่อฝึกอบรม

สร้างความรู้ให้แก่เหล่าคนในชุมชนพื้นที่ชนบท

โครงการดังกล่าวได้การตอบรับจากผู้ประกอบ

การรายย่อยในชุมชนท้องถิ่นเป็นอย่างดี โดยมีผู้เข้า

ร่วมกว่า 53,000 คน ใน 28 จังหวัด ของภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ อาทิ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ 

ขอนแก่น และนครราชสีมา และภาคเหนือ อาทิ 

เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน ลำาพูน ลำาปาง 

พะเยา และตาก โดยมีธุรกิจท้องถิ่น อาทิ ธุรกิจเกษตร

อินทรีย์และธุรกิจผ้าทอท้องถิ่น มาร่วมเรียนรู้การใช้

เครื่องมือดิจิทัลเพื่อสร้างหรือต่อยอดธุรกิจสู่ช่องทาง

ใหม่ นอกจากนี้แล้วผู้เข้าร่วมโครงการยังรวมไปถึง

มูลนิธิเอเชียจับมือ‘Google.org’  

‘ติดอาวุธดิจิทัล’ชุมชนไทยกว่า5หมื่นคน

คนในชุมชนทั่วไปอีกด้วย ซึ่งได้เพิ่มทักษะทางดิจิทัล

ในการเพิ่มโอกาสการจ้างงานของตนเอง

หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการ นางสาเคละ ผู้เข้า

ร่วมอบรมจากจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าของธุรกิจเกษตร

อินทรีย์ เช่น อะโวคาโด ฝรั่ง ลูกพีช ลูกพลับ ลูก

พลัม มะม่วง ลูกน้ำานม น้อยหน่า เงาะ รวมถึงข้าว

หอมมะลิดำาและข้าวเหนียวดำา เล่าถึงประสบการณ์

ที่ได้จากการอบรมว่า ได้นำาทักษะความรู้การตลาด

ออนไลน์ที่ ได้เรียนรู้จากโครงการ Go Digital 

ASEAN ไปต่อยอดธุรกิจโดยการโพสต์รูปภาพและ

เล่าเรื่องราวของผลผลิตทางเกษตรลงสื่อโซเชียลมี

เดีย ซึ่งทำาให้รายได้เพิ่มมากขึ้นกว่า 4 เท่าตัวในฤดู

เก็บเกี่ยวที่ผ่านมา และมีฐานลูกค้ามากขึ้น

กล่าวได้ว่า หลักสูตรการเรียนรู้นี้มุ่งเน้นไป

ที่การใช้สื่อสังคมออนไลน์และการตลาดออนไลน์ 

รวมไปถึงการเสริมแนวคิดทางการตลาดและการ

รู้เท่าทันกลโกงการขายบนสื่อออนไลน์ พร้อม

สร้างแรงบันดาลใจในการทำาธุรกิจท่ามกลาง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้แก่

กลุ่มชุมชนชนบทและพื้นที่ห่างไกล

โครงการ Go Digital ASEAN นี้ ไม่จำากัดอยู่

เพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังดำาเนินการใน

อีก 9 ประเทศแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ครอบคลุมกว่า 200,000 คน รวมไปถึงกลุ่มผู้หญิง 

กลุ่มชนชาติพันธุ์ กลุ่มเยาวชน และกลุ่มผู้ทำางาน

ต่ำากว่าระดับการศึกษา

จากผลสำารวจของโครงการนี้พบว่า กว่า 

97% ของผู้ประกอบการรายย่อยได้รับผลกระ

ทบทางธุรกิจในเชิงบวก โดยพบว่า 2 ใน 3 มี

ส่วนร่วมกับลูกค้าเพิ่มขึ้น และ 1 ใน 5 ได้รับผล

กำาไร นอกจากนี้กว่า 92% ของผู้เข้ารับการอบรม

ได้ลงมือเปลี่ยนแปลงธุรกิจของตนหลังรับการฝึก

อบรม โดย 42% ได้สร้างหรืออัปเดตสถานะธุรกิจ

ออนไลน์ และ 36% ได้ขยายธุรกิจของตน ยิ่งไป

กว่านั้น 90% ของผู้เข้ารับการอบรมยังได้เรียนรู้วิธี

การใหม่ๆ ในการปกป้องและสร้างประโยชน์ให้กับ

ธุรกิจของตน โดยมากกว่า 91% นั้นรู้สึกว่ามีความ

หวังและพร้อมสำาหรับอนาคตมากขึ้น.

มู

คนรุ่นใหม่สอนคนในชุมชนไทยเรียนรู้การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อทำาการตลาด ดึงเยาวชนมาอบรมให้ความรู้เพื่อสอนต่อผู้ ใหญ่ สินค้าในชุมชนถ้าใช้ โลกออนไลน์มาช่วยก็จะทำาให้เข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น

การอบรมให้ความรู้สื่อดิจิทัล นางสาเคละ ผู้เข้าร่วมอบรมจากจังหวัดเชียงใหม่ 

เจ้าของธุรกิจเกษตรอินทรีย์

ศึกษาธิการ • ‘วิษณุ’ ถก ศธ.-กมธ.

ศึกษาฯ ปมร่าง พ.ร.บ.การศึกษาฯ แนะจัด

โครงสร้าง ศธ.ทำาภายหลังได้ ในขั้นตอน

การออกกฎหมายลูก ย้ำาการพัฒนาผู้เรียน

สำาคัญมากกว่าการพูดถึงเรื่องโครงสร้าง 

“ครูเหน่ง” มองความขัดแย้ง ศธจ.-สพท. 

น่าจะทำาความเข้าใจกันได้ ถ้ายึดส่วนรวม

เป็นที่ตั้ง

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) 

กล่าวว่า ตนได้เข้าพบนายวิษณุ เครืองาม 

รองนายกรัฐมนตรี พร้อมกับนายตวง อัน

ทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการ

ศึกษา ซึ่งได้หารือถึงประเด็นการจัดทำา

ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... ว่า

จะดำาเนินการให้เสร็จทันในรัฐบาลชุด

นี้ เพราะยังเหลือการประชุมร่วมกันของ

รัฐสภาสมัยวิสามัญอีกครั้งในเดือนกันยายน 

ซึ่งในการจัดทำาร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวมี

ปัญหาหรืออุปสรรคอะไรหรือไม่ โดยนาย

วิษณุได้ย้ำาว่าหัวใจหลักของการจัดทำาร่าง 

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาตินั้น จะต้องมุ่ง

เรื่องการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนา

ผู้เรียน เพราะประเด็นสำาคัญที่สุดคือการ

จัดการศึกษาให้ตอบโจทย์ โลกในศตวรรษ 

ที่ 21 ทั้งนี้ ยืนยันว่าร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่ง

ชาติ พ.ศ. ... จะดำาเนินการเสร็จทันรัฐบาลนี้

อย่างแน่นอน เนื่องจากเป็นเป้าหมายหลักที่

ต้องผลักดันกฎหมายการศึกษาให้สำาเร็จ แต่

ขณะเดียวกันสถานการณ์ โควิด-19 ได้ส่ง

ผลให้การบริหารจัดการศึกษาเปลี่ยนแปลง

ไป ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ก็ต้อง

ปรับรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ เพื่อให้

สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเรื่องใด

ที่เราสามารถทำาได้ก็จะทำาไปก่อนระหว่าง

รอร่าง พ.ร.บ.การศึกษาชาติมีผลบังคับใช้

ส่วนประเด็นเรื่องที่คณะกรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่ง

ศึกษาธิการ • สกศ.จัดงาน APEC Education 

Conference แลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อ

เตรียมความพร้อมผู้เรียนในช่วงโลกผันผวน 

“อรรถพล” ชี้พูดคุยเพื่อหาข้อมูล การศึกษา

แบบไหนที่ทำาให้คนมีงานทำาในอนาคต

5 พ.ค.65 ที่โรงแรมพูลแมน รางน้ำา 

สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) 

ได้จัดงาน APEC Education Conference 

“The Collaborative Direction of Educa-

tion, Employment and Decent Work in 

the VUCA World ซึ่งมีนางสาวตรีนุช เทียน

ทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

(รมว.ศธ.) เป็นประธานพร้อมทั้งกล่าวตอน

หนึ่งว่า การประชุมสมาชิกเขตเศรษฐกิจ

พิเศษในครั้งนี้ จะเป็นเวทีวิชาการที่ดีในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงแนวทางการพัฒนา

ผู้เรียนให้พร้อมสำาหรับโลกที่ผันผวน ซึ่ง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ได้ส่งผล 

กระทบต่อการจัดการเรียนการสอนและการ

พัฒนาทักษะเป็นอย่างมาก และโรงเรียน

ต้องปรับตัวเพื่อการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา โดย

ในส่วนของประเทศไทยเรามีความพยายาม

ที่จะดำาเนินนโยบายหลากหลาย เพื่อให้

มั่นใจได้ว่าการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะ

ดำาเนินไปอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นสถาน

ศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สนับสนุน

การจัดการเรียนการสอนทั้งสายสามัญและ

วิชาชีพอย่างมีคุณภาพ พร้อมให้ความสำาคัญ

กับการสร้างโอกาสทางการศึกษาจากการจัด

ทำาโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน”

นอกจากนี้ยังได้ยกระดับการพัฒนาการ

ศึกษาให้ได้มาตรฐานนานาชาติ รวมถึงการ

ทำางานร่วมกับภาคีเครือข่ายระดับภูมิภาค 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะและอำานวยความ

สะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่าง

กันร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนในการ

จัดทำากรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน  อย่างไร

ก็ตาม ตนเชื่อว่าการประชุมดังกล่าวจะส่ง

ผลให้กลุ่มสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปกได้

ขบคิดถึงโลกที่ผันผวน เพื่อต่อยอดองค์

ความรู้ในการพัฒนาประเทศต่อไป

ด้านนายอรรถพล สังขวาสี เลขาธิ 

การสภาการศึกษา (เลขาฯ สกศ.) กล่าว

ว่า การประชุมครั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียม

ความพร้อมต่อยอดในการประชุม APEC 

ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพปลายปี 2565 

นี้ ซึ่ง ศธ.จะต้องมีแผนขับเคลื่อนการศึกษา

ในกลุ่มสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปก ซึ่ง  

รมว.ศธ.มีความเป็นห่วงในประเด็นการ

ศึกษาภายใต้ โลกที่ผันผวนและการมีงาน

ทำาของคนรุ่นใหม่ ดังนั้นเราจึงได้วางแผน

การขับเคลื่อนในประเด็นโลกอาชีพที่เกิด

ใหม่ว่ามีอะไรบ้าง รวมถึงแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นกับกลุ่มสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปก

ว่าต้องการการศึกษาในรูปแบบไหน เพื่อ

นำาไปสู่การมีงานทำา และในโลกของการ

ทำางานผู้ประกอบการจะต้องปรับตัวอย่าง

ไร ซึ่งจะต้องนำาไปสู่ความเชื่อมโยงร่วม

กับกลุ่มสมาชิก เช่น ประเทศญี่ปุ่นมีมุม

มองด้านการศึกษาในโลกที่ผันผวนอย่างไร

บ้าง เป็นต้น เพื่อนำาข้อสรุปจากการแลก

เปลี่ยนข้อมูลครั้งนี้ ไปสู่โลกแห่งการมีงาน

ทำาในอนาคตต่อไป.

ศึกษาธิการ • สอศ.ลุยอุตสาหกรรมยาน

ยนต์ ไฟฟ้า พัฒนาหลักสูตร เตรียมแผน

ในการเสนอจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐาน

ยานยนต์ ไฟฟ้าดัดแปลง จัดทำาฐานข้อมูล 

Demand-Supply เพื่อพัฒนากำาลังคนด้าน

อุตสาหกรรม EV

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาฯ กอศ.) 

กล่าวว่า สำานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

(สอศ.) ได้ส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกแห่ง

ได้คิดค้นและสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) เช่น ระบบ

ควบคุม ระบบการขับเคลื่อน รวมถึงการ

พัฒนาในการดัดแปลงรถจักรยานยนต์ และ

รถยนต์ ไฟฟ้า เพื่อเป็นต้นแบบและให้เกิด

การใช้ได้อย่างแท้จริง ที่ผ่านมามีนวัตกรรม

สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ EV ที่ถูก

คิดค้น และเป็นผลผลิตจากการเรียนการ

สอนที่เน้นการลงมือปฏิบัติ ทำาให้ได้ผลงาน

นวัตกรรม การพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ขึ้น

เอง โดยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่เกิด

ขึ้น ล้วนมีความน่าสนใจ ใช้งานได้จริง และมี

ความหลากหลาย เช่น รถสามล้อ eTuk Tuk 

ปากน้ำาโพ รถยนต์ไฟฟ้า Kotaka EV สำาหรับ

คนพิการ และรถไฟฟ้า KOTAKA SPORT EV 

ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ รถยนต์ไฟฟ้า 

(โบราณ) ลดมลภาวะประหยัดพลังงาน ของ

วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย และรถไฟฟ้า 

คาเฟ่ ที่ดัดแปลงเป็นรถขายอาหารเคลื่อนที่ได้ 

ของวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง

“ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลงาน

จากทั่วประเทศ ซึ่งมีอีกจำานวนมาก และที่มี

ความน่าสนใจ พร้อมที่จะถูกนำาไปต่อยอดใน

เชิงอุตสาหกรรมและในเชิงพาณิชย์ รวมทั้ง

สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ จากผลงานของอาชีวศึกษา

ที่สามารถผลิตขึ้นเองได้ในประเทศ จะถูกนำา

เข้าสู่ระบบของการจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิ

บัตรต่อไป”

นายสุเทพกล่าวอีกว่า ในปีที่ผ่านมา

สำานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.) 

สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ได้พัฒนาส่ง เสริมการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อชุมชนในประเภท

ต่างๆ กว่า 1,200 ผลงาน เกิดการพัฒนานัก

วิจัย 64 คน มีนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วม

โครงการ 3,645 คน และมีเครือข่ายชุมชน 

หน่วยงาน และกลุ่มต่างๆ จำานวน 785 แห่ง 

รวมถึงผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมฯ ได้รับ

การจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรจำานวน  

49 ผลงาน โดยมีมูลค่ารวมของผลงานเบื้อง

ต้นกว่า 80 ล้านบาท

“นอกจากนี้ สอศ.ยังได้ร่วมผนึกกำาลัง

กับผู้ประกอบการ ภาครัฐ และเอกชน ร่วมมือ

กับอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนอาชีว 

ศึกษาภาครัฐและเอกชน (อ.กรอ.อศ.) กลุ่ม

อาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน และ (อ.กรอ.อศ.) 

กลุ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พัฒนาหลักสูตร

เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และเตรียมแผน

ในการเสนอจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐาน

ยานยนต์ ไฟฟ้าดัดแปลง จัดทำาฐานข้อมูล 

Demand, Supply และรายละเอียดต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง พัฒนากำาลังคนด้านอุตสาหกรรม 

EV โดยจัดทำาหลักสูตร Re-Skill, Up-Skill 

และ New-Skill อีกด้วย” นายสุเทพกล่าว.

สอศ.มุ่งสู่ถนนอุตฯรถEV

เล็งขยับตั้งศูนย์ทดสอบ

มาตรฐานยานยนต์ ไฟฟ้า

‘วิษณุ’แก้ปมโครงสร้างแนะทำาในกม.ลูก
ย้ำาการพัฒนาผู้เรียนสำาคัญกว่าส่ิงใด‘ครูเหน่ง’มองศธจ.-สพท.น่าจะเข้าใจกันได้

สกศ.จัดประชุมเอเปกหารือ‘เรียนในยุคโลกผันผวน’

ชาติ พ.ศ. ... ได้พิจารณาลงมติเสียงข้าง

มากเห็นชอบร่างมาตรา 3 ให้ยกเลิกคำา

สั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

จำานวน 5 ฉบับ ซึ่งมีคำาสั่ง คสช.ที่ 19/2560 

เรื่ อ งปฏิ รู ปการศึกษาในภูมิภาคของ

กระทรวงศึกษาธิการนั้น เรื่องนี้นายวิษณุ

ต้องการให้การจัดทำาโครงสร้าง ศธ.ไปอยู่ใน

กฎหมายลูก โดยสามารถบริหารจัดการภาย

หลังได้ และยังต้องการให้เน้นความสำาคัญ

ของการพัฒนาผู้เรียนมากกว่าการพูดถึง

เรื่องโครงสร้าง ศธ.

“ทั้งนี้ ส่วนตัวดิฉันมองว่าเรื่องความ

ขัดแย้งเรื่องการทำางานซับซ้อนระหว่าง

ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) กับสำานักงานเขต

พื้นที่การศึกษา (สพท.) เป็นเรื่องที่สามารถ

ทำาความเข้าใจและตกลงกันได้ โดยหากมอง

ภาพรวมของการศึกษา ดังนั้น จึงอยากให้

ทุกฝ่ายมุ่งไปที่การพัฒนาผู้เรียนมากกว่า 

เพราะไม่ว่ารูปแบบเนื้องานจะเป็นของ

หน่วยงานไหน ยังช่วยกันขับเคลื่อนการ

ศึกษาได้” รมว.ศธ.กล่าว.

วิษณุ เครืองาม



ady Gaga” กลับมาพร้อมซิงเกิลใหม่กับเพลง 

“Hold My Hand” ประกอบภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์

หลังประสบความสำาเร็จมาแล้ว อย่างล่าสุดคือ 

“A Star is Born” ในปี 2018 ซึ่งทำาให้ “Lady Gaga” ได้รับ

รางวัล Grammys 4 รางวัล, BAFTA Award, Golden Globe 

Award และ Critics’ Choice Award

เท่านั้นยังไม่พอ “Lady Gaga” ได้แอบสปอยล์เนื้อ

เพลงผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวว่า “Hold my hand everything 

will be ok I heard from the heavens that clouds have 

been grey”

“Lady Gaga” เล่าว่า “ตอนที่ฉันเขียนเพลงนี้ให้กับ 

“Top Gun: Maverick” ฉันไม่รู้ด้วยซ้ำาว่าเพลงนี้ ได้ถ่ายทอด

อารมณ์ของภาพยนตร์ไว้อย่างหลากหลายมากๆ ฉันทำาเพลง

นี้มาหลายปีแล้ว เพื่อที่จะทำาให้มันสมบูรณ์แบบและเป็นตัว

ของตัวเอง

ฉันต้องการทำาดนตรีให้เป็นเพลงที่เราแบ่งปันความ

รู้สึกและความเข้าใจของกันและกัน และสามารถฉลองให้กับ

ฮีโร่ของชีวิต ฉันรู้สึกขอบคุณ Tom and Hans และ Joe มากๆ

สำาหรับโอกาสนี้ และมันเป็นประสบการณ์ที่สวยงามที่ได้

ร่วมงานกับพวกเขา ทั้งฉัน, BloodPop, Ben Rice และคนอื่นๆ 

ที่ช่วยกันทำางานนี้กันอย่างเต็มที่ ฉันรู้สึกตื่นเต้นมากที่ทุกคนจะ

ได้ฟังเพลงนี้ มันเป็นเหมือนจดหมายรักถึงโลกใบนี้

ในระหว่างและหลังจากผ่านช่วงเวลาที่ยากลำาบาก ฉัน

อยากให้คุณได้ยินมันมานานแล้ว และฉันตื่นเต้นมากที่จะมอบ

ให้ทุกคน”

โดยภาพยนตร์ “Top Gun: Maverick” จะเข้าฉายใน

โรงภาพยนตร์ประเทศไทย วันที่ 25 พฤษภาคม ซึ่งเรื่องย่อ

หลังจากเจอโควิดหลาย

อย่างก็เปลี่ยนไป ถ้าทุกอย่างมัน

เป็นไปตามคาดหวังไว้มันก็จะ

ง่าย แต่ตอนนี้ปัญหามันไม่ได้

เกิดจากเราสองคนแล้ว มันเกิด

จากอะไรหลายๆ อย่างที่ยังไม่

มั่นคง แต่ส่วนตัวเราสองคนเอง

ไม่มีปัญหากัน แล้วเขาเป็นคนที่

ไม่เคยมีปัญหากับตาลเลย เป็น

คนที่ทะเลาะด้วยแล้วไม่สนุก 

เขายอมมาก ไม่เคยโกรธเลย 

เลยรู้สึกว่าทะเลาะด้วยไม่สนุก

แล้ว ทุกวันนี้เรารู้สึกโอเคมากๆ 

แล้วค่ะ

เขาจะมีเซอร์ไพรส์ขอ

แต่งงานในช่วงน้ีม้ัย ไม่ค่ะ เรา

คุยกันแล้ว จะไม่ได้เซอร์ไพรส์ใน

ช่วงระยะเวลาใกล้ๆ น้ี เมื่อก่อน

เรากลัวมาก เวลาเขาชวนไปไหน 

เพราะเพื่อนนางก็ขู่ตลอดว่าระวัง

นะ ต้องแต่งตัวดีๆ นะ ช่วงหลังๆ 

เพื่อนๆ ก็ชอบมาเท่ียวด้วยตลอด 

เราก็มีความระแวงหลังตลอดทุก

ทริป แต่เราก็บอกเขาไว้ก่อนว่า

อย่าเพ่ิง คือเราอยากเซอร์ไพรส์

แล้วก็เป็นเรื่องของความรักเลย 

อยากให้ทุกอย่างลงตัวก่อน คือ

มันมีหลายเรื่องให้โฟกัสเยอะมาก 

เขามีส่งสัญญาณอะไรไหม เขา

คุยตลอด เขาบอกว่าตาลยังไป

งานแต่งเพื่อน แต่เขาไปงานวัน

เกิดลูกเพื่อนแล้ว ก็สงสารเขา โค

วิดมันร้ายค่ะ”.

‘Lady Gaga’ โชว์พลังเสียงซิงเกิลใหม่

‘Hold My Hand’ เพลงประกอบหนัง

แอกชันฟอร์มยักษ์ ‘Top Gun: Maverick’

บหากันกับหนุ่มไผ่-พาทิศ พิสิฐกุล มา

นานถึง 10 ปี พอถามถึงแพลนวิวาห์ 

นางเอกสาว น้ำาตาล พิจักขณา วงศา

รัตนศิลป์ กลับบอกว่ายังไม่มีวี่แววใน

ตอนนี้ ซึ่งเคยตั้งเป้าว่าจะแต่งงานตอนอายุ 30 

แต่ปีนี้เข้าปีที่ 31 แล้ว ส่วนหนึ่งยอมรับว่าเป็น

เพราะเจอพิษโควิดที่ทำาให้หลายๆ อย่างในชีวิต

ยังไม่ลงตัว

“ตอนนี้เข้าปีที่ 10 แล้ว เลยรู้สึกว่ามัน

ค่อนข้างที่จะมั่นคงแล้วค่ะ ดูเข้าใจความรัก 

เหมือนมัน 10 ปีแล้ว ก็ค่อยๆ โตมาด้วยกัน

เรื่อยๆ ปีแรก ปีสอง ปีสาม อาจจะเป็นอะไรที่

หวานแหวว ละมุน แต่มันไม่มีอะไรแบบนั้นแล้ว 

ตอนนี้จะเป็นผู้ใหญ่ขึ้น อยู่บนความเป็นจริงมาก

ยิ่งขึ้น ตาลรู้สึกว่าผ่าน 7 ปีมามันดีกว่าเดิม ช่วง 

5-7 ปี มันเป็นช่วงที่เหมือนจะไม่ใช่ เหมือน

เขามีความชอบเยอะมากยิ่งกว่าประกันชีวิตอีก 

กิจกรรมคือแน่นมาก เราก็แบบจะเอาตัวเราไป

แทรกตรงไหนดี ถ้าอยากมีช่วงเวลากับเขาก็ต้อง

เอาตัวไปอยู่กับกิจกรรมของเขา เราเลยรู้สึกว่า

เหนื่อยกับการพยายาม แต่พอเริ่มได้ปรับกัน ก็เข้าใจเขามากขึ้น 

เขาเองก็เข้าใจเรามากขึ้น เราเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็น และสิ่งที่เขา

ชอบมากขึ้น ทำาให้ตอนนี้มันไม่ได้มีปัญหาอะไร 

เรื่องแต่งงานตอนแรกตั้งใจว่าแต่งสักอายุ 30 แต่ปีนี้ก็ 31 

แล้ว ด้วยอะไรหลายๆ อย่างที่มันยังไม่ลงตัว ธุรกิจที่เราคาดหวังไว้

ว่ามันควรจะดีก็ปิดยาวไปเลย 6 เดือน หรือบ้านที่ดูมันเลื่อนแพลน

ไปหมดเลย เรื่องบ้านก็คุยไว้ด้วยกัน ก็ไปดูค่ะ ของเขาเองก็มีปัญหา

ของเขา หมายถึงโครงการบ้านนะคะ ส่วนธุรกิจของเราเราก็ต้อง

โฟกัส เพราะเรายังมีคนข้างหลัง มีลูกน้องต้องดูแล ต้องโทษโควิด 

อะไรที่มันควรจะมั่นคงได้แล้ว หรือชีวิตเราเราวางแผนไว้มันไม่ได้

เป็นไปตามนั้น 
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11บันเทิง

สัญญาทาส(อีกแล้ว)?

จ้าของบ้านประกาศไว้แล้วก็ไม่เชื่อ!

เป็นไงล่ะ? “พ่ีมาร์ค”คุณอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ อดีตนายก

รัฐมนตรีของผม โดนฝูงหมาสารพัดพันธ์ุรุมขย้ำากัดเอาจนได้

หมาในคอกท่ีเจ้าของขุนไว้ดีก็อย่างน้ีแหละ แค่ใครเดิน

เฉียดเจ้าของเข้าหน่อยก็ต้องแสดงความจงรักภักดี แล้วน่ีพ่ีมาร์ค

เล่นเอา (ปาก) ไม้แหย่เข้าไปในคอก..

มีหรือจะรอดคมเข้ียวของ “จ่าฝูง” ท่ีกระโจนงับก่อนใคร!

ผมพูดอาจจะดูเฉยๆ แต่ถ้าใครเห็นภาพการ์ตูนบัญชา-คา

มิน ในผู้จัดการออนไลน์วานน้ีคงจะรู้สึก “สยดสยอง” เหมือนๆ กัน!

เอ้า..ส่วนรายน้ีแม้จะไม่ถึงกับสยอง แต่การคิดจะ “ค้า

ความ” ในเรื่องของสัญญา ก็ให้รู้สึกหว่ันใจอยู่ไม่น้อย

ใครน่ะรึ? อ่านสารน้ีแล้วจะรู้.. “บริษัท แสงรวี เอ็นเตอร์

เทนเม้นท์ จำากัด ขอประกาศให้ทราบโดยท่ัวกันว่า

“นางสาวอิงฟ้า วราหะ” หรือมุก อิงฟ้า มีสถานะเป็นศิลปิน 

นักร้อง นักแสดงของบริษัทฯ ตามสัญญาท่ีชอบด้วยกฎหมายไป

จนถึงวันท่ี 21 กันยายน 2568

ซ่ึงในสัญญามีข้อตกลงระบุอย่างชัดแจ้งว่า “ห้ามมิให้รับ

งานแสดงต่างๆ เช่น การเป็นพิธีกร แสดงละคร แสดงภาพยนตร์ 

ขับร้องเพลง ถ่ายแบบ เดินแบบ หรือ รับจ้างโฆษณาให้กับบุคคล

อื่น

เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก 

บริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง” และยังมีรายละเอียดอีกหลายประการ 

ดังน้ัน การใดท่ีกระทำาข้ึนอันเป็นการละเมิดข้อตกลงใน

สัญญาท่ีชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว บริษัทฯ จะดำาเนินคดีกับผู้

ละเมิดให้ถึงท่ีสุด ประกาศ ณ วันท่ี 3 พฤษภาคม 2565”

นางสาวอิงฟ้า วราหะ ก็คือ “มิสแกรนด์” คนล่าสุดสดๆ 

ร้อนๆ ซ่ึงอ่านตามตัวอักษรท่ีบริษัทแสงรวีโพสต์แจ้ง ก็ไม่มีอะไร

ให้ต้องสงสัยหรือโต้แย้ง

 แต่..คู่สัญญา “อิงฟ้า มิสแกรนด์” ดูเหมือนพร้อมจะโต้

แย้ง โดยเธอกล่าวว่า (ขออนุญาตคัดลอกจากผู้จัดการออนไลน์).. 

“อันน้ีหนูเพ่ิงรู้นะว่าสัญญามีถึงปี 68 เราก็ต้องสู้ด้วย

กฎหมายค่ะ อย่างท่ีบอกหนูยอมมาหลายคร้ังแล้ว แต่ถ้าคร้ังน้ีหนู

ยอมอีก หนูคงไม่มีศักด์ิศรี.. 

จริงๆ เน่ียสัญญามี 10 ปีท่ีเซ็นไว้ ตอนน้ันหนูยัง 17 หนูไม่มี

คู่สัญญาท่ีเป็นฉบับนะ หนูไม่รู้เลยว่าตามกฎหมายไม่มีคู่สัญญา 

แล้วมันจะถูกต้องหรือเปล่า...

หลังจากน้ีก็ให้ทนายเป็นคนจัดการค่ะ เพราะในเมื่อสัญญา

มันไม่เป็นธรรมกับเรา การท่ีเขาจะเอาส่วนแบ่ง ทางค่ายก็ไม่ติด

นะ แต่คุณต้องมาดูด้วยว่าคุณซัพพอร์ตอะไรเราบ้าง

ในช่วงเส้นทางระยะเวลาการประกวดของเราไม่ได้ส่ง

เสริมอะไร ไม่ว่าจะร้องเพลงหรือประกวดนางงาม บริษัทไม่ได้มี

การส่งเสริมหรือมีการซัพพอร์ตแต่อย่างใด..

เรารู้ตัวเราดี คนเนรคุณจะไม่ได้ประสบความสำาเร็จมา

จนถึงทุกวันน้ี เส้นทางหนูมีคนอุปถัมภ์หนูมาโดยตลอด หนูเชื่อ

ม่ันในเรื่องความกตัญญู... 

ถามม่ันใจว่าเราจะชนะไหม ม่ันใจ 100% เพราะหนูรู้มา

ตลอดว่าเราหมดอะไรไปกับเขาบ้าง และเราได้อะไรจากเขาบ้าง 

สัญญาการเป็นศิลปินจริงๆ หนูไม่รู้ว่าน่ีเรียกสัญญาทาส

หรือเปล่า การท่ีอยู่ 12-15 ปี ใครก็ดูออก เพราะสังคมจะตัดสิน

เอง”

ครับ..เรื่องสัญญากับศิลปินดูจะมีเรื่องมีปัญหากันมาทุกยุค

สมัย ผมเองเคยเขียนท่ีตรงน้ีมาหลายวาระ คร้ังน้ีก็เหมือนเดิม ผม

เข้าใจ-เห็นใจท้ังบริษัทแสงรวีท้ังน้องอิงฟ้า

และขอยืนยัน “สัญญาทาส” น่ะมันแค่วาทกรรม ด้วย

การเซ็นสัญญาไม่ได้มีการบังคับขู่เข็นอะไรกัน เป็นความสมัคร

ใจ-เต็มใจ..

ส่วนใหญ่ก่อนเซ็นฝ่ายนักร้องจะไม่ค่อยอ่านหรือศึกษาใน

ถ้อยคำาของสัญญา เพราะตอนน้ันคิดแต่เพียงว่า.. “อะไรก็ได้ ขอ

แค่ให้ได้เป็นนักร้องดัง” ขนาดคู่สัญญาก็ไม่ขอ-ไม่เก็บ!

อย่างไรก็ตาม เมื่อเห็นว่าสัญญาไม่ถูกต้อง-ไม่เป็นธรรม 

ก็สามารถท่ีจะไปเรียกร้องต่อศาลขอให้เพิกถอนได้ ส่วนท่ีอิงฟ้า

ม่ันใจชนะคดี 100% ก็หวังให้เป็นเช่นน้ัน

แต่เอ๊ะ..ท่ีพูดว่า.. “คนเนรคุณจะไม่ได้ประสบความสำาเร็จ

มาจนถึงทุกวันน้ี เส้นทางหนูมีคนอุปถัมภ์หนูมาโดยตลอด หนูเชื่อ

ม่ันในเรื่องความกตัญญู”

หมายความว่า ตลอดมาท่ีอิงฟ้าประสบความสำาเร็จ ทางต้น

สังกัดไม่ได้มีปัญหา-ไม่ได้ขอส่วนแบ่งอะไรเลยใช่ไหม?

แล้วทำาไมเพ่ิงมามีปัญหาเอาตอนได้เป็น “มิสแกรนด์” 

ล่ะ..งง?.

เ

สันต์ สะตอแมน

Satorman_1@yahoo.co.th

‘น้ำ�ต�ล’ฟุ้งคบ‘ไผ่’10ปีไร้ปัญห�

รับง�นวิว�ห์สะดุดเพร�ะโควิด

“L

ค

คือเราเคยอยู่ในครอบครัวที่มีความ

มั่นคงมาก แต่พอมาวันหนึ่งทางบ้านเกิด

ปัญหา เราเลยรู้ว่าชีวิตเราไม่มั่นคง เราต้อง

สร้างรากฐานให้ชีวิตเราเองให้มั่นคงก่อน 

ตอนโควิดตาลทำาธุรกิจ เพิ่งเริ่มทำา บางอย่าง

ก็ดี บางอย่างก็ล้ม เราเลยรู้สึกว่าเราต้องยืน

บนขาตัวเองให้ได้ก่อน แล้วค่อยพูดถึงเรื่อง

ครอบครัว ถ้าวันหนึ่งเราแต่งงาน มันจะ

ไม่ใช่แค่เธอกับฉันแล้ว มันจะเป็นการโฟกัส

ที่ครอบครัวของเรา ซึ่งเรารู้สึกว่าเรายังไม่

สามารถรับผิดชอบตรงนี้ ได้

ของ “Top Gun: Maverick” เกิดขึ้น 34 ปีหลังจากเหตุการณ์ใน

ภาพยนตร์ต้นฉบับ 

ตัวเอกของเรื่อง กัปตันปีเตอร์ “แมฟเวอริก” มิตเชลล์ 

“ทอม ครูซ” ในฐานะผู้สอนการบินคนใหม่ของ Top Gun ศูนย์การ

ฝึกนักบินที่ยอดเยี่ยมที่สุดของกองทัพอากาศสหรัฐ เขาพยายาม

แนะนำา “แบรดลีย์” ลูกชายของ “กูซ” เพื่อนรักที่เสียชีวิตไปแล้ว 

(ในหนังภาคแรก) ให้เป็นนักบินเหมือนพ่อของเขา

เขาไม่ยอมรับยศใดๆ ไม่รับตำาแหน่งอะไรมากไปกว่าการเป็น

ครูฝึก เพื่อชดใช้ความรู้สึกบางอย่างที่แมฟเวอริกติดค้างอยู่ในใจ 

อีกทั้งตัวเขาเองยังต้องพิสูจน์ตัวเองในยุคที่โลกเทคโนโลยีเครื่องบิน

ไร้คนขับ ที่ค่อยๆ มาแทนที่นักบินที่เป็น

มนุษย์อีกด้วย 

“ทอม ครูซ” ท่ีนอกจากแสดงนำาเอง

และทำาหน้าท่ีโปรดิวเซอร์ของภาพยนตร์ 

“Top Gun: Maverick” ด้วยตัวเอง ระหว่างการถ่ายทำาอยู่ๆ เจ้า

ตัวก็ได้ส่ังพักกองถ่ายช่ัวคราว เพื่อให้ตัวเองไปเรียนขับเครื่องบิน

ไอพ่นของจริง ซ่ึงเป็นความคิดของตัว “ทอม ครูซ” ท่ีไม่อยาก

ขับเครื่องบินแบบหลอกๆ เหมือนในหนังภาคแรก

เขาอยากให้ตัวละครแมฟเวอริกทำาให้คนดูเชื่อว่าเป็น

นักบินที่มากฝีมือจริงๆ ในหนังจะมีมุมกล้องที่ถ่ายจากห้องนัก

บินหลายๆ ซีน เพื่อแสดงอารมณ์ร่วมของคนดูและตัวละคร

หลังคันบังคับเครื่องบิน ราวกับคนดูเป็นผู้ช่วยนักบินนั่งติด

หลังกันเลย.

interthaipost69@gmail.com

• การแข่งขันสัปดาห์นี้ของเหล่าบรรดา 

HOME COOK ทุกคนจะต้องเจอกับการแข่งขัน

ทีมชาลเลนจ์ ซึ่งการแข่งครั้งนี้ ไม่ธรรมดา เพราะ

เป็นการแข่งขันนอกสตูดิโอครั้งแรกที่ผู้เข้าแข่งขัน

จะต้องเผชิญกับอากาศที่ร้อน และที่สำาคัญ

กรรมการที่มาชิมเพื่อตัดสินวันนี้เป็นทีมอาสาสมัคร

กู้ชีพและกู้ภัยทั่วฟ้าเมืองไทยจำานวนมาก ที่ทาง

รายการเชิญมาเพื่อเลี้ยงขอบคุณ

เป็นการพิเศษ ติดตามชม มาสเตอร์

เชฟ ประเทศไทย ซีซั่น 5 ได้ในวัน

อาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 

18.00 น. ทางช่อง 7HD   

• เดทตอล ไม่ลดการ์ด 

ไม่พลาดทุกเป้าหมาย ย้ำาภาพ

ผู้นำาผลิตภัณฑ์ฆ่าเช้ือโรคระดับ

โลก ชวนคนไทยร่วมสร้างมาตรฐานการใช้ชีวิตให้

ปลอดภัยจากเช้ือโรค พร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์คน

ล่าสุด เทนนิส-พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ นักกีฬาเทควัน

โดทีมชาติไทย เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก พร้อม

ด้วย นุ้ย-สุจิรา อรุณพิพัฒน์ ร่วมสร้างความรู้ความ

เข้าใจให้คนไทยตระหนักถึงเรื่องการใส่ใจในสุข

อนามัยท่ีสามารถสร้างได้ด้วยตัวเองทุกวัน

• อชิ อชิรวัตติ์ ลูกชาย บินมาหาถึงอเมริกา

ทั้งที ฟลุค เกริกพล กับ ลี นาตาล ีเลยจัดทริปตาม

ใจอชิ พาบุกสถานที่แห่งหนึ่งในลอสแอนเจลิสที่อชิ

อยากไปมากตั้งแต่อยู่ที่เมืองไทยแล้ว ซึ่งเป็นเพียง

ไม่กี่ที่ที่อชิรีเควสต์ นอกจากอชิจะฟินแล้ว หนูน้อย

นาตาชา น้องสาวสุดน่ารักก็แฮปปี้มาก ได้เที่ยว

กับพี่ชายสุดเลิฟ พาอุ้มเดินจนทั่วแบบไม่เหนื่อย 

ติดตามความน่ารักทั้งหมดได้

ใน หนีเที่ยวกัน วันเสาร์ที่ 7 

พฤษภาคมนี้ 9 โมงเช้า ทาง 

Workpoint ช่อง 23 

• ออกมายอมรับว่าหัวใจ

ไม่ว่างซะแล้ว สำาหรับพระเอก

หนุ่ม มาร์ช จุฑาวุฒิ โดยในงาน

บวงสรวงละคร 2 เรื่อง 2 รส

อย่าง มามี้ที่รัก และ รักได้หรือ YOUNG เจ้าตัวก็

เปิดใจถึงความรักครั้งใหม่กับสาวนอกวงการ ที่วัน

หนึ่งโคจรมาเจอกันแบบบังเอิญ คุยกันรู้เรื่อง เลย

ค่อยๆ เรียนรู้กันไปเรื่อยๆ แม้ทำางานคนละสาย

กันแต่ต่างฝ่ายก็พร้อมเรียนรู้ธรรมชาติของอีกฝ่าย 

ทำาให้ทุกอย่างแฮปปี้.

รักชิด

รับโล่ • สถาบันบำาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการ

แพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดงาน ๑ ทศวรรษ สบยช. ดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต โดยมี

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานมอบโล่รางวัลให้แก่

เหล่าศิลปินดาราผู้เป็นตัวอย่างที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งดาราจากทางช่อง 3 ผู้

ที่ได้รับโล่บุคคลที่ให้การสนับสนุน ประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันและบำาบัดรักษา

ผู้ป่วยยาเสพติด ได้แก่ เฟริสท์-ภาราดา ชัชวาลโชติกุล นักแสดงจากละครคุณหมี

ปาฏิหาริย์. 
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 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๓๐/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการ

สูงสุด ผูรอง ที่อยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ รายกลุมบุคคลผูรวมกัน

จัดใหมีการเลนพนันทางส� ออิเล็กทรอนิกส เว็บไซต www.jetsadabet.com และ www.

allnew999.com (ช� อบัญชี นายสุรชัย หรือธนัตถกฤษฎิ์ มากทรัพย) กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

  ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.

๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่ง

ใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับ

ประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงาน

เก็บสํานวนคดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาลเพ� อใหทรัพยสิน

ตกเปนของแผนดิน (เพ่ิมเติม) รายกลุมบุคคลผูรวมกันจัดใหมีการเลนการพนันทางส� อ

อิเล็กทรอนิกส เว็บไซต www.jetsadabet.com และ www.allnew999.com (ช� อบัญชี 

นายสุรชัย หรือธนัตถกฤษฎ์ิ มากทรัพย) กับพวก

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมายเหตุ

๑ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลข

ท่ี ๑๙๘๙๗หนาสํารวจ 

๑๘๔๙ ตําบลสุรศักด์ิ 

อําเภอศรีราชา จังหวัด

ชลบุรี เน้ือท่ี ๖๙ ตาราง

วา พรอมส่ิงปลูกสราง

บานพักอาศัยคร่ึงตึกคร่ึง

ไมสองช้ัน เลขท่ี ๙๑ หมู 

๒ ตําบลสุรศักด์ิ อําเภอ

ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

- นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๓,๘๐๐,๐๐๐ 

บาท (ณ วันท่ี 

๒๒ กันยายน 

๒๕๖๓)

ขายรวม

สองแปลง

รายการที่ ๑ 

และ ๒

๒ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลข

ที่ ๑๐๗๘๓๐ตําบลสุรศักดิ์ 

อําเภอศรีราชา จังหวัด

ชลบุรี เนื้อที่ ๖๙ ตาราง

วา 

- นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๓ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลข

ที่ ๒๓๙๖๘๔หนาสํารวจ 

๒๑๐๘๖ ตําบลบางพระ 

อําเภอศรีราชา จังหวัด

ชลบุรี เนื้อที่ ๗๑ เศษ

เจ็ดสวนสิบ ตารางวา 

พรอมสิ่งปลูกสรางบาน

พักอาศัยตึกสองชั้น เลข

ที่ ๑๐๘/๑๑ หมู ๖ ตําบล

บางพระ อําเภอศรีราชา 

จังหวัดชลบุรี 

- นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๕,๗๘๒,๙๐๐ 

บาท (ณ วันที่ 

๒๔ กันยายน 

๒๕๖๒)

-

๔ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลข

ที่ ๒๔๖๙๔๕หนาสํารวจ 

๒๑๖๐๖ ตําบลบางพระ 

อําเภอศรีราชา จังหวัด

ชลบุรี เนื้อที่ ๒๙ ตาราง

วา พรอมสิ่งปลูกสราง 

- นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๒,๘๒๐,๐๐๐ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๘ มิถุนายน 

๒๕๖๔)

-

๕ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลข

ที่ ๒๔๖๘๔๗หนาสํารวจ 

๒๑๕๐๘ ตําบลบางพระ 

อําเภอศรีราชา จังหวัด

ชลบุรี เนื้อที่ ๒๑ เศษเจ็ด

สวนสิบ ตารางวา พรอม

สิ่งปลูกสราง

- นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๒,๓๕๐,๐๐๐ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๘ มิถุนายน 

๒๕๖๔)

-

๖ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลข

ที่ ๒๓๑๑๓๑หนาสํารวจ 

๓๘๗๘๖ ตําบลหนองขาม

อําเภอศรีราชา จังหวัด

ชลบุรี เนื้อที่ ๗๒ ตาราง

วา พรอมสิ่งปลูกสราง

บานพักอาศัยตึกสอง

ชั้น เลขที่ ๖/๑๒ หมู ๕ 

ตําบลหนองขาม อําเภอ

ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

- นางสาวสมพร 

พึ่งอยู

๕,๒๐๐,๐๐๐ 

บาท (ณ วันที่ 

๑๒ กรกฎาคม 

๒๕๖๒)

-

๗ ทองคําแทงพรอมซอง 

น้ําหนัก ๑๕๒.๗ กรัม

๑ แทง นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๒๘๒,๕๐๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๘ ทองคําแทงพรอมซอง 

น้ําหนัก ๑๕๒.๖ กรัม 

๑ แทง นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๒๘๒,๕๐๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๙ ทองคําแทงพรอมซอง 

น้ําหนัก ๗๖.๓ กรัม

๑ แทง นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๑๔๑,๒๕๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๑๐ ทองคําแทงพรอมซอง 

น้ําหนัก ๗๖.๓ กรัม

๑ แทง นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๑๔๑,๒๕๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๑๑ ทองคําแทงพรอมซอง 

น้ําหนัก ๗๖.๓ กรัม

๑ แทง นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๑๔๑,๒๕๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๑๒ ทองคําแทงพรอมซอง 

น้ําหนัก ๗๖.๔ กรัม

๑ แทง นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๑๔๑,๒๕๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๑๓ ทองคําแทงฮั้วเซงเฮง น้ํา

หนัก ๑๕๒.๓ กรัม

๑ แทง นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๒๘๒,๕๐๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๑๔ ทองคําแทงฮั้วเซงเฮง น้ํา

หนัก ๗๖.๑ กรัม 

๑ แทง นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๑๔๑,๒๕๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๑๕ ทองคําแทงเลงหงษ น้ํา

หนัก ๑๕.๓ กรัม

๑ แทง นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๒๘,๒๕๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๑๖ ทองคําแทง น้ําหนัก 

๑๗.๘ กรัม 

๑ แทง นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๓๓,๕๕๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๑๗ ทองคําแทงน้ําหนัก ๑๔.๕ 

กรัม 

๑ แทง นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๒๗,๓๓๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๑๘ ทองคําแทง น้ําหนัก 

๑๙.๕ กรัม 

๑ แทง นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๓๖,๗๕๗ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๑๙ ทองคําแทง น้ําหนัก ๑๙ 

กรัม 

๑ แทง นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๓๕,๘๑๕ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๒๐ ทองคําแทงพรอมซอง 

น้ําหนัก ๑๗.๓ กรัม 

๑ แทง นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๓๒,๖๑๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๒๑ ทองคําแทงพรอมซอง 

น้ําหนัก ๑๙.๓ กรัม 

๑ แทง นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๓๖,๓๘๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๒๒ ทองคําแทงเลงหงษ น้ํา

หนัก ๑๕.๓ กรัม 

๑ แทง นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๒๘,๒๕๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๒๓ ทองคําแทง AURORA 

น้ําหนัก ๗.๖ กรัม 

๑ แทง นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๑๔,๑๒๕ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๒๔ ทองคําแทงฮั้วเซงเฮง น้ํา

หนัก ๑๕.๒ กรัม

๑ แทง นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๒๘,๒๕๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๒๕ ทองคําแทงฮั้วเซงเฮง น้ํา

หนัก ๑๕.๒ กรัม

๑ แทง นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๒๘,๒๕๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๒๖ สรอยคอทองคําลายโซ

โปรง น้ําหนัก ๓.๘ กรัม 

๑ เสน นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๗,๐๖๒ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๒๗ สรอยคอทองคําลายหวง 

น้ําหนัก ๑๕.๒ กรัม 

๑ เสน นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๒๘,๒๕๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๒๘ สรอยคอทองคําลายหวง

หอยพรอมจี้สี่เหล� ยม น้ํา

หนัก ๑๑.๔ กรัม 

๑ เสน นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๒๑,๔๘๙ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๒๙ สรอยคอทองคําลายหวง

คู น้ําหนัก ๓๐.๔ กรัม 

๑ เสน นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๕๖,๕๐๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๓๐ สรอยคอทองคําลายผา

หวายน้ําหนัก ๑๕.๓ กรัม 

๑ เสน นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๒๘,๒๕๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๓๑ สรอยคอทองคําลายคตก

ริช น้ําหนัก ๑๕.๒ กรัม 

๑ เสน นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๒๘,๒๕๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๓๒ สรอยคอทองคําลายหวง 

น้ําหนัก ๑๕.๒ กรัม 

๑ เสน นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๒๘,๒๕๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๓๓ สรอยคอทองคําลายผา

หวายโปรง น้ําหนัก ๓๐.๔ 

กรัม 

๑ เสน นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๕๖,๕๐๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๓๔ สรอยคอทองคําลาย

ผาหวายโปรง น้ําหนัก 

๓๐.๘ กรัม 

๑ เสน นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๕๖,๕๐๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๓๕ สรอยขอมือทองคําลาย

แผนถักน้ําหนัก ๑๕.๒ 

กรัม 

๑ แทง นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๒๘,๒๕๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๓๖ สรอยขอมือทองคําลาย

หวงแผน หนัก ๑๕.๑ 

กรัม 

๑ เสน นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๒๘,๒๕๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๓๗ แหวนทอง ๑๘K เกาะ

เพชร ประมาณ ๓ 

สตางค ๙ เม็ด น้ําหนัก 

๒.๔ กรัม 

๑ แทง นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๕,๕๖๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๓๘ หลวงปูทิมเลี่ยมกรอบ

ทองเจือน้ําหนักรวม ๓๒ 

กรัม

๑ ชิ้น นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๒๓,๐๐๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๓๙ เหรียญ ร.๕ เลี่ยมกรอบ

ทองเจือน้ําหนักรวม 

๒๔.๖ กรัม 

๑ ชิ้น นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๑๒,๐๐๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๔๐ หลวงพอทันใจเลี่ยม

กรอบทองเจือ น้ําหนัก

รวม ๑๗.๗ กรัม 

๑ ชิ้น นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๕,๕๐๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๔๑ เหรียญ ร.๕ เลี่ยมกรอบ

ทองเจือน้ําหนักรวม 

๒๐.๙ กรัม 

๑ ชิ้น นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๔,๕๐๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๔๒ เหรียญ ร.๙ เลี่ยมกรอบ

ทองเจือ น้ําหนักรวม 

๘.๖ กรัม 

๑ ชิ้น นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๕,๕๐๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๔๓ พระเลี่ยมกรอบทองเจือ

ดานหลังรูปสามกษัตริย 

น้ําหนักรวม ๑๔.๖ กรัม 

๑ ชิ้น นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๕,๕๐๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๔๔ เหรียญหลวงพอโตเลี่ยม

กรอบทองเจือ น้ําหนัก

รวม ๑๓.๓ กรัม 

๑ ชิ้น นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๕,๕๐๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๔๕ พระหลวงพอโสธรเลี่ยม

กรอบทองเจือน้ําหนัก

รวม ๙.๓ กรัม 

๑ ชิ้น นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๔,๕๐๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๔๖ พระหลวงพอโสธรเลี่ยม

กรอบทองเจือน้ําหนัก

รวม ๑๔.๕ กรัม 

๑ ชิ้น นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๘,๐๐๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๔๗ เหรียญพระลงยาเลี่ยม

กรอบทองเจือ น้ําหนัก

รวม ๒๐.๒ กรัม 

๑ ชิ้น นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๔,๕๐๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๔๘ เหรียญพระนเรศวรเลี่ยม

กรอบทองเจือน้ําหนัก

รวม ๒๖.๕ กรัม 

๑ ชิ้น นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๗,๕๐๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๔๙ เหรียญ ร.๕ เลี่ยมกรอบ

ทองเจือ น้ําหนักรวม 

๖.๙ กรัม 

๑ ชิ้น นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๔,๕๐๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๕๐ เหรียญหลวงพอโสธร

เลี่ยมกรอบทองเจือน้ํา

หนักรวม ๑๒.๑ กรัม 

๑ ชิ้น นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๑๒,๐๐๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๕๑ เหรียญเข็มกลัดหลวงพอ

โสธรเลี่ยมกรอบทองเจือ 

น้ําหนักรวม ๑๒.๒ กรัม 

๑ ชิ้น นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๔,๕๐๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๕๒ เหรียญหลวงพอโสธร

เลี่ยมกรอบทองเจือน้ํา

หนักรวม ๑๑.๙ กรัม 

๑ ชิ้น นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๗,๕๐๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๕๓ เหรียญหลวงพอโสธร

เลี่ยมกรอบทองเจือน้ํา

หนักรวม ๑๓.๘ กรัม 

๑ ชิ้น นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๑๒,๐๐๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๕๔ เหรียญที่ระลึกรัชกาล

ที่ ๙ 

๑ ชิ้น นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๕๐๐ บาท แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๕๕ ธนบัตรรัฐบาลไทยชนิด

หนึ่งพันบาทจํานวน 

๗,๕๐๐ ใบ 

- นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๗,๕๐๐,๐๐๐ 

บาท

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๕๖ ธนบัตรรัฐบาลไทยชนิด

หนึ่งพันบาทจํานวน 

๑๐,๒๙๙ ใบ ธนบัตร

รัฐบาลไทยชนิดหนึ่ง

รอยบาทจํานวน ๑,๐๐๐ 

ใบ ธนบัตรรัฐบาลไทย

ชนิดหาสิบบาท จํานวน 

๑,๐๐๐ ใบ 

- นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๑๐,๔๔๙,๐๐๐ 

บาท

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๘

๕๗ ธนบัตรรัฐบาลไทยชนิด

หนึ่งพันบาท จํานวน 

๑๒,๐๐๐ ใบ 

- นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๑๒,๐๐๐,๐๐๐ 

บาท 

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ ๙

๕๘ ธนบัตรรัฐบาลไทยชนิด

หนึ่งพันบาทจํานวน 

๑๐,๐๐๐ ใบ 

- นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

บาท

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการ

ที่ ๑๐

๕๙ หลักทรัพย (หุน) TFFIF 

ในบัญชีเลขที่ ๑-๗-

๔๔๗๒๒๙ ประเภทบัญชี 

Cash Balance (N) ช� อ

บัญชี นายณัฐธนัช อัต

นาถ ที่มีอยูกับบริษัท

หลักทรัพย กรุงไทย ซิมิ

โก จํากัด

๑๐,๐๐๐ 

หุน

นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๗๓,๐๐๐ บาท

ราคาปด(ณ วัน

ที่ ๑๔ มกราคม 

๒๕๖๕)

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการ

ที่ ๑๑

๖๐ เงินในบัญชีเงินฝากออม

ทรัพย ธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขา

เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา 

บีช เลขที่บัญชี ๐๖๔-๘-

๑๗๐๒๕-๔ ช� อบัญชี นาย

ธนัตถกฤษฏิ์ มากทรัพย 

- นาย

ธนัตถกฤษฏิ์ 

มากทรัพย

๑๑๓,๕๑๑.๑๓ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๗ มกราคม 

๒๕๖๕) 

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๑๒

๖๑ เงินในบัญชีเงินฝากออม

ทรัพย ธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขา

แหลมทองบางแสน เลข

ที่บัญชี ๐๒๘-๓-๕๘๐๑๔-

๘ ช� อบัญชี นายประ

พัฒน มาสา 

- นายประพัฒน 

มาสา

๒,๗๑๓.๕๐ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๗ มกราคม 

๒๕๖๕) 

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๑๓

๖๒ เงินในบัญชีเงินฝากออม

ทรัพย ธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขา

หนองมน ชลบุรีเลขที่

บัญชี ๐๖๐-๘-๕๔๓๐๘-

๒ ช� อบัญชี นายกิจจา 

ศุภกรโอฬารกุล

- นายกิจจา 

ศุภกรโอฬารกุล

๑๐,๑๔๑.๓๗ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๗ มกราคม 

๒๕๖๕) 

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๑๕

๖๓ เงินในบัญชีเงินฝากออม

ทรัพย ธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขา

เซ็นทรัล บางนาเลขที่

บัญชี ๐๑๖-๓-๕๕๖๓๙-๑ 

ช� อบัญชี นายสุทัศน รอด

เมือง

- นายสุทัศน

รอดเมือง

๑,๗๖๑.๔๖ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๗ มกราคม 

๒๕๖๕) 

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการ

ที่ ๑๖

๖๔ เงินในบัญชีเงินฝากออม

ทรัพย ธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขา

แหลมฉบังเลขที่บัญชี 

๓๕๔-๒-๙๖๗๕๐-๒ ช� อ

บัญชี นายสุทัศน รอด

เมือง

- นายสุทัศน

รอดเมือง

๑,๒๒๙.๖๕ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๗ มกราคม 

๒๕๖๕) 

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๑๗

๖๕ เงินในบัญชีเงินฝากออม

ทรัพย ธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาศรีราชาเลขที่บัญชี 

๑๗๒-๒-๔๖๓๙๑-๗ ช� อ

บัญชี นายพัสกร รอตสุ

วรรณ

- นายพัสกร

รอตสุวรรณ

๓,๖๔๔.๑๖ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๗ มกราคม 

๒๕๖๕) 

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๑๘

๖๖ เงินในบัญชีเงินฝากออม

ทรัพย ธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขา

โรบินสัน ศรีราชาเลขที่

บัญชี ๕๒๖-๒-๔๐๘๗๑-๑ 

ช� อบัญชี นายศักดิ์สิทธิ์

ศักดิ์ มาสา

- นายศักดิ์สิทธิ์

ศักดิ์ มาสา

๑๙๙,๖๕๕.๒๘ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๗ มกราคม 

๒๕๖๕)

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๒๐

๖๗ เงินในบัญชีเงินฝากออม

ทรัพย ธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขา

พาราไดซ พารคเลขที่

บัญชี ๐๓๑-๘-๓๕๕๔๗-๙ 

ช� อบัญชี นายณัฐธนัช 

อัตนาถ

- นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๕,๐๐๐,๐๐๐ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๗ มกราคม 

๒๕๖๕) 

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๒๑
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รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑๑๒ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ 

๑๓๑,๐๗๖,๖๘๙.๙๕ บาท (หน่ึงรอยสามสิบเอ็ดลานเจ็ดหม� นหกพันหกรอยแปดสิบเกาบาท

เกาสิบหาสตางค) พรอมดอกผล

ลงช� อ

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)

ผูอํานวยการกองคดี ๒

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

ลงช� อ

(นายโอฬาร แพงจันทร)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่/เลขานุการ

ลงช� อลงช� อ

๖๘ เงินในบัญชีเงินฝากออม

ทรัพย ธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาศรีราชาเลขที่บัญชี 

๑๗๒-๒-๖๒๐๑๓-๓ ช� อ

บัญชี นายณัฐธนัช อัต

นาถ

- นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๑,๙๑๒,๓๗๖.๗๖ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๗ มกราคม 

๒๕๖๕) 

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๒๒

๖๙ เงินในบัญชีเงินฝากออม

ทรัพย ธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขา

ถนนอัสสัมชัญ ศรีราชา

เลขที่บัญชี ๐๐๘-๓-

๓๑๗๓๑-๐ ช� อบัญชี 

MS.NAN NGIN 

- MS.NAN ๑,๘๗๙,๓๗๔.๖๕ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๗ มกราคม 

๒๕๖๕)

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๒๓

๗๐ เงินในบัญชีเงินฝากออม

ทรัพย ธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขา

ถนนอัสสัมชัญ ศรีราชา

เลขที่บัญชี ๐๑๖-๘-

๖๗๖๘๒-๔ ช� อบัญชี 

MS.NAN NGIN

- MS.NAN ๑๔.๗๗ บาท 

(ณ วันที่ ๑๗ 

มกราคม 

๒๕๖๕) 

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๒๔

๗๑ เงินในบัญชีเงินฝากออม

ทรัพย ธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขา

โรบินสัน ศรีราชาเลขที่

บัญชี ๕๒๖-๒-๒๖๔๕๑-๕ 

ช� อบัญชี นางสาวสมพร 

พึ่งอยู

- นางสาวสมพร

พึ่งอยู

๕๐๖,๔๒๘.๗๗ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๗ มกราคม 

๒๕๖๕) 

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๒๕

๗๒ เงินในบัญชีเงินฝากออม

ทรัพย ธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขา

โรบินสัน ศรีราชาเลขที่

บัญชี ๐๑๒-๓-๘๖๖๓๑-๒ 

ช� อบัญชี นายพรชัย 

ปานเมือง

- นายพรชัยปาน

เมือง

๓๐,๘๕๙.๗๑ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๗ มกราคม 

๒๕๖๕) 

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๒๖

๗๓ เงินในบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย ธนาคารไทย

พาณิชย จํากัด (มหาชน) 

สาขาเซ็นทรัลพลา

ซา ชลบุรี เลขที่บัญชี 

๔๐๘๔๒๐๖๓๒๑ ช� อบัญชี 

นายประพัฒน มาสา

- นายประพัฒน

มาสา

๘,๑๗๕,๕๕๑.๕๑ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๑ มกราคม 

๒๕๖๕) 

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๒๗

๗๔ เงินในบัญชีเงินฝาก

เดินสะพัด ธนาคาร

ไทยพาณิชยจํากัด 

(มหาชน) สาขา 

Nuengpanเลขที่บัญชี 

๑๗๕๓๐๐๖๓๕๑ ช� อบัญชี 

นายสุทัศน รอดเมือง

- นายสุทัศน

รอดเมือง

๑,๔๔๔.๘๑ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๑ มกราคม 

๒๕๖๕) 

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๒๘

๗๕ เงินในบัญชีเงินฝาก

ประจํา ธนาคาร

ไทยพาณิชยจํากัด 

(มหาชน) สาขาโรบินสัน 

ศรีราชาเลขที่บัญชี 

๘๑๔๑๐๗๒๕๓๖ ช� อบัญชี 

นายณัฐธนัช อัตนาถ

- นายณัฐธนัช

อัตนาถ

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๒๙

๗๖ เงินในบัญชีเงินฝาก

ประจํา ธนาคาร

ไทยพาณิชยจํากัด 

(มหาชน) สาขาโรบินสัน 

ศรีราชาเลขที่บัญชี 

๘๑๔๑๐๗๒๕๔๔ ช� อบัญชี 

นายณัฐธนัช อัตนาถ

- นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๖,๓๗๙.๕๕ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๑ มกราคม 

๒๕๖๕) 

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๓๐

๗๗ เงินในบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพยธนาคารไทย

พาณิชยจํากัด (มหาชน) 

สาขาศรีราชาเลขที่บัญชี 

๕๒๗๔๐๐๖๗๕๗ ช� อ

บัญชี นายณัฐธนัช 

อัตนาถ

- นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๙๑๕,๗๖๕.๐๕ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๑ มกราคม 

๒๕๖๕) 

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๓๑

๗๘ เงินในบัญชีเงินฝาก

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) เลขที่บัญชี 

๖๑๙-๗-๒๑๙๐๖-๓ ช� อ

บัญชี นายประพัฒน 

มาสา

- นายประพัฒน

มาสา

๒๔,๗๑๙.๘๙ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๑ มกราคม 

๒๕๖๕) 

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๓๒

๗๙ เงินในบัญชีเงินฝาก

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) เลขที่บัญชี 

๘๖๕-๗-๓๓๖๖๘-๔ ช� อ

บัญชี นายกิจจา 

ศุภกรโอฬารกุล

- นายกิจจา

ศุภกรโอฬารกุล

๑๐๓.๕๒ บาท 

(ณ วันที่ ๑๑ 

มกราคม 

๒๕๖๕) 

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๓๓

๘๐ เงินในบัญชีเงินฝาก

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) เลขที่บัญชี 

๙๖๒-๐-๑๕๕๗๗-๑ ช� อ

บัญชี นายณัฐธนัช 

อัตนาถ

- นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๗๘๑,๔๘๔.๙๖ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๑ มกราคม 

๒๕๖๕) 

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๓๕

๘๑ เงินในบัญชีเงินฝากออม

ทรัพยธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขา

เมกา บางนาเลขที่บัญชี 

๖๗๘๐๗๗๐๖๑๒ ช� อบัญชี 

นายกิจจา 

ศุภกรโอฬารกุล

- นายกิจจา

ศุภกรโอฬารกุล

๑๐๓.๕๕ บาท 

(ณ วันที่ ๑๑ 

มกราคม 

๒๕๖๕) 

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๓๘

๘๒ เงินในบัญชีเงินฝากออม

ทรัพยธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขา

เซ็นทรัลบางนาเลขที่

บัญชี ๐๘๖๐๖๔๔๔๑๓ ช� อ

บัญชี นายสุทัศน 

รอดเมือง

- นายสุทัศน

รอดเมือง

๙๖,๔๑๕.๙๒ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๑ มกราคม 

๒๕๖๕) 

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๓๙

๘๓ เงินในบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพยธนาคารกรุง

ไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาแปซิฟค พาร

ค ศรีราชาเลขที่บัญชี 

๗๖๔๐๑๕๐๙๐๖ ช� อบัญชี 

นายพัสกร รอตสุวรรณ

- นายพัสกร

รอตสุวรรณ

๑๕๖.๙๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๑ 

มกราคม 

๒๕๖๕) 

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๔๐

๘๔ เงินในบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพยธนาคารกรุง

ไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขา ศรีราชาเลขที่บัญชี 

๒๐๘๐๗๑๑๒๒๙ ช� อบัญชี 

นายพัสกร รอตสุวรรณ

- นายพัสกร

รอตสุวรรณ

๖๐๐.๕๗ บาท 

(ณ วันที่ ๑๑ 

มกราคม 

๒๕๖๕)  

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๔๑

๘๕ เงินในบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพยธนาคารกรุง

ไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาศรีราชาเลขที่บัญชี 

๒๐๘๐๔๓๘๒๒๐ ช� อบัญชี 

นายณัฐธนัช อัตนาถ

- นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๔๕๑,๑๐๓.๔๗ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๑ มกราคม 

๒๕๖๕) 

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๔๒

๘๖ เงินในบัญชีเงินฝาก

ประจําธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขา

ตลาดศรีราชาเลขที่บัญชี 

๒๗๓๒๐๓๔๐๒๙ ช� อ

บัญชี นายณัฐธนัช อัต

นาถ

- นายณัฐธนัช

อัตนาถ

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๔๓

๘๗ เงินในบัญชีเงินฝากออม

ทรัพยธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขา

ตลาดศรีราชาเลขที่บัญชี 

๒๗๓๐๒๓๘๗๔๓ ช� อ

บัญชี นายณัฐธนัช อัต

นาถ

- นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๑,๕๒๓,๓๙๑.๕๓ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๑ มกราคม 

๒๕๖๕) 

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๔๔

๘๘ เงินในบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพยธนาคารกรุง

ไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาแปซิฟค พาร

ค ศรีราชา เลขที่บัญชี 

๗๖๔๐๕๐๗๐๓๐ ช� อบัญชี 

MISS.NANG NIT AY 

ROSE

- MISS.NANG 

NIT AY ROSE

๓,๕๐๒.๙๖ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๑ มกราคม 

๒๕๖๕) 

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๔๖

๘๙ เงินในบัญชีเงินฝากออม

ทรัพยธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขา

เซ็นทรัลบางนาเลขที่

บัญชี ๐๘๖๐๗๖๘๘๘๐ 

ช� อบัญชี นายพรชัย 

ปานเมือง

- นายพรชัยปาน

เมือง

๑๑๖,๙๓๒.๙๔ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๑ มกราคม 

๒๕๖๕) 

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๔๗

๙๐ เงินในบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพยธนาคาร

กรุงศรีอยุธยา จํากัด 

(มหาชน) สาขาถนน

สุรศักดิ์ ๑ ศรีราชา เลขที่

บัญชี ๒๗๘-๑-๔๔๓๔๒-๗ 

ช� อบัญชี นายณัฐธนัช 

อัตนาถ

- นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๓,๑๐๑,๘๓๘.๐๗ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๑ มกราคม 

๒๕๖๕) 

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๔๙

๙๑ เงินในบัญชีเงินฝาก

ประจําธนาคารกรุง

ศรีอยุธยา จํากัด 

(มหาชน) สาขาถนน

สุรศักดิ์ ๑ ศรีราชา เลขที่

บัญชี ๒๗๘-๒-๐๔๘๓๐-๑ 

ช� อบัญชี นายณัฐธนัช 

อัตนาถ

- นายณัฐธนัช

อัตนาถ

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๕๐

๙๒ เงินในบัญชีเงินฝาก

ประจําธนาคารกรุง

ศรีอยุธยา จํากัด 

(มหาชน) สาขาถนน

สุรศักดิ์ ๑ ศรีราชา เลขที่

บัญชี ๒๗๘-๒-๐๔๘๐๒-๖ 

ช� อบัญชี นายณัฐธนัช 

อัตนาถ

- นายณัฐธนัช

อัตนาถ

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๕๑

๙๓ เงินในบัญชีเงินฝาก

ประจําธนาคารกรุง

ศรีอยุธยา จํากัด 

(มหาชน) สาขาโรบินสัน 

ศรีราชา เลขที่บัญชี 

๕๙๙-๑-๔๐๕๓๘-๙ ช� อ

บัญชี นายประพัฒน มา

สา

- นายประพัฒน 

มาสา

๖.๕๗ บาท 

(ณ วันที่ ๑๑ 

มกราคม 

๒๕๖๕) 

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๕๑

๙๔ เงินในบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพยธนาคารเพ� อ

การเกษตรและสหกรณ

การเกษตร สาขา

แหลมฉบัง เลขที่บัญชี 

๐๒๐๑๕๘๓๖๕๘๐๒ ช� อ

บัญชี นายณัฐธนัช อัต

นาถ

- นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๒,๔๑๖,๐๙๙.๒๘ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๑ มกราคม 

๒๕๖๕) 

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๕๓

๙๕ สลากออมทรัพย 

ธนาคารเพ� อการเกษตร

และสหกรณการเกษตร 

สาขาแหลมบังเลขที่บัญชี 

๔๐๐๐๓๒๗๖๘๖๑๓ ช� อ

บัญชี นายณัฐธนัช อัต

นาถ

- นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๑ มกราคม 

๒๕๖๕) 

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๕๔

๙๖ เงินในบัญชีเงินฝาก

ธนาคารออมสิน สาขา

พระประแดง เลขที่บัญชี 

- นายกิจจา

ศุภกรโอฬารกุล

๒๖,๑๐๙.๐๐ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๔ มกราคม 

๒๕๖๕) 

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๕๕

๙๗ เงินในบัญชีเงินฝาก

ธนาคารออมสิน สาขา

ศรีราชาเลขที่บัญชี 

๒๐๒๘๕๐๕๗๐๖๑ ช� อ

บัญชี นายณัฐธนัช อัต

นาถ

- นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๑,๐๐๒,๙๘๔.๕๒ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๔ มกราคม 

๒๕๖๕)

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๕๖

๙๘ เงินในบัญชีเงินฝาก

ธนาคารออมสิน สาขา

ศรีราชาเลขที่บัญชี 

- นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๖๙๖.๓๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๔ 

มกราคม 

๒๕๖๕)

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๕๗

๙๙ สลากธนาคารออมสิน 

สาขาศรีราชาเลขที่บัญชี 

๔๐๐๐๔๕๑๘๓๙๖๑โอน

รางวัลเขาบัญชี 

๒๐๒๘๕๐๕๗๐๖๑ ช� อ

บัญชี นายณัฐธนัช อัต

นาถ

- นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๔,๐๐๐,๐๐๐ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๔ มกราคม 

๒๕๖๕)

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๕๘

๑๐๐ สลากธนาคารออมสิน 

สาขาถนนพระยา

สัจจาเลขที่บัญชี 

๔๐๐๐๖๔๒๗๐๗๖๔โอน

รางวัลเขาบัญชี 

๒๐๒๘๕๐๕๗๐๖๑ ช� อ

บัญชี นายณัฐธนัช อัต

นาถ

- นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๓,๐๐๐,๐๐๐ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๔ มกราคม 

๒๕๖๕)

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๕๙

๑๐๑ เงินฝากหลักประกันคง

เหลือและยอดหลักทรัพย

คงเหลือ ในบัญชีเลข

ที่ ๑๐๐๗๔๐-๗ ช� อบัญชี 

นายศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์ มา

สา ที่มีอยูกับบริษัทหลัก

ทรัพยกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน) 

- นายศักดิ์สิทธิ์

ศักดิ์ มาสา

๑๔.๑๒ บาท 

(ณ วันที่ ๑๐ 

มกราคม 

๒๕๖๕) 

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการ

ที่ ๖๐

๑๐๒ เงินฝากหลักประกันคง

เหลือและยอดหลักทรัพย

คงเหลือ ในบัญชีเลข

ที่ ๑๐๐๗๙๙-๗ ช� อบัญชี 

นายพรชัย ปานเมือง 

ที่มีอยูกับบริษัทหลัก

ทรัพยกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน)

- นายพรชัย

ปานเมือง

๑,๐๑๒.๗๕ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๐ มกราคม 

๒๕๖๕) 

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการ

ที่ ๖๑

๑๐๓ สิทธิเรียกรองตาม

กรมธรรมประกันชีวิต

ของบริษัท ไทยประกัน

ชีวิต จํากัด (มหาชน)เลข

ที่กรมธรรม ๗๐๑๕๗๙๓๐

๑ นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๒,๐๕๓,๘๖๔ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๔ มกราคม 

๒๕๖๕)  

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๖๒ มูลคา

เวนคืน

๑๐๔ สิทธิเรียกรองตาม

กรมธรรมประกันชีวิต

ของบริษัท ไทยประกัน

ชีวิต จํากัด (มหาชน)เลข

ที่กรมธรรม ๗๐๑๙๓๖๒๙

๑ นายณัฐธนัช

อัตนาถ

(ผูเอาประกัน)

๘๘๖,๕๓๐ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๔ มกราคม 

๒๕๖๕) 

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๖๓ มูลคา

เวนคืน

๑๐๕ สิทธิเรียกรองตาม

กรมธรรมประกันชีวิต

ของบริษัท ไทยประกัน

ชีวิต จํากัด (มหาชน)

เลขที่กรมธรรม 

๗๐๑๗๕๗๘๕

๑ นายณัฐธนัช

อัตนาถ

(ผูเอาประกัน)

๑,๔๗๘,๓๖๐ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๔ มกราคม 

๒๕๖๕) 

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๖๔ มูลคา

เวนคืน

๑๐๖ สิทธิเรียกรองตาม

กรมธรรมประกันชีวิต

ของบริษัท ไทยประกัน

ชีวิต จํากัด (มหาชน)เลข

ที่กรมธรรม ๗๐๑๖๒๔๑๑

๑ นายณัฐธนัช

อัตนาถ

(ผูรับประโยชน)

๒,๐๓๓,๘๖๖ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๔ มกราคม 

๒๕๖๕) 

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๖๕ มูลคา

เวนคืน

๑๐๗ สิทธิเรียกรองตาม

กรมธรรมประกันชีวิต

ของบริษัท 

อลิอันซ อยุธยา ประกัน

ชีวิต จํากัด (มหาชน) 

เลขที่กรมธรรม 

๓๐๓๗๓๖๔๓๕๒

๑ ด.ช.จีรภัทร 

อัตนาถ

นายณัฐธนัช

อัตนาถ (ผช)

๑๖๗,๕๑๔.๕๒ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๔ มกราคม 

๒๕๖๕

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๖๖ มูลคา

เวนคืน

๑๐๘ สิทธิเรียกรองตาม

กรมธรรมประกันชีวิต

ของบริษัท 

อลิอันซ อยุธยา ประกัน

ชีวิต จํากัด (มหาชน)

เลขที่กรมธรรม 

๓๐๓๗๓๖๖๒๕๕

๑ นายณัฐธนัช

อัตนาถ

(ผอป), (ผช)

๑,๗๔๖,๗๕๒.๔๖ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๔ มกราคม 

๒๕๖๕ 

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๖๗ มูลคา

เวนคืน

๑๐๙ สิทธิเรียกรองตาม

กรมธรรมประกันชีวิต

ของบริษัท 

อลิอันซ อยุธยา ประกัน

ชีวิต จํากัด(มหาชน)

เลขที่กรมธรรม 

๓๐๔๗๒๙๕๑๙๒

๑ นายณัฐธนัช

อัตนาถ

(ผอป), (ผช)

๑,๗๓๕,๘๑๑.๙๘ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๔ มกราคม 

๒๕๖๕

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๖๘ มูลคา

เวนคืน

๑๑๐ สิทธิเรียกรองตาม

กรมธรรมประกันชีวิต

ของบริษัท 

อลิอันซ อยุธยา ประกัน

ชีวิต จํากัด(มหาชน)

เลขที่กรมธรรม 

๓๐๗๗๕๖๙๐๔๘

๑ นายณัฐธนัช

อัตนาถ

(ผอป), (ผช)

๖๘,๙๗๑ บาท 

(ณ วันที่ ๑๔ 

มกราคม ๒๕๖๕

แยกมาจาก

ทรัพยสิน

รายการที่ 

๖๙ มูลคา

เวนคืน

๑๑๑ สิทธิเรียกรองตาม

กรมธรรมประกันชีวิต

ของบริษัท 

อลิอันซ อยุธยา ประกัน

ชีวิต จํากัด(มหาชน) 
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14 บทความ-ต่างประเทศ

คนถามผมว่าทำาไมอินเดียจึงสามารถซื้อน้ำามันรัสเซีย

ราคาถูกในช่วงสงครามยูเครน

ขณะเดียวกันก็ยังคงความเป็นมิตรกับสหรัฐฯ

และยังมีจุดยืนเหมือนจีนต่อรัสเซียในกรณีสงครามยูเครนด้วย

นี่คือ “การทูตเจ๋งๆ แบบอินเดีย” ใช่หรือไม่

เป็นความจริงที่ว่า ศึกรัสเซีย-ยูเครน ทำาให้หลายประเทศถูก

บีบให้เลือกข้าง 

แต่ทำาไมอินเดียกลับอยู่รอดปลอดภัย และมายืนอยู่ตรงจุดที่

ยังซื้อน้ำามันราคาถูกจากรัสเซียโดยไม่ถูกสหรัฐอเมริกาเล่นงาน 

และจีนซึ่งปกติจะมีความระแวงอินเดียมาตลอด กลับมอง

อินเดียในฐานะเป็นมิตรในกรณีนี้

ตอนสงครามยูเครนระเบิดใหม่ๆ ท่าทีของวอชิงตันต่ออินเดีย

แข็งกร้าวไม่น้อย

ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ถึงกับบอกว่าท่าทีของอินเดียใน

ประเด็นนี้ “ค่อนข้างจะสั่นไหว”

เพราะอินเดียยังคบค้ากับรัสเซีย ไม่ลงมติร่วมประณาม และ

ไม่ร่วมแซงก์ชันรัสเซีย 

แต่จู่ๆ ทั้งสหรัฐและอังกฤษก็เสียงอ่อนลงอย่างน่าสังเกต

เห็นได้จากที่ไบเดนคุยกับนายกฯ นเรนทรา โมดี ของอินเดีย 

ในการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

ที่มีบรรยากาศเป็นมิตรและแสดงความชื่นชมต่อกันอย่าง

อบอุ่น

หลังจากนั้นนายกฯ อังกฤษ บอริส จอห์นสัน ก็เดินทางมาพบ

นายโมดีที่นิวเดลี 

พูดจากันถึงเรื่องความสัมพันธ์ทางการค้า ตบหลังตบไหล่กัน

อย่างสนิทสนม

ส่วนประเด็นที่เห็นต่างเรื่องรัสเซียกับสงครามยูเครนนั้นไม่มี

การกล่าวขวัญอย่างเป็นทางการ

ต้องถือว่าโมดีเล่นเกมการทูตได้เหนือชั้น

อินเดียยังคงซื้อน้ำามันจากรัสเซีย และประธานาธิบดีปูตินของ

รัสเซียก็เสนอลดราคาให้เป็นพิเศษอีกด้วย

สถิติทางการบอกว่า เอาเฉพาะช่วงไม่กี่เดือนของปี 2022 

อินเดียก็สั่งซื้อน้ำามันเท่ากับทั้งปี 2021

ถือว่าเป็นการแสดงความใกล้ชิดทางด้านการค้าด้านพลังงาน

อย่างต่อเนื่อง

ท่าทีของอินเดียในเวทีระหว่างประเทศนั้น ผู้นำาอินเดียยืนยัน

ว่าอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ของประเทศ

จึงตัดสินใจไม่ออกเสียงในการประชุมสหประชาชาติที่มีการ

โหวตให้รัสเซียพ้นจากการเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน

อินเดียรู้ว่ามหาอำานาจทั้งหลายต้องการจะเป็นเพื่อนกับตน

ด้วยเหตุผลของแต่ละคน

เช่น สหรัฐต้องการจะคบอินเดียไว้เพื่อจะต้านทานการผงาด

ขึ้นมาของจีน

อเมริกาตั้งกลุ่มจตุภาคี หรือ Quad ซึ่งประกอบด้วยสหรัฐฯ, 

อินเดีย, ญี่ปุ่นและออสเตรเลีย

เพื่อคานอิทธิพลของจีนในเอเชีย

อินเดียก็ไม่ต้องการเห็นปักกิ่งผงาดขึ้นเป็นมหาอำานาจ 

ดังนั้น เมื่ออเมริกามาชวนให้ร่วมวงนี้ อินเดียก็พร้อมจะเข้ากลุ่ม

จีนไม่พอใจนัก แต่ก็เกรงใจเพื่อนบ้านยักษ์ใหญ่นี้ และต้องเคารพ

ในการตัดสินใจของอินเดีย

เพราะจีนก็ย่อมจะอ้างสิทธิในการตัดสินใจจุดยืนในเวทีระหว่าง

ประเทศเช่นกัน

อินเดียและสหรัฐมีความกังวลเหมือนกันกรณีจีน

เพราะปักกิ่งเสริมสร้างแสนยานุภาพทางทหารอย่างต่อเนื่อง และ

ขยายการอ้างสิทธิเป็นเจ้าของผืนดินและน่านน้ำาทางทะเลในทะเลจีนใต้

อีกทั้งยังเพิ่มอิทธิพลทางเศรษฐกิจต่อเพื่อนบ้านที่เล็กกว่า

แผนการต้านจีนของสหรัฐก็ต้องอาศัยความร่วมมือของอินเดีย 

ญี่ปุ่น และออสเตรเลียที่มาในรูปของ Quad

อินเดียมีประเด็นพิพาทกับจีนมายาวนาน

ทหารของทั้ง 2 ฝ่ายเคยเผชิญหน้าและปะทะกันจนบาดเจ็บล้ม

ตายไปหลายสิบชีวิตที่พรมแดนหิมาลัยในช่วง 2-3 ปีมานี้ 

สิ่งที่ไม่รอดพ้นสายตาของวอชิงตันคือ อินเดียต้องพึ่งพาอาวุธจาก

รัสเซียมาเสริมเขี้ยวให้กองทัพ รวมถึงทหารที่ประจำาอยู่ในพื้นที่หิมาลัย

นายลอยด์ ออสติน รมว.กลาโหมสหรัฐ มาเยือนอินเดียและส่ง

เสียงเตือนว่า จีนกำาลังเปลี่ยนโฉมภูมิภาคและระบบการเมืองระหว่าง

ประเทศขึ้นมาใหม่ 

ด้วยเหตุนี้อเมริกากับอินเดียจึงต้องแยกระหว่างความเห็นตรงกัน

เรื่องร่วมมือสกัดการขยายตัวของจีน

และขณะเดียวกันก็ยอมรับจุดยืนที่แตกต่างกันกรณีรัสเซียใน

ยูเครน 

เมื่อเป็นเช่นนี้ พอจะเข้าใจหรือยังว่าทำาไมสหรัฐจึงยังคงวิพากษ์

วิจารณ์จีนที่ไม่ประณามรัสเซียบุกยูเครน

แต่กลับนิ่งเฉยกับการที่อินเดียไม่ได้ว่าอะไรในเรื่องนี้

จีนกับอินเดียมีจุดยืนเหมือนและต่างกันทางยุทธศาสตร์

ทั้ง 2 มีความสัมพันธ์ด้านยุทธศาสตร์กับรัสเซีย 

และวางตัวอย่างระมัดระวังที่จะไม่ทำาให้เสียเพื่อนมอสโก แต่ก็

อ้างหลักการอธิปไตยและความสำาคัญของการเจรจาเพื่อสงบศึก

มีการประเมินว่าอาวุธมากกว่า 50% ของกองทัพอินเดียมาจาก

รัสเซีย

จีนวิพากษ์วิจารณ์การแซงก์ชันของชาติตะวันตกและตำาหนิสหรัฐ

และนาโตกับความขัดแย้ง 

ปักกิ่งยืนจุดเดียวกับมอสโกที่ชี้นิ้วกล่าวหานาโตว่าเป็นผู้จุดไฟของ

วิกฤตด้วยการขยายอิทธิพลมาจากปีกตะวันออกที่ประชิดติดรัสเซีย

สื่อทางการจีนนำาเอาข่าวทางการรัสเซียมาขยายผลต่ออย่าง

ต่อเนื่อง

แต่อินเดียไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์นาโต และไม่ตอกย้ำาจุดยืนที่

แตกต่างกับสหรัฐฯ

วงการทูตบอกว่าโมดีเคยต่อสายคุยกับเซเลนสกี ผู้นำายูเครน 

แต่ผู้นำาจีนยังไม่ได้ทำาเช่นนั้น

นอกจากนี้ อินเดียยังวิพากษ์วิจารณ์อาชญากรรมสงครามใน

ยูเครนที่แรงกว่าจีน

ย้อนกลับไปช่วงสงครามเย็น อินเดียอยู่ข้าง “ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด” 

หรือ Non-Aligned Movement (NAM) 

แต่อินเดียเริ่มเอนเอียงไปทางโซเวียตช่วงที่สหรัฐส่งอาวุธให้

ปากีสถาน เพื่อนบ้านที่เป็นคู่ปรับตลอดกาล

เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำาให้อินเดียพึ่งพาอาวุธจากรัสเซียมาจนถึง

ทุกวันนี้

ปี 2018 อินเดียสั่งซื้ออาวุธรัสเซียราว 5,000 ล้านดอลลาร์ 

ซึ่งรวมถึงระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศ 

เสี่ยงกับการผิดกฎหมายของสหรัฐที่มีผลให้เพิ่มการลงโทษ

รัสเซียและเกาหลีเหนือมาแล้ว

แต่รัสเซียกับอินเดียก็ไม่สนใจ

ทำาให้เห็นภาพว่า ใครๆ ก็กำาลังเอาใจอินดีย

รัสเซียก็ขายน้ำามันให้ในราคาส่วนลดพิเศษ

ส่วน นายเซอร์เก ลาฟรอฟ รมว.ต่างประเทศรัสเซีย ก็แถลง

ชื่นชมอินเดียที่ “ไม่มองมุมเดียวในศึกยูเครน”

ขณะเดียวกันตั้งแต่โมดีชนะการเลือกต้ังในปี 2014 การค้า

ระหว่างอินเดียกับสหรัฐฯ ก็ดีขึ้นเรื่อยๆ 

การค้าระหว่างอินเดีย-สหรัฐ สูงเกินปีละ 110,000 ล้าน

ดอลลาร์ เมื่อเทียบกับรัสเซียที่มีเพียง 8,000 ล้านดอลลาร์ นอกจาก

นี้ ไม่กี่ปีที่ผ่านมาอินเดียยังเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่ซื้ออุปกรณ์ทางการ

ทหารของสหรัฐ

ในการพบปะกับนายไบเดนครั้งล่าสุด โมดีได้รับคำาร้องขอจาก

ผู้นำาสหรัฐว่าอินเดียไม่ควรเพิ่มการซื้อน้ำามันจากรัสเซียอีก 

ไบเดนเสนอช่วยหาแหล่งน้ำามันอื่นให้แทน 

แต่อินเดียซึ่งต้องนำาเข้าน้ำามันถึง 80% ก็มีทางพูดเลี่ยงไปให้มี

ผลกระทบต่อตนน้อยที่สุด

อินเดียบอกสหรัฐฯ ว่าซื้อน้ำามันจากรัสเซียแค่เกิน 3% ของ

ความต้องการอยู่แล้ว

มิหนำาซ้ำายังชี้ให้เห็นว่า ประเทศยุโรปต่างๆ นั่นแหละที่ยังซื้อ

พลังงานจากรัสเซีย

จึงมีผู้เชี่ยวชาญเรียกว่า “นี่คือการทูตอินเดียแบบเหนือเมฆ” 

จริงๆ.

มี

ศาลเมียนมาปฏิเสธคำาอุทธรณ์ซูจี

ย่างกุ้ง • ศาลรัฐบาลทหารของเมียนมาปฏิเสธคำาอุทธรณ์ของ 

อองซาน ซูจี ต่อคำาตัดสินโทษจำาคุก 5 ปี ฐานทุจริตคอร์รัปชัน 

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วซูจีถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานรับสินบนเป็น

ทองคำาแท่งและเงินสด 600,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นข้อกล่าวหา

ที่เธอกล่าวว่าไร้สาระ ตามคำาบอกเล่าของทนายความของเธอ 

ซอ มิน ตุน โฆษกรัฐบาลทหารบอกกับเอเอฟพีว่า ศาลฎีกาของ

คณะรัฐบาลทหารปฏิเสธอุทธรณ์คำาพิพากษาของเธอ แหล่ง

ข่าวเผยว่าซูจีจะอุทธรณ์คำาตัดสินล่าสุดต่อศาลสูง “เธอตัดสิน

ใจแล้วว่าจะดำาเนินการต่อไปจนสิ้นสุดกระบวนการเพื่อตรวจ

สอบสถานการณ์ของหลักนิติธรรมที่นี่” ตอนนี้ยังไม่มีการระบุ

วันสำาหรับการยื่นอุทธรณ์ครั้งใหม่ ซึ่งต้องร้องต่อศาลฎีกาแห่ง

สหภาพเมียนมาต่อหน้าผู้พิพากษา 2 คน 

เชลล์กำาไรพุ่งหลังถอนธุรกิจจากรัสเซีย

ลอนดอน • เชลล์บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานของอังกฤษเมื่อ

วันพฤหัสบดี เผยกำาไรสุทธิไตรมาสแรกที่สูงขึ้นในช่วงราคา

น้ำามันพุ่งทะยานขึ้น ชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหลังถอนธุรกิจ

ออกจากรัสเซีย เนื่องมาจากสงครามในยูเครน เอเอฟพีรายงาน

ว่า เชลล์แถลงกำาไรหลังหักภาษีในไตรมาสแรกอยู่ที่ 7,100 

ล้านดอลลาร์สหรัฐ พุ่งขึ้น 26% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลา

เดียวกันของปีก่อนหน้า แม้เกิดค่าใช้จ่ายถึง 3,900 ล้านดอลลาร์

สหรัฐ เพราะต้องถอนธุรกิจจากรัสเซีย แต่พวกเขาก็ได้แหล่ง

ต้นทุนที่ต่ำากว่าจากที่อื่น รายได้ที่พุ่งขึ้นเกือบ 3 เท่าของเชลล์

อยู่ที่ 9,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นสถิติสูงสุดรายไตรมาส จุด

ชนวนให้เกิดการเรียกร้องในสหราชอาณาจักรให้มีการจัดเก็บ

ภาษีลาภลอยกับบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านพลังงาน ผู้บริโภคในสห

ราชอาณาจักรกำาลังเผชิญกับวิกฤตค่าครองชีพที่เกิดจากอัตรา

เงินเฟ้อสูงสุดในรอบหลายทศวรรษ เช่นเดียวกับที่เศรษฐกิจ

กลับมาเปิดใหม่อีกครั้งหลังจากการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมโควิด-

19 นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสัน ปฏิเสธการเรียกร้องให้มีการ

เก็บภาษีลาภลอยกับทางบริษัทน้ำามันยักษ์ใหญ่ โดยอ้างว่าจะ

กระทบต่อความพยายามในการลงทุนในพลังงานสะอาดได้.

ยูเครนเผยต้องขุดคนจากรง.เหล็ก
เคียฟ/วอชิงตัน • ประธานาธิบดี โวโลดีมีร์ เซเลนสกี ของยูเครน เผยต้องขุดพลเรือน

ออกจากบังเกอร์ภายใต้ โรงงานเหล็กกล้าอาซอฟสตัลในเมืองมารีอูโปล เพื่ออพยพคน

เหล่านั้นออกจากเมือง ด้านสหรัฐเผยว่าให้ข้อมูลข่าวกรองยูเครน ซึ่งช่วยในการสังหาร

นายพลรัสเซียหลายคน

รอยเตอร์และเอเอฟพีรายงานสถาน 

การณ์สงครามในยูเครนเมื่อวันพฤหัสบดี

ที่ 5 พฤษภาคมว่า ยังมีความพยายาม

อพยพพลเรือนออกจากโรงงานเหล็กกล้า

อาซอฟสตัลในเมืองมารีอูโปลทางใต้ของ

ยูเครน กองทัพรัสเซียแถลงว่าจะหยุดกิจ 

กรรมทางทหารที่ โรงงานเหล็กกล้าแห่งนี้

ระหว่างเวลากลางวันของวันพฤหัสบดีและ

ต่อจากนั้นอีก 2 วัน เพื่ออนุญาตให้พลเรือน

อพยพออกจากเมือง  

ประธานาธิบดีเซเลนสกีของยูเครน

แถลงเมื่อเช้าวันพฤหัสบดีว่า ยูเครนต้อง 

การความมั่นใจเรื่องการหยุดยิงของรัสเซีย

ในเมืองมารีอูโปล เนื่องจากต้องใช้เวลา

ในการนำาพลเรือนขึ้นมาจากชั้นใต้ดินและ

หลุมหลบภัยในโรงงานเหล็กกล้า ในสภาพ

การณ์ปัจจุบันเราสามารถใช้อุปกรณ์หนัก

เพื่อเคลียร์ซากปรักหักพังต่างๆ ต้องใช้มือ

ขุดเพื่อนำาพลเรือนขึ้นมา 

เดนิส โปรโคเปนโป ผู้บัญชาการ

กองพันอาซอฟของยูเครน ท่ีปักหลักอยู่ในโรง 

งานเหล็กกล้าอาซอฟสตัลเผยเมื่อค่ำาวันพุธ

ทางวิดีโอโพสต์ที่เทเลแกรมว่า ทหารของ                                                         

เขายังต่อสู้ด้วยความยากลำาบาก และเป็น

สมรภูมินองเลือดกับทหารรัสเซีย ทหาร

รัสเซียเริ่มโผล่เข้ามาในพื้นที่ปิดล้อมของ

โรงงาน

สหประชาชาติและสภากาชาดทำา 

งานร่วมกันในการอพยพประชาชนหลาย

ร้อยคนออกจากเมืองมารีอูโปลและพื้นที่อื่น

รอบเมืองนี้ในสัปดาห์นี้ เจ้าหน้าที่ยูเครน

ประเมินว่ายังมีพลเรือนราว 200 คน และ

ทหารยูเครนที่ยังอยู่ในบังเกอร์ ใต้ดินของ

เขตอุตสาหกรรมอาซอฟสตัล

ออสนัต ลูบรานี จากสำานักงาน

เพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมของ

สหประชาชาติ สำาหรับยูเครนเผยว่ามีการ

อพยพพลเรือนกว่า 300 คนออกจากเมือง

มารีอูโปลและพื้นที่อื่นทางใต้ของยูเครน

เมื่อวันพุธ เยนส์ เลอาร์เก โฆษกสำานักงาน

เพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมของ

ยูเอ็นเผยทางอีเมลว่า ประชาชนที่อพยพ

ออกมาไม่มีคนใดที่มาจากโรงงานเหล็กกล้า

อาซอฟสตัล 

ด้านหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์เสนอ

ข่าวเมื่อวันพุธอ้างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ

สหรัฐเผยว่า สหรัฐให้ข้อมูลข่าวกรองของ

ทหารรัสเซียกับยูเครน เช่น คาดการณ์การ

เคลื่อนทัพของทหารรัสเซีย, ตำาแหน่งที่ตั้ง

และรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับกองบัญชา 

การทหารเคลื่อนที่ของรัสเซีย ยูเครนนำา

ข้อมูลของสหรัฐไปรวมกับข่าวกรองของตน 

ในการโจมตีด้วยปืนใหญ่และโจมตีอื่นๆ ต่อ

ทหารรัสเซีย ทำาให้สังหารนายทหารรัสเซีย

ได้หลายนาย เจ้าหน้าที่ยูเครนเผยว่าสังหาร

นายพลรัสเซียราว 12 นายในสมรภูมิ.

การทูตภารตะเหนือชั้น

ใครๆ ก็อยากคบอินเดีย!

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ขอฟนฟูกิจการ

บริษัท ออยลฟอรไลฟ จํากัด ลูกหนี้

 --------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ฟฟ๔/๒๕๖๕

 

 ดวยคดีนี้ เม� อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ บริษัท ออยลฟอรไลฟ จํากัด ผูรองขอ ย� นคํารองขอฟนฟูกิจการ

ตอศาลลมละลายกลางวา บริษัท ออยลฟอรไลฟ จํากัด ลูกหนี้ วาลูกหนี้ มีหนี้สินลนพนตัวเปนหนี้เจาหนี้ ไมนอยกวา

สิบลานบาท แตกิจการของลูกหน้ียังมีเหตุอันสมควรและมีชองทางท่ีจะฟนฟูกิจการของลูกหน้ีไดตามพระราชบัญญัติ

ลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๓, มาตรา ๙๐/๔ ขอใหมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ

 ศาลไดมีคําสั่งรับคํารอง เม� อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ และนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา จึงแจงใหเจาหนี้หรือผูมีสวนไดเสียทราบผู ใดจะคัดคานคํารองเร� องนี้ประการใด ใหย� นคํา

คัดคานตอศาลกอนวันนัดไตสวนไมนอยกวาสามวัน

 สําเนาคํารองเร� องนี้ขอดูไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

หมายเหตุ       ศาลลมละลายกลางจะประกาศเร� อง การย� นขอฟนฟูกิจการ ทุกวันอังคาร และวันศุกร 

                 ในหนังสือพิมพ แนวหนาและไทยโพสต

งานประชาสัมพันธ  โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๖๑-๓

งานสารบรรณคดี    โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙

กรุงปักกิ่งกระตุ้นประชาชนให้ทำางานที่บ้าน

ปักกิ่ง • ผู้คนนับล้านในกรุงปักกิ่งกลับมา

ทำางานในรูปแบบปกติแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่

ผ่านมา แต่ทางการยังต้องการให้ประชาชน

เวิร์กฟรอมโฮมหรือทำางานจากที่บ้านเพื่อลด

ความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 

เอเอฟพีรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 

พฤษภาคม 2565 ว่าสถานีรถไฟใต้ดินหลาย

แห่งในกรุงปักกิ่งปิดให้บริการและระงับเส้น

ทางเดินรถประจำาทางหลายสายเพื่อควบคุม

การระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งทางการจีน

ดำาเนินนโยบายโควิดเป็นศูนย์ โดยมีการล็อก

ดาวน์และการระดมตรวจหาเชื้อในคนหมู่

มาก ในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดครั้งใหญ่

ที่สุดนับตั้งแต่ช่วงแรกๆ ของการแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัสโคโรนา 

ย่านต่างๆ ในเมืองหลวงถูกปิด เนื่อง 

จากมีผู้ติดเชื้อจำานวนไม่น้อย กรุงปักก่ิงราย 

งานผู้ติดเชื้อรายใหม่เมื่อวันพฤหัสบดี จำานวน 

50 ราย หนึ่งวันหลังจากทางการ

ประกาศให้ประชาชนในเขตเฉา

หยางที่มีประชากรหนาแน่นที่สุด 

ควรทำางานจากที่บ้าน ประชาชน

ในพื้นที่นี ้มีอยู่ประมาณ 3.5 

ล้านคน ที่ต้องเข้ามาทำางานใน

ออฟฟิศ ได้รับการร้องขอให้ขับ

รถไปเองเพื่อหลีกเลี่ยงรวมคน

หมู่มากในระบบขนส่งสาธารณะ 

ส่วนย่านตงโจวของกรุงปักกิ่ง

สนับสนุนให้ทำางานจากที่บ้าน 

จีนในเวลานี้มีกว่า 40 

เมืองที่อยู่ ในการล็อกดาวน์ทั้ง 

หมดหรือบางส่วน หรือมาตรการ

จำากัดการเคลื่อนไหวเพื่อควบคุม

การแพร่ระบาดของโควิด-19                                       

แต่บางแห่งก็เร่ิมผ่อนคลายมาตร 

การแล้ว.

เมืองพินาศ •                   

รถถังจอดอยู่หน้า

อาคารที่ได้รับ

ความเสียหาย

จากการโจมตี

ของทหารรัสเซีย

ในเมืองมารีอู

โปลทางใต้ของ

ยูเครน เมื่อวันที่ 

4 พฤษภาคม.



พิษน้ํามัน

เน� องจากฐานปกอนสูง สวนเงินเฟอรวม 4 

เดือนป 2565 (ม.ค.-เม.ย.) เพิ่มขึ้น 4.71% 

และเงินเฟอพื้นฐาน ที่หักอาหารสดและ

พลังงานที่มีความผันผวนดานราคาออก 

ดัชนีอยูที่ 102.57 เพิ่มขึ้น 0.14% เม� อเทียบ

กับเดือน มี.ค.2565 และเพิ่มขึ้น 2.0% เม� อ

เทียบกับเดือน เม.ย.2564 และรวม 4 เดือน

เพิ่มขึ้น 1.58%

สาเหตุที่ทําใหเงินเฟอสูงขึ้น มาจากการ

สูงขึ้นของสินคาในกลุมพลังงาน เพิ่ม 21.07% 

สงผลใหสินคาในหมวดพาหนะการขนสงและ

การส� อสาร เพิ่ม 10.73% โดยเฉพาะน้ํามัน

เชื้อเพลิง เพิ่ม 29.74% หมวดเคหสถาน เพิ่ม 

0.98% มาจากการสูงขึ้นของคากระแสไฟฟา 

และกาซหุงตมที่สิ้นสุดมาตรการตรึงราคาและ

เริ่มปรับราคาแบบขั้นบันได 3 ครั้ง ตั้งแต เม.ย.-

พ.ค.2565 และยังมีการสูงขึ้นของสินคากลุม

อาหาร 4.83% เชน ไขไก เนื้อสุกร ไกสด ผัก

สดบางชนิด น้ํามันพืช อาหารสําเร็จรูป และ

เคร� องด� มไมมีแอลกอฮอล เชน กาแฟ ชา รอน 

เย็น รวมถึงสินคาทําความสะอาด เชน น้ํายา

ลางจาน ผงซักฟอก น้ํายารีดผา ของใชสวน

บุคคล เชน แชมพู ยาสีฟน สบูถูตัว เน� องจาก

หมดโปรโมชั่นลดราคา แตราคาสินคายังไม

เกินชวงแนะนํา

อยางไรก็ตาม ยังมีสินคาที่จําเปนอีก

หลายรายการที่ราคาปรับลดลง เชน ขาว

แปงและผลิตภัณฑจากแปง ลด 3.64% ผล

ไมสดบางชนิด เชน สมเขียวหวาน มะมวง 

กลวยหอม ลด 1.05% เคร� องนุงหม เชน 

กางเกงขายาวบุรุษ เสื้อยืดสตรีและบุรุษ ลด 

0.17% และการศึกษา ลด 3.14%  

ทั้งนี้ ในเดือน เม.ย.2565 มีสินคาที่

ราคาสูงขึ้น 279 รายการ เชน น้ํามันเชื้อ

เพลิง เนื้อสุกร อาหารกลางวัน (ขาวราดแกง) 

กับขาวสําเร็จรูป คากระแสไฟฟา กวยเตี๋ยว 

อาหารเชา มะนาว ไกสด เปนตน สินคาไม

เปลี่ยนแปลง 59 รายการ เชน คาโดยสาร

รถไฟ เคร� องแบบอุดมศึกษา คาตรวจโรค

คลินิกเอกชน คาเบี้ยประกันภัยรถ คาเบี้ย

ประกันคุมครองผูประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.) 

คาภาษีรถยนตประจําป และราคาลดลง 

92 รายการ เชน ขาวสารเหนียว ขาวสารเจา 

ตนหอม ขิง ถั่วฝกยาว คาธรรมเนียมการ

ศึกษา ผักชี มะมวง คาเชาบาน

ผูอํานวยการ สนค.กลาววา แนวโนม

เงินเฟอเดือน พ.ค.2565 มีแนวโนมขยายตัว

ตอเน� อง จากราคาน้ํามันที่ยังคงอยูในระดับ

สูงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 

และการเลิกตรึงราคาดีเซล ที่ปลอยใหขึ้น

แบบขั้นบันได จะสงผลกระทบตอตนทุนการ

ขนสงและการผลิตสินคา และยังมีการสูงขึ้น
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12

ตํารวจ-ฝายปกครองจับโรงฆาสัตวเถ� อน

ชุมพร • ผูส� อขาวรายงานวา เม� อเวลา 17.30 น. วันที่ 4 พ.ค.65 

นายปรีชา สมบัตินา นายกเทศมนตรีตําบลบางลึก อ.เมืองฯ จ.ชุมพร 

ไดรับการรองเรียนจากชาวบานวามีนายทุนไดนําวัว กระบือ จํานวน

หลายตัวเขามาทําการฆาชําแหละเนื้อเปนประจําเกือบทุกวัน เพ� อ

สงเนื้อไปขายใหกับผูประกอบการ ที่บริเวณโรงเรือนบานเลขที่ 

116/2 หมู 2 ต.บางลึก อ.เมืองฯ จ.ชุมพร สรางความเดือดรอน 

จึงไดประสานไปยังนายทวีป ไทยสวี ปลัดอําเภอเมืองชุมพร, 

ร.ต.ท.ภิญโญ พรหมเรือง รอง สวป.สภ.เมืองชุมพร ในฐานะหัวหนา

สายตรวจตําบลบางลึก ไปตรวจสอบ พบวาสถานที่ดังกลาวสราง

เปนโรงเรือนขนาดใหญ มีการกั้นรั้วรอบ เม� อเขาไปตรวจสอบพบ

คนงานมีทั้งคนไทยและชาวเมียนมา 5-6 คน มีวัวพันธุเนื้อจํานวน 

2 ตัว ขาทั้ง 2 ขางถูกเชือกมัดอยางแน�นหนา นอนหงาย ถูกเชือด

คอเปนแผลขนาดใหญ เตรียมชําแหละเนื้อ สวนอีกตัวคนงานกําลัง

จะแทงคอเพ� อเชือดชําแหละ แตเม� อเห็นเจาหนาที่เขาไปตรวจสอบ

ตองหยุดชะงักทันที สวนดานขางมีวัวพันธุเนื้อจํานวน 10 ตัว ถูกขัง

อยูในคอกรอการเชือดชําแหละ โดยมีนายปริญญา ประทาน อายุ 

26 ป อยูบานเลขที่ 16/1 หมู 8 ต.นาเตย อ.ทายเหมือง จ.พังงา 

รับเปนเจาของ เจาหนาที่ขอตรวจสอบเอกสารการสรางโรงเรือนฆา

สัตว แตไมมีมาแสดง โดยอางวาอยูระหวางดําเนินการขออนุญาต 

จึงตรวจยึดเนื้อวัวของกลางสงพนักงานสอบสวน สภ.เมืองชุมพร 

ดําเนินคดีในขอหาความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมการฆาสัตวเพ� อการ

จําหน�ายเนื้อสัตว พ.ศ.2559 มาตรา 15 และมาตรา 31

โรงตึ๊งบุรีรัมยเตรียมเงิน 200 ลานรับเปดเทอม

บุรีรัมย • วันที่ 5 พ.ค.65 นายสมศักดิ์ ธีระวิวัฒนกิจ หรือ 

“รองแพะ” รองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย ตรวจเยี่ยมสถาน

ธนานุบาลเทศบาลเมืองบุรีรัมย ใหกําลังใจเจาหนาที่ ซึ่งพบวา

เริ่มมีบรรดาพอแม ผูปกครองนักเรียน และกลุมเกษตรกร ตางนํา

ทรัพยสินมีคา โดยเฉพาะทองคํารูปพรรณ เคร� องใชไฟฟา เคร� อง

มือชาง และผาไหม ไปใชบริการจํานําอยางตอเน� อง เพ� อเตรียมนํา

เงินไปเปนคาเทอมและซื้อชุดนักเรียน อุปกรณการเรียนใหแกบุตร

หลาน เตรียมพรอมรับเปดภาคเรียนใหมในสัปดาหหนา ขณะที่ทาง

สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบุรีรัมย ไดเตรียมเงินสดไวรองรับ

ใหบริการลูกคาถึง 200 ลานบาท พรอมทั้งยังมีการปรับลดอัตรา

ดอกเบี้ยเพ� อแบงเบาภาระใหแกพอแม ผูปกครองดวย โดยเริ่ม

ตั้งแตวันที่ 1 พ.ค.-30 มิ.ย.2565 ที่จะถึงนี้ เชน หากลูกคาที่มาใช

บริการจํานํา เงินตนไมเกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยเพียงรอย

ละ 0.25 ตอเดือน, เงินตนเกินกวา 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย

รอยละ 1 บาทตอเดือน นายอิทธิเดช ทิพยแสง ผูจัดการสถานธนา

นุบาลเทศบาลเมืองบุรีรัมย กลาววา ชวงนี้ ไดมีลูกคา ทั้งบรรดา

พอแม ผูปกครองนักเรียน และกลุมเกษตรกร นําทรัพยสินมีคามา

ใชบริการจํานําที่สถานธนานุบาลเฉลี่ยวันละ 100-200 ราย สวน

มากกวารอยละ 95 จะเปนทองคํารูปพรรณ เพ� อเตรียมสํารองเงิน

ไปเปนคาเทอมและซื้ออุปกรณการเรียนใหแกบุตรหลานของตัวเอง.

แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

ของกาซหุงตม รวมถึงสินคาอุปโภคบริโภค 

โดยเฉพาะอาหารสดและอาหารสําเร็จรูป ที่

ยังมีแนวโนมปรับสูงขึ้นตามตนทุนการผลิต

และวัตถุดิบ และยังมีผลกระทบจากราคา

พลังงานและสินคาโภคภัณฑ โลก มาตรการ

คว่ําบาตรของสหรัฐอเมริกาและพันธมิตร 

และการแพรระบาดของโควิด-19 รวมถึง

ความไมแน�นอนของสภาพอากาศ ยังคง

เปนปจจัยที่จะสงผลใหเงินเฟอของประเทศ

สูงขึ้นไดในระยะตอไป ซึ่งจะตองเฝาระวัง

อยางใกลชิด  

“กระทรวงพาณิชยคาดการณวาเงิน 

เฟอทั่วไปของไทยป 2565 จะเคล� อนไหวใน

กรอบ 4.0-5.0% คากลางอยูที่ 4.5% ซึ่งเปน

ระดับที่เหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน และ

หากสถานการณเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ

จะมีการทบทวนอีกครั้ง” นายรณรงคระบุ.

‘ปริญญ’

กระทําอนาจารตอหนาธารกํานัลอีก 1 คดี 

ซึ่งนายปริญญ และทนายความยืนยันวาจะ

เขารับทราบขอหาตามหมายเรียก

ตอมา ที่ศาลอาญา พนักงานสอบสวน 

สน.หวยขวาง ย� นคํารองฝากขังทางไกลผาน

จอภาพ นายปริญญ พานิชภักดิ์ กระทําความ

ผิดฐาน “กระทําอนาจารแกบุคคลอายุกวา

สิบหาปโดยใชกําลังประทุษรายโดยบุคคล

นั้นอยูในภาวะไมสามารถขัดขืนได พรากผู

เยาวอายุกวาสิบหาปแตไมเกินสิบแปดปไป

เสียจากบิดามารดาผูปกครองหรือผูดูแลเพ� อ

หากําไรหรือเพ� อการอนาจารโดยผูเยาวนั้น

เต็มใจไปดวย พาบุคคลอายุเกินสิบหาปแต

ยังไมเกินสิบแปดปเพ� อการอนาจาร พาผูอ� น

ไปเพ� อการอนาจารโดยใชอุบายหลอกลวง ใช

อํานาจ ครอบงําผิดคลองธรรมอันเปนความ

ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 278 

วรรคแรก, 319, 283 ทวิ วรรคเเรก และ

มาตรา 284 พ.ร.บ.แกไขเพิ่มเติม ป.อาญา 

(ฉบับที่ 26) พ.ศ.2560มาตรา 4

โดยคํารองระบุพฤติการณสรุปวา เม� อ

วันที่ 5 เม.ย.2561 น.ส.เอ นามสมมุติ อายุ 17 

ป 2 เดือน ซึ่งเรียนจบ ม.6 ระหวางรอเพ� อ

เตรียมตัวเรียนตอชั้นมหาวิทยาลัย ไดพบ

โฆษณาการอบรมโครงการ “โตแลวไปไหน” 

โดยบริษัทเเหงหนึ่ง น.ส.เอสนใจที่จะศึกษา

แนวทางการทํางานเกี่ยวกับ “หลักทรัพย

และการลงทุน” จึงขออนุญาตบิดาและ

ผูปกครองสมัครเขาอบรมหลักสูตรดังกลาว 

เเลวไปทําการเชาหองพักคอนโดฯ เเหงหนึ่ง 

ตั้งอยูเขตราชเทวี ซึ่งหลักสูตรนี้ยังมีคนอ� น

เขารวมอบรมดวย รวมเปน 2 คน ตอมา

เม� อวันที่ 23 เม.ย.2561 ไดถูกสงมาอบรมที่

บริษัทหลักทรัพยเเหงหนึ่ง ถนนวิทยุ แขวง

ลุมพินี เขตปทุมวัน ซึ่งมีนายปริญญ ทํางาน

อยูในตําแหน�งผูบริหาร จึงไดจัดใหมีนาย

ปริญญเปน “พี่ตนแบบอาชีพ” 

ตอมาในวันที่ 25 เม.ย.2561 นาย

ปริญญ์ไปเป็นพิธีกรบรรยายเกี่ยวกับเรื่อง

การลงทุนและตลาดหลักทรัพย จึงให น.ส.เอ

และเพ� อนออกมาฝกงานนอกสถานที่ โดย

ในวันดังกลาว น.ส.เอใสเสื้อเชิ้ตสีขาวแขน

สั้น กระโปรงสีดําขาสั้น จนเมื่อเสร็จงาน

เวลาประมาณ 15.00 น. นายปริญญไดให

เพ� อนของ น.ส.เอแยกกลับบานไป แลวไดพูด

ชักชวนจะไปสง น.ส.เอที่คอนโดฯ ที่พักโดย

รถยนตสวนบุคคลคลายรถตูสีดํา จําทะเบียน

ไมได แต น.ส.เอไมยินยอม นายปริญญจึง

อาสาจะไปสงที่สถานีรถไฟฟา BTS อโศก 

เนื่องจากเห็นว่าเป็น “พี่ต้นแบบอาชีพ” 

ที่มาฝกอบรมอยู และจะตองเปนผูประเมิน

การ ฝกอบรม จึงยินยอมให ไปสง นาย

ปริญญ ไดพาไปขึ้นรถที่บริเวณหนาอาคาร

ตลาดหลักทรัพย โดยในรถมีพนักงานขับรถ

ประจําที่นั่งคนขับ

ระหวางที่ น.ส.เอนั่งเบาะดานหลัง

คนขับ สวนนายปริญญนั่งคูกับ น.ส.เอ 

นายปริญญ ไดชวนพูดคุยเปนภาษาอังกฤษ 

เน� องจากเกรงวาคนขับรถจะรูเร� องที่คุยกัน 

โดยสอบถามวาเคยมีแฟนมาแลวกี่คน เคยมี

เพศสัมพันธกับแฟนหรือไม เคยมีเพศสัมพันธ

กับแฟนมาแลวกี่คน เคยมีเพศสัมพันธแบบ

ชั่วคราวหรือความสัมพันธแบบคนเดียว

หรือไม และพูดขอมีเพศสัมพันธ ออกอุบาย

ชักชวนใหไปทานขาว ชวนไปด� มแลวจะไป

เปดหองกันตอ และทําการใชมือมาจับแขน

ลูบแขนแลว จับบริเวณตนขาลูบไล ไปมา 

พรอมทั้งโอบกอดและเอาใบหนาเขามาใกล

หนาของ น.ส.เอ พยายามหอมแกมหลายครั้ง 

น.ส.เอพยายามบายเบี่ยง เอียงตัวหนีมาตลอด

ทาง น.ส.เอตองอยู ในรถดังกลาวกับนาย

ปริญญนานประมาณ 45 นาที เม� อถึงสถานี

รถไฟฟา BTS อโศก จึงขออนุญาตลงจากรถ 

หลังจากนั้น น.ส.เอไมกลาจะกลับไป

ฝกอบรมอีก จึงโทรศัพทไปแจงถอนการฝก

อบรมกับบริษัท จนเม� อประมาณวันที่ 14-15 

เม.ย.65 เวลาประมาณ 19.00 น. ขณะที่ 

น.ส.เออยูบานกับบิดา พบวามีการนําเสนอ

ขาวของผูเสียหายที่ถูกนายปริญญกระทํา

อนาจารทางโทรทัศน น.ส.เอจึงเลาใหบิดา

ฟง จึงมารองทุกขใหดําเนินคดีจนถึงที่สุด

เหตุเกิดในรถยนตสวนตัวจากบริเวณ

อาคารเลขที่ 93 ตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง 

กทม. เม� อวันที่ 25 เม.ย.2561 ชั้นสอบสวน 

ผูตองหาใหการปฏิเสธตลอดขอกลาวหา

พนักงานสอบสวนไดทําการสอบสวนผู

ตองหามาโดยตลอด หากแตการสอบสวนยัง

ไมเสร็จสิ้น เน� องจากจะตองสอบพยานจํานวน 

3 ปาก, รอผลการตรวจลายพิมพนิ้วมือและ

ประวัติการตองโทษของผูตองหามาประกอบ

สํานวน การสอบสวนเพ� อเสนอผูบังคับบัญชา

พิจารณาตอไป ประกอบกับพนักงานสอบสวน

เห็นวามีเหตุที่ จึงขออนุญาตศาลฝากขังผูตอง

หาครั้งเเรก มีกําหนด 12 วัน นับแตวันที่ 5-

16 พ.ค.65 หากผูตองหาย� นคํารองขอปลอย

ตัวชั่วคราว พนักงานสอบสวนขอคัดคาน

การปลอยตัวชั่วคราวของผูตองหา เน� องจาก

คดีมีอัตราโทษสูง ศาลพิจารณาคํารองเเลว

อนุญาตใหฝากขังได

ภายหลังผูตองหาย� นคํารองพรอมหลัก

ทรัพยขอปลอยชั่วคราว ศาลพิจารณาเเลว

อนุญาตปลอยชั่วคราว ตีราคาประกัน 2 เเสน 

บาท พรอมกําหนดเง� อนไขหามเดินทางออก

นอกประเทศเวนไดรับอนุญาตจากศาล.

ยะลา • วันที่ 5 พ.ค.65 ผูส� อขาว

รายงานวา ที่ดานพรมแดนเบตง 

จังหวัดยะลา ตรงขามดานบูเก็ต

บือราเปต กิ่งอําเภอเปงกาลันฮูลู 

รัฐเประ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเปน

วันแรกที่จังหวัดยะลาเปดใหคน

ไทยและตางชาติเดินทางเขามาใน

จังหวัดยะลาผานทางดานพรมแดน

เบตงได หลังจากที่ตองระงับการเดิน

ทางมาตั้งแตชวงที่มีการระบาดของ

โรคโควิด-19 เม� อเกือบ 3 ปที่แลว

ซึ่งบรรยากาศที่ดานพรมแดน

เบตงในชวงเชาตั้งแตเปดดานตาม

ปกติในเวลา 05.00 น. มีคนไทยเดิน

ทางเขามาในประเทศไทย โดยทุกคน

ตองมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบ

โดสมาแสดงตอเจาหนาที่ดานควบคุม

โรคติดตอระหวางประเทศประจําดาน

พรมแดน จากนั้นเขาสูกระบวนการ

ตรวจวัดอุณหภูมิ ซึ่งจะมีเจาหนาที่คอย

สังเกตพฤติกรรมและบุคคลตองสงสัย

อยูตลอด จากนั้นจึงจะเขาสูขั้นตอน

การผานแดนกับเจาหนาที่ตรวจคนเขา

เมืองเบตงและศุลกากรเบตงตามลําดับ

โดยมีประชาชนชาวไทยและ

มาเลเซียจํานวนไมมากที่เดินทางเขา

มาในวันนี้ ทั้งนี้เปนไปตามการคาด

การณของเจาหนาที่ วาในชวงแรก

เปนเหมือนการประเมินสถานการณ

ของคนไทยและตางชาติ โดยเฉพาะ

ชาวมาเลเซีย กอนถึงมาตรการการ

เดินทางเขาประเทศในชวงโควิด

คลี่คลาย หลังจากนั้นจึงจะมีคนเดิน

ทางเขาประเทศมากขึ้น

ขณะที่เจาหนาที่ทหารชุดปอง 

กันชายแดนที่ 4 และเจาหนาที่ดาน

ศุลกากรเบตง ไดทําการตรวจสอบรถ

บรรทุกขนสงสินคาอยางเขมงวด เพ� อ

ปองกันการนําสิ่งของผิดกฎหมายและ

รับจางนําบุคคลเขาประเทศ ซึ่งขณะนี้

เจาหนาที่ดานพรมแดนเบตงไดคุมเขม

ทั้งการขนสงและการเขา-ออกของคน

ไทยที่เดินเขา-ออกประเทศ เพ� อปองกัน

การกระทําผิดกฎหมายภายหลังเปด

ดานพรมแดน ขณะที่รถโดยสารที่วิ่งที่

ดานพรมแดนเขาเมืองเบตง ตางมารอ

รับนักทองเที่ยวหลังดานพรมแดนเปด 

หลังปดมาเกือบ 3 ป.

เปดใหผานแลว

พรมแดนเบตง

หลังปดนาน3ป

กรุงเทพฯ • วันที่ 5 พ.ค.2565 

พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน รอง 

ผบ.ตร., พล.ต.ท.ตอศักดิ์ สุข

วิมล ผูชวย ผบ.ตร., พล.ต.ท.สุร

เชษฐ หักพาล ผูชวย ผบ.ตร., 

พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. 

และ พล.ต.ต.วิวัฒน คําชํานาญ 

ผบก.ปคม. พรอมกําลังเจา

หนาที่ตํารวจ บก.ปคม. บก.ป. 

บก.รน. และหน�วยงานอ� นๆ ใน

สังกัด บช.ก. เปดยุทธการ “เรือ

มนุษย” กระจายกําลังเขาตรวจ

คนพื้นที่เปาหมาย 6 จุดในพื้นที่ 

จ.สมุทรปราการ, นนทบุรี และ

จันทบุรี เพื่อกวาดล้างจับกุมผู้

ตองหาขบวนการคามนุษยบังคับ

ใชแรงงานบนเรือประมง

สําหรับยุทธการดังกลาว

สืบเน� องจากเม� อวันที่ 3 ก.ย.2564 

ประเทศมาเลเซียไดสงกลับแรง 

งานไทย จํานวน 44 คน จาก

การตรวจสอบพบในจํานวนนี้

มี 3 รายเปนเหย� อคามนุษยแรง 

งานประมง จึงสืบสวนขยาย

ผลจนพบวามีการทํากันเปน

กลุมขบวนการ เริ่มตั้งแตกลุม

นายหนาจัดหาเหย� อที่สวนใหญ

จะเปนคนตางจังหวัดนั่งรถไฟ

เขามาหางานทําในกรุงเทพฯ 

อางวาจะพาไปทํางานไดรับคา

ตอบแทนสูง กอนพาไปสงตอให

กับเจาของเรือประมงแหงหนึ่ง

ใน จ.สมุทรสาคร โดยกลุมนาย

หนาจะไดคาตอบแทนคิดเปนเงิน 

50,000 บาทตอแรงงาน 1 คน 

จากนั้นเจาของเรือประมง

จะนําแรงงานเหลานี้ลงเรือ

ประมงลองออกสูอาวไทย กอน

แอบลักลอบออกนอกเขตน�าน

น้ําไทย เพ� อไปทําประมงในเขต

น�านน้ําประเทศมาเลเซีย โดย

ระหวางที่อยูบนเรือจะมีไตกงเรือ

คอยควบคุมและบังคับใหแรงงาน

เหลานี้ทํางานหนักเปนเวลาตอ

เน� องติดตอกัน ไดพักวันละไมเกิน 

4 ชม. พรอมกับนํายาเสพติดมาให

เสพจนติด เพ� อใชเปนขอตอรอง

ใหยอมอยูในความควบคุม หาก

คนใดไมยอมทําตามจะถูกทําราย

ทุบตี ซึ่งพฤติการณดังกลาวเหลา

นี้ถือเปนการกระทําที่เขาขายคา

มนุษย จึงรวบรวมพยานหลักฐาน

ขออํานาจศาลออกหมายจับผูที่มี

สวนเกี่ยวของ จนนํามาสูการเปด

ยุทธการดังกลาว.

ยุทธการ‘เรือมนุษย’จับแกงคาแรงงาน

พิจิตร • สยบเร� องวุนวายวัด 

หลวงพอเงินบางคลาน หลังถูก

มวลชนรวมกลุมปดประตูยึดวัด

ยาวนานกวา 3 เดือน กอนฟอง

รองจน 14 แกนนําถูกพิพากษา

จําคุก 6 เดือน กลับมาเปดให

นักทองเที่ยวกราบไหวขอพรได

ตามปกติแลว

วันที่ 5 พ.ค.2565 ผูส� อ

ขาวรายงานวา นายไพบูลย ณะ

บุตรจอม ผูวาราชการจังหวัด

พิจิตร, พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประ 

สิทธิ์ นายก อบจ.พิจิตร พรอม

ดวยหัวหนาสวนราชการระดับ

จังหวัด นายอําเภอ ผูนําทอง

ถิ่น รวมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา

เราทําความดีดวยหัวใจจาก 

12 อําเภอ รวมแลวกวา 1 พัน

คน ทําความสะอาด เก็บขยะ 

ตัดแตงตนไมรอบพระอุโบสถ

ภายในบริเวณพื้นที่วัดหิรัญญา

ราม หรือวัดหลวงพอเงินบาง

คลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร เม� อ

วันที่ 4 พฤษภาคมที่ผานมา ซึ่ง

ตรงกับวันฉัตรมงคล

สํ าหรับวั ดหิ รัญญาราม 

หรือวัดหลวงพอเงินบางคลาน 

ย้อนไปเมื่อวันที่ 12 ม.ค.65 ถึง 

25 เม.ย.65 ไดถูกม็อบฝายอดีต

ยุติชิง‘วัดหลวงพอเงิน’แกนนําติดคุก

เจาอาวาสเขาทําการยึด และหาม

พระครูพิสุทธิวรากร รักษาการ

เจาอาวาส รวมถึงคณะกรรมการ

และคนงานของวัดเขาวัดเปนระยะ

เวลายาวนานกวา 3 เดือน รวม

ถึงบนวิหารซึ่งเปนที่ประดิษฐาน

รูปหลอจําลององคหลวงพอเงินก็

ไมสามารถเปดใหบริการ จึงทําให

นักทองเที่ยวไมสามารถเขาไปกราบ

ไหวบูชาได ซึ่งทําลายบรรยากาศ

การทองเที่ยวของจังหวัดพิจิตร

กระทั่งเม� อวันที่ 25 เม.ย.65 

กลุมมวลชนจํานวน 24 คน ที่ฝาย

โจทกย� นคํารองวา กระทําการขัด

ตอคําพิพากษาของศาล ตองขึ้น

ศาลจังหวัดพิจิตร จํานวน 14 คน 

และถูกศาลพิพากษากักขังเปน

เวลา 6 เดือน และถูกควบคุม

ตัว สวนอีก 9 คน ศาลใหความ

เมตตาปลอยตัวและใหประพฤติ

ตนเสียใหม แต 14 คนดังกลาว

หลังจากนั้นไดรับการประกัน

ตัวในชั้นศาลอุทธรณ จึงทําให

วัดหลวงพอเงินบางคลานกลับสู

ความสงบอีกครั้ง

ในสวนของนายไพบูลย 

ณะบุตรจอม ผูวาราชการจังหวัด

พิจิตร กลาววา หลังจากนี้ชาว

พิจิตรทุกคนถือไดวาเปนเจาของ

วัดหลวงพอเงินบางคลาน จึง

ตองมีหนาที่ชวยกันปกปองและ

ดูแลวัดหลวงพอเงินไมให ใคร

หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเขามา

กระทําการใดๆ อันจะเปนเหตุ

ใหวัดหลวงพอเงินบางคลานตอง

มัวหมองอีกตอไป

สําหรับวัดบางคลาน หรือ

วัดหิรัญญาราม เดิมช� อ วัดวัง

ตะโก หลวงพอเงินสรางวัดนี้

ราวป พ.ศ.2377 ภายในวัดเปน

ที่ตั้งพิพิธภัณฑนครไชยบวร เปน

พิพิธภัณฑรูปมณฑป 2 ชั้น ชั้น

บนประดิษฐานรูปหลอเทาองค

จริงของหลวงพอเงิน ชั้นลาง

จัดแสดงวัตถุมงคล โบราณวัตถุ

ตางๆ มากมาย

ผูส� อขาวรายงานเพิ่มเติม

วา หลังจากที่วัดหลวงพอเงิน

บางคลานเปดใหนักทองเที่ยวเขา

กราบไหวขอพร ทําใหบรรยากาศ

การทองเที่ยวของจังหวัดพิจิตร

กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่ง ซึ่ง

นักทองเที่ยวเดินทางมาจากทั่ว

สารทิศดวยความเคารพศรัทธา

ในพุทธบารมีอภินิหารขององค

หลวงพอเงิน พระเกจิอาจารย

ผูซึ่งไดรับสมญานามวา “หลวง

พอเงิน พระเกจิอาจารยผูมีวาจา

สิทธิ์และอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย”.
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บี้แก้ปัญหา

คณะจัดที่ดินทำ�กินให้ชุมชนในรูปแบบโฉนด

ชุมชน และคณะศึกษ�ร่�งกฎหม�ยว่�ด้วย

นิรโทษกรรมแก่ร�ษฎรที่ ได้รับคว�มเสียห�ย

จ�กผลกระทบจ�กนโยบ�ยรัฐ คณะกรรมก�ร

ขับเคลื่อนก�รฟื้นฟูวิถีชีวิตกลุ่มช�ติพันธุ์

ช�วเลและช�วกะเหรี่ยง และคณะกรรมก�ร

ช่วยเหลือประช�ชนที่ ได้รับผลกระทบจ�ก

ก�รดำ�เนินโครงก�รเขตพัฒน�เศรษฐกิจ

พิเศษ รวมทั้งรับทร�บผลก�รเร่งรัดดำ�เนิน

ก�รแก้ปัญห�คว�มเดือดร้อนของประช�ชน

ภ�พรวม 354 ปัญห� อยู่ระหว่�งดำ�เนินก�ร 

248 ปัญห� และยุติแล้ว 106 ปัญห�  

นอกจ�กนั้น ได้รับทร�บคว�มคืบหน้� 

ก�รผลักดัน (ร่�ง) พระร�ชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 

คุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มช�ติพันธุ์ 

ยึดหลักก�รคุ้มครองสิทธิท�งวัฒนธรรม ก�ร

ส่งเสริมศักยภ�พกลุ่มช�ติพันธุ์ และก�รสร้�ง

คว�มเสมอภ�คบนคว�มหล�กหล�ยท�ง

วัฒนธรรม พร้อมทั้งรับทร�บแผนระยะ 5 ปี

ในก�รแก้ปัญห�ที่อยู่อ�ศัยชุมชนในพื้นที่ก�ร

รถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) โดยจ�กผล

ก�รศึกษ�และสำ�รวจ พบมีผู้มีร�ยได้น้อยที่

ได้รับผลกระทบด้�นที่อยู่อ�ศัยจ�กก�รพัฒน�

ระบบร�งใน 35 จังหวัด 345 ชุมชน รวม 

26,153 ครัวเรือน  

จ�กนั้นที่ประชุมร่วมพิจ�รณ�ก�รขอ

คว�มช่วยเหลือด้�นคดีของ ขปส. ในกรณี

ร�ษฎรที่ไดร้บัผลกระทบจ�กก�รทวงคนืพืน้ป�่

ในพื้นที่ตำ�บลสถ�นและตำ�บลบ่อแก้ว จังหวัด

น่�น โดยเห็นชอบให้พิจ�รณ�คว�มช่วยเหลือ

ต�มสมควรแก่กรณี และเห็นชอบก�รแก้ไข

องค์ประกอบของคณะอนุกรรมก�รต่�งๆ ให้

ครอบคลุมง�นและสมบูรณ์ขึ้น  

พล.อ.ประวติรไดย้้ำ�นโยบ�ยของรฐับ�ล 

สนบัสนนุคว�มเขม้แขง็ชมุชนทีมุ่ง่คว�มยัง่ยนื 

โดยเน้นผู้มีร�ยได้น้อยให้ส�ม�รถเข้�ถึงระบบ

ส�ธ�รณูปโภคและสวัสดิก�รขั้นพื้นฐ�นด้�น

ที่อยู่อ�ศัยอย่�งทั่วถึงและถูกกฎหม�ย พร้อม

กำ�ชับก�รแก้ปัญห� ขปส.มีหล�ยกระทรวงที่

เกี่ยวข้อง จึงขอให้มีก�รประชุมอนุกรรมก�ร

ชุดต่�งๆ ทุกเดือน โดยสำ�รวจข้อมูลให้รอบ

ด้�น เพื่อร่วมเร่งรัดขับเคลื่อนแก้ปัญห�คว�ม

เดือดร้อนกับตัวแทนภ�คประช�ชนให้ชัดเจน

ได้ข้อยุติ รวมทั้งขอให้จัดเวทีรับฟังคว�มคิด

เหน็ของ ขปส. และเรง่พจิ�รณ�แก้ไขกฎหม�ย

ทีเ่กีย่วขอ้งต�มอำ�น�จหน�้ที่ใหเ้รว็ขึน้ ทัง้นี ้ให้

มีก�รแลกเปลี่ยนเรียนรูก้�รแกป้ัญห�ระหว่�ง

ชุมชน ภ�คประช�สังคมและองค์กรท้อง

ถิ่นอย่�งกว้�งขว�ง สำ�หรับประเด็นที่เป็น

อปุสรรค ใหช้ีแ้จงทำ�คว�มเข�้ใจกบัประช�ชน

ทร�บไปพร้อมกัน เพื่อลดคว�มขัดแย้งท�ง

สังคมและพัฒน�ฐ�นร�กคว�มเข้มแข็งของ

ชุมชนที่มุ่งคว�มยั่งยืนด้วยกัน.

จ่อยกเลิก

และจ�กข้อมูลก�รฉีดวัคซีน ในส่วนของผู้สูง

อ�ยุที่มีอ�ยุ 60 ขึ้นไป จำ�นวน 12,704,543 

ร�ย ขณะนี้ฉีดวัคซีนเข็มที่ ส�มไปแล้ว 

5,303,655 โดส หรือคิดเป็น 41.7% ขณะ

ที่เด็กอ�ยุ 5-11 ปี จำ�นวน 5,150,082 ร�ย 

ฉีดวัคซีนเข็มสองไปแล้ว 732,349 โดส คิด

เป็น 14.2% ซึ่งในช่วงนี้ที่จะมีก�รเปิดภ�ค

เรียน ศบค.ไม่ได้บังคับว่�ต้องเปิดทุกโรงเรียน 

แต่อย�กให้เปิดม�กที่สุด และให้ทุกโรงเรียน

เตรียมคว�มพร้อมในก�รเปิดโรงเรียนให้ได้

ม�ตรฐ�น ห�กเด็กคนไหนมีอ�ก�รสงสัยให้

ตรวจเอทีเค ถ้�พบเชื้อให้รักษ�ตัวที่บ้�น และ

ไม่มีคว�มจำ�เป็นต้องตรวจเอทีเคทุกสัปด�ห์

เหมือนก่อนหน้�นี้ แต่ขอย้ำ�ให้เข้�รับวัคซีน

ให้ได้ม�กที่สุด    

ที่กระทรวงส�ธ�รณสุข น�ยอนุทิน 

ช�ญวีรกูล รองน�ยกรัฐมนตรีและ รมว.

กระทรวงส�ธ�รณสขุ เปดิเผยหลงัก�รประชมุ

ผูบ้รหิ�รกระทรวงส�ธ�รณสขุ ถงึสถ�นก�รณ์

โควิด-19 ว่� ขณะนี้อัตร�ก�รเสียชีวิตเริ่มลด

ลง เป็นไปต�มที่กรมควบคุมโรคค�ดก�รณ์ไว้ 

โดยมีอัตร�ก�รครองเตียงอยู่เพียงร�ว 20% 

ซึ่งถือว่�อยู่ในกรอบแนวท�งที่ว�งไว้ มีหมอ

พอ ย�พอ เตียงพอ ส่วนอัตร�ก�รติดเชื้อโค

วิดจ�กผู้ที่เดินท�งม�จ�กต่�งประเทศ ก็อยู่ที่

อัตร� 0.001% ทั้งนี้ ท�งกระทรวงจะติดต�ม

ไปอีกระยะสั้นๆ ห�กควบคุมสถ�นก�รณ์ ได้

แบบนี้ ก็จะเริ่มผ่อนคล�ยม�ตรก�รต่�งๆ ได้

ม�กขึ้น เพื่อเตรียมเข้�สู่ก�รประก�ศให้ โควิด

เป็นโรคประจำ�ถิ่น

นอกจ�กนี ้ยงัเตรยีมเสนอ ศบค.ยกเลกิ

ก�รใช้ “Thailand Pass” ในกลุ่มคนไทยที่เดิน

ท�งเข�้ประเทศไทยอกีดว้ย โดยจะเริม่จ�กคน

ไทยกอ่น แลว้คอ่ยขย�ยไปสูช่�วต�่งช�ต ิทีจ่ะ

มีก�รพิจ�รณ�ขอให้ยกเลิกก�รใช้ “Thailand 

Pass” ในระยะถัดไป

ส่วนคว�มเห็นว่�ควรขย�ย พ.ร.ก. 

ฉุกเฉินออกไปอีกหรือไม่ น�ยอนุทินบอกว่� 

เรื่องนี้เป็นอำ�น�จของน�ยกรัฐมนตรีและ 

ศบค. ว่�จะตัดสินใจอย่�งไร โดยส่วนตัวมอง

ว่�ก�รมี พ.ร.ก.ฉุกเฉินอยู่ก็ไม่ได้เป็นปัญห�

อะไร เพร�ะในท�งส�ธ�รณสุข ก็ช่วยให้

ควบคุมโรคได้ง่�ยขึ้น แต่ถ้�มีก�รประก�ศ

ให้ โควิดเป็นโรคประจำ�ถิ่นแล้ว ก็อ�จไม่มี

คว�มจำ�เป็น เพร�ะตอนนี้มีคว�มพร้อมด้�น

ส�ธ�รณสุขแล้ว ไม่ต้องอ�ศัยอำ�น�จเจ้�

พนกัง�นฝ�่ยปกครองม�ชว่ยบงัคบัใชก้ฎหม�ย

ในก�รป้องกันควบคุมโรคเหมือนที่ผ่�นม�

พร้อมย้ำ�ขอให้คนไทยเร่งไปฉีดวัคซีน

ป้องกันโควิดให้ครบโดส และเป็นไปต�มเป้�

หม�ยที่ว�งไว้ เนื่องจ�กเหลือเวล�อีกไม่ถึง 

2 เดือนก็จะถึงกำ�หนดที่จะประก�ศให้ โควิด

กล�ยเป็นโรคประจำ�ถิ่น เพื่อป้องกันอ�ก�ร

ป่วยรุนแรง และลดอัตร�ก�รเสียชีวิต

วันเดียวกันนี้ น�ยอนุทินร่วมกับ นพ. 

จอส ฟอนเดล�ร์ ผู้แทนองค์ก�รอน�มัย                   

โลกประจำ�ประเทศไทย แถลงสรุปผลก�ร 

เตรียมคว�มพร้อมกรณีภ�วะฉุกเฉินท�ง

ส�ธ�รณสุขและสุขภ�พถ้วนหน้� (UHPR) 

ถอดบทเรียนคว�มสำ�เร็จก�รรับมือวิกฤตโค

วิด-19 ของไทย

โดยผูเ้ชีย่วช�ญจ�กองคก์�รอน�มยัโลก

ประจำ�ประเทศไทยพบว่� ไทยมีก�รบริห�ร

จัดก�รตอบโต้ภ�วะฉุกเฉินด้�นส�ธ�รณสุข

กรณีโควิด-19 เป็นอย่�งดี มีคว�มยืดหยุ่น 

ปรบัตวัไปต�มสถ�นก�รณ ์และเนน้ก�รปฏบิตัิ

ได้จริง โดยพบปัจจัยสำ�คัญคือ 1.มีก�รสนับ 

สนุนโดยผู้บริห�รระดับสูงที่กำ�หนดนโยบ�ย

ประเทศ 2.ระบบส�ธ�รณสุขไทยมีคว�มเข้ม 

แขง็จ�กก�รลงทนุในระบบหลกัประกนัสขุภ�พ

ถ้วนหน้�และระบบปฐมภูมิม�อย่�งต่อเนื่อง

กว่� 4 ทศวรรษ 3.มีคว�มร่วมมือเชื่อมต่อทุก

ภ�คสว่น ทัง้ภ�ครฐั เอกชน ประช�สงัคม และ

ภ�คก�รศึกษ� รวมถึง อสม. 4.มีกระบวนก�ร

สร้�งก�รมีส่วนร่วมกับประช�ชนและชุมชน 

และ 5.มีก�รใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม

และก�รวจิยัเพื่อก�รตดัสนิใจบนพืน้ฐ�นขอ้มลู

นอกจ�กนี้ ให้เตรียมก�รแถลงประสบ 

ก�รณ์ ในที่ประชุม World Health Asscmbly 

(WHA) ปล�ยเดือนพฤษภ�คม 2565 และร่วม

กับอีก 3 ประเทศนำ�ร่อง ในก�รทบทวนปรุง

กระบวนก�ร UHPR ให้ดียิ่งขึ้นก่อนนำ�ไปใช้

ในประเทศอื่นๆ

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษก

ประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี เปิดเผยว่� ก�ร 

เตรียมก�รสู่โรคประจำ�ถิ่นขณะนี้ ไม่ได้เกิดขึ้น

ในเฉพ�ะของด้�นก�รแพทย์และส�ธ�รณสุข 

โดยน�ยอนุทินได้มอบหม�ยหน่วยง�นภ�ย

ใต้ก�รดูแลทั้งคมน�คมและก�รท่องเที่ยว ให้

เตรียมก�รแนวปฏิบัติต่�งๆ ให้พร้อม เพื่อ

ให้ก�รเดินหน้�ฟื้นฟูเศรษฐกิจต�มนโยบ�ย

ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอช� น�ยก

รัฐมนตรีและ รมว.กล�โหม ดำ�เนินไปได้อย่�ง

ต่อเนื่องและรอบด้�น

น�ยธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประ                                                              

จำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี เปิดเผยว่� พล.อ. 

ประยุทธ์แนะสถ�นศึกษ� ครู นักเรียน ผู้

ปกครอง เตรียมคว�มพร้อมเปิดภ�คเรียน 

1/2565 เน้นรูปแบบก�รเรียน On-Site โดย

มอบหม�ยกระทรวงส�ธ�รณสขุและกระทรวง

ศึกษ�ธิก�รบูรณ�ก�รก�รทำ�ง�นปรับเปลี่ยน

ม�ตรก�รก�รจดัก�รเรยีนก�รสอนทีเ่หม�ะสม

กับสถ�นก�รณ์

“น�ยกฯ แนะให้สถ�นศึกษ�และครู

จัดก�รเหลื่อมเวล�เด็ก ทั้งก�รรับประท�น

อ�ห�รกล�งวัน และก�รเล่นร่วมกัน ไม่ให้

เป็นก�รรวมตัวของเด็กจำ�นวนม�กเกินไป 

พร้อมเตรียมแผนเผชิญเหตุในกรณีเจอผู้ติด

เชื้อหรือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องมีม�ตรก�ร

รองรับ โดยไม่ดำ�เนินก�รปิดชั้นเรียนหรือ

โรงเรียนโดยไม่จำ�เป็น” น�ยธนกรกล่�ว.

‘ป้อม’

และคณะกรรมก�รที่ทำ�กันอยู่ 

“น�ยกฯ มีอย่�งเดียวคือ เมื่อมีปัญห�ก็

สัง่ก�รใหม้กี�รตรวจสอบ จ�กนัน้กข็ึน้อยูก่บัว�่

ผลก�รตรวจสอบจะเป็นอย่�งไร และทั้งหมด

ก็จะนำ�ไปสู่กระบวนก�รยุติธรรมที่จะว่�กันไป 

ทุกคนเข้�ใจอำ�น�จหน้�ที่ของน�ยกรัฐมนตรี

แล้ว” น�ยกฯ กล่�ว 

ถ�มกรณีมีภ�พน�ยกฯ จับมือกับ

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองน�ยกฯ และ

หัวหน้�พรรคพลังประช�รัฐ (พปชร.) เมื่อวัน

ที่ 4 พ.ค.ที่ผ่�นม� แสดงว่�มีคว�มเข้�ใจกัน

ดีแล้วใช่หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์หยุดฟังก่อน

ตอบดว้ยน้ำ�เสยีงมอี�รมณ ์ว�่ “เมื่อไหรจ่ะเลกิ

ถ�มข่�ว พล.อ.ประวิตร สักทีเธอ”  

เมื่อถ�มย้ำ�ว�่ ไมม่ปีญัห�กนัแลว้ใชห่รอื

ไม่ พล.อ.ประยุทธ์กล่�วว่� “ทำ�ไมเหรอ เธอมี

อะไรกับ พล.อ.ประวิตรเหรอ” เมื่อผู้สื่อข่�ว

ตอบว�่ไม่ไดม้ปีญัห�อะไร พล.อ.ประยทุธก์ล�่ว

พรอ้มเก�ศรีษะว�่ “เออ แลว้ถ้�ไมม่ทีำ�ไมถ�ม

ถึงเข�ทุกวันล่ะ”

มีร�ยง�นว่� พล.อ.ประยุทธ์ ได้เรียก

น�ยวิษณุ เครือง�ม รองน�ยกรัฐมนตรี  และ

น�ยอนุช� น�ค�ศัย รัฐมนตรีประจำ�สำ�นัก

น�ยกรัฐมนตรี เข้�พบที่ตึกไทยคู่ฟ้� ทำ�เนียบ

รัฐบ�ล

ต่อม�น�ยวิษณุกล่�วภ�ยหลังเข้�พบ

น�ยกฯ ว่� เข้�ห�รือเกี่ยวกับข้อร�ชก�รทั่วไป 

ไม่ใช่คว�มลับอะไร เป็นเรื่องเกี่ยวกับก�รเปิด

ประชุมสภ�ผู้แทนร�ษฎรสมัยส�มัญในวันที่ 

22 พ.ค.นี้ ซึ่งจะมีก�รพิจ�รณ�ร่�งพระร�ช

บัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�

ปี พ.ศ.2566 และน�ยกฯ มีคว�มเป็นห่วงว่�

ในช่วงที่น�ยกฯ ต้องไปปฏิบัติร�ชก�รในต่�ง

ประเทศหล�ยวัน จะเป็นช่วงที่มีพระร�ชพิธี

สำ�คัญ จึงทำ�ให้ต้องมีก�รมอบหม�ยผู้เข้�ไป

รว่มง�นเหล�่นัน้ อ�ท ิพระร�ชพธิสีมโภชพระ

หลักเมือง พระร�ชพิธีจรดพระนังคัลแรกน�

ขวัญ ในวันพืชมงคล ซึ่งตนได้อธิบ�ยให้                                               

น�ยกฯ ทร�บถึงก�รเตรียมก�รต่�งๆ

นายกฯ 8 ปีอยู่ที่ศาลสั่ง

“น�ยกฯ ไม่ได้แสดงคว�มเป็นห่วงเรื่อง

ใดเป็นพิเศษ มีเพียงก�รถ�มแค่ว่�จะส่งร่�ง 

พ.ร.บ.งบประม�ณฯ ไปให้ท�งสภ�เมื่อใด ซ่ึง

ผมได้แจ้งว่�น�ยชวน หลีกภัย ประธ�นสภ�ฯ 

แจ้งว่�จะต้องส่งร่�ง พ.ร.บ.งบประม�ณฯ ไป

ให้กับสภ�ล่วงหน้� 2 สัปด�ห์ก่อนก�รพิจ�รณ� 

เพร�ะห�กส่งไปช้�กว่�น้ันจะไม่ส�ม�รถเตรียม

ก�รอภิปร�ยทัน” น�ยวิษณุกล่�ว

ถ�มถึงก�รดำ�รงตำ�แหน่งว�ระ 8 ปี 

ของน�ยกฯ ห�กไม่มีคนยื่น รัฐบ�ลจะยื่นศ�ล

รฐัธรรมนญูตคีว�มเองหรอืไม ่น�ยวษิณกุล�่ว

ว�่ ยงัไม่ไดค้ดิ ถ�้รฐับ�ลยื่นตอ้งดขูอ้ด-ีขอ้เสยี 

ถ้�รัฐบ�ลยื่นเท่�กับว่�รัฐบ�ลเป็นคนสงสัย 

แล้วทำ�ไมต้องอยู่ให้สงสัย เพร�ะถ้�สงสัยก็

ไม่ต้องอยู่ต่อ 

ซักว่�จะเป็นปัญห�ในก�รปฏิบัติหน้�ที่

หรือไม่ น�ยวิษณุกล่�วว่� แล้วแต่ศ�ลจะสั่ง

ว่�อย่�งไร

ด้�นน�ยอนุทิน ช�ญวีรกูล รองน�ยก

รัฐมนตรีและ รมว.ส�ธ�รณสุข กล่�วถึง

สถ�นก�รณ์ก�รเมืองในขณะนี้ว่� ก�รมีแต่

ข่�วเกมก�รเมืองล้มรัฐบ�ลทุกวันไม่เป็นผลดี

กบัประเทศเลย เพร�ะจะทำ�ใหป้ระช�ชนและ

นักลงทุนรู้สึกไม่มั่นคง ส่งผลกระทบโดยตรง

ต่อเศรษฐกิจและบรรย�ก�ศก�รลงทุน ตอน

นี้สถ�นก�รณ์ โควิดเร�ดีขึ้นเป็นลำ�ดับแล้ว 

ควรเป็นเวล�ข�ขึ้นของประเทศอย�กให้ช่วย

กันรักษ�บรรย�ก�ศ ใส่ใจกับเสถียรภ�พชีวิต

ประช�ชน

“วันนี้ควรโฟกัสกับปัจจุบัน ปัญห�วัน

นี้ ไม่ใช่ก�รเลือกตั้ง แต่คือก�รทำ�ให้แน่ใจว่� 

คนไทยจะได้ทำ�ง�น ฟื้นเศรษฐกิจกัน หลังเปิด

ประเทศเต็มที่ ก�รท่องเที่ยวฟื้น เปิดโอก�ส

ใหม่ๆ ในธุรกจิสุขภ�พ เด็กๆ จะได้ไปโรงเรียน 

ก�รขนส่งคมน�คมมีประสิทธิภ�พ ส�ม�รถ

กระจ�ยร�ยได้และคว�มเจริญไปทั่วประเทศ

ได้” น�ยอนุทินกล่�ว

ขณะทีน่�ยพเิชษฐ สถริชว�ล ส.ส.บญัชี

ร�ยชื่อ พรรคพลังประช�รัฐ (พปชร.) ใน

ฐ�นะหัวหน้�กลุ่ม 16 กล่�วถึงก�รไปรับ

ประท�นอ�ห�รเย็นกับน�ยยุทธพงศ์ จรัส

เสถียร ส.ส.มห�ส�รค�ม และรองหัวหน้�

พรรคเพื่อไทย ว�่ได้รับคำ�ยืนยันจ�กน�ยยุทธ

พงศ์ แม้กรมธน�รักษ์จะเลื่อนลงน�มสัญญ�

โครงก�รระบบท่อส่งน้ำ�อีอีซีกับบริษัท วงษ์

สย�มก่อสร้�ง จำ�กัด แต่ฝ่�ยค้�นจะอภิปร�ย

เรื่องนี้ ในก�รอภิปร�ยไม่ ไว้ว�งใจแน่นอน 

เพร�ะถือว่�คว�มผิดสำ�เร็จแล้ว 

“ก�รเคลื่อนไหวของผม พล.อ.ประวิตร

ได้ โทรศัพท์ม�ขอร้องให้นำ�เรื่องดังกล่�วม�

พูดคุยกันในพรรค ขอให้เบ�เครื่องลงม� แต่

ผมมีจุดยืนชัดเจน ห�กยังมีก�รลงน�มเซ็น

สัญญ�กับบริษัท วงษ์สย�มก่อสร้�งฯ ผมและ 

ส.ส.กลุ่ม 16 พร้อมจะลงมติไม่ไว้ว�งใจน�ย

สันติ พร้อมพัฒน์ รมช.ก�รคลัง แต่ไม่เกี่ยว

กับก�รลงมติไม่ไว้ว�งใจ พล.อ.ประยุทธ์ที่ ไม่

เกี่ยวข้องในเรื่องนี้” น�ยพิเชษฐกล่�ว

วนัเดยีวกนั น�ยอทิธพิล คณุปลืม้ รมว.

วัฒนธรรม ในฐ�นะกรรมก�รบริห�รพรรค

พลังประช�รัฐ (พปชร.) ออกม�ปฏิเสธกระแส

ข่�วกลุ่มบ้�นใหญ่ชลบุรีจะย้�ยไปสังกัดพรรค

ช�ติไทยพัฒน�ว่� ไม่มี เพร�ะทุกคนก็ทำ�ง�น

ในพื้นที่อย่�งขยันขันแข็ง ในฐ�นะกรรมก�ร

บริห�ร พปชร.ก็ทำ�ง�นอย่�งเข้มแข็ง และ

ตอนนี้มีคณะกรรมก�รยุทธศ�สตร์ของพรรค 

ซึ่งมอบให้รัฐมนตรีของพรรคเป็นประธ�น

ยุทธศ�สตร์แต่ละด้�น และตนก็ได้รับมอบ

หม�ยเป็นประธ�นคณะทำ�ง�นด้�นเศรษฐ

สร้�งสรรค์ พรรค พปชร. ดังนั้นข่�วที่เป็น 

กระแสอยูก่ไ็มเ่ปน็คว�มจรงิ รวมทัง้กระแสจะ

ย้�ยไปพรรคใหม่ หรือพรรคอื่นๆ ก็เป็นเพียง

กระแส ตอนนี้ยังไม่เป็นคว�มจริง

คึกคักเปิดว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.

ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นพ.ชลน่�น 

ศรีแก้ว ส.ส.น่�น และหัวหน้�พรรคเพื่อ

ไทย พร้อมด้วยน�ยประเสริฐ จันทรรวงทอง 

ส.ส.นครร�ชสีม�และเลข�ธิก�รพรรค และ 

น.ส.ธีรรัตน์ สำ�เร็จว�ณิชย์ ส.ส.กทม.และ

โฆษกพรรค แถลงข่�วเปิดตัวว่�ที่ผู้สมัคร 

ส.ส.นครร�ชสีม�และ ส.ส.บุรีรัมย์ ทั้งหมด 9 

คน แบ่งเป็น ส.ส.นครร�ชสีม� 4 คน ได้แก่ 

1.น�ยบุญจง วงศ์ ไตรรัตน์ 2.น�ยสุพงษ์พิช 

รุ่งเป้� 3.น�ยวัฒนะชัย สืบศิริบุษย์ และ 

4.น.ส.ณัฐจิร� อิ่มวิเศษ ขณะที่ ส.ส.บุรีรัมย์ 5 

คน ไดแ้ก ่1.น�ยจำ�รสั เวยีงสงค ์2.น�ยสรุศกัดิ ์

น�คดี 3.น�ยวิธันพัศ เฮงว�ณิชย์ถิรธน� 

4.น�ยเลง็ พยงุแสนกลุ และ 5.ว�่ที ่ร.ต.เสน�ะ 

พรหมสวัสดิ์

นพ.ชลน่�นกล่�วว่� พรรคประก�ศ

ชัดว่�ขออ�ส�มีส่วนร่วมแก้ไขปัญห�ให้กับ

ประเทศช�ต ินำ�พ�ประเทศช�ตอิอกจ�กวกิฤต

เหล่�นี้ ขอคว�มไว้ว�งใจจ�กพี่น้องประช�ชน

ทั้งแผ่นดินแลนด์สไลด์เพื่อไทยทั้งแผ่นดิน คือ

ขอเสียงสนับสนุนจ�กพี่น้องประช�ชนช่วย

เลือก ส.ส.พรรคเพื่อไทย ทั้ง ส.ส.แบบแบ่ง

เขตและ ส.ส.บัญชีร�ยชื่อ ให้ได้ม�กกว่� 250 

เสียง 

ผู้สื่อข่�วร�ยง�นว่� สำ�หรับน�ยบุญจง

นั้น ในปี 2561 ได้ม�ร่วมง�นกับพรรคพลัง

ประช�รฐั (พปชร.) ลงสมคัรรบัเลอืกตัง้ในพืน้ที ่

จ.นครร�ชสีม� ในก�รเลือกตั้ง ส.ส.ปี 2562 

แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง

น�ยบุญจงกล่�วว่� ขอบคุณประช�ชน

และพรรคเพื่อไทยที่ ให้ โอก�สม�ทำ�ง�น

ก�รเมืองกับพรรค พท. และไว้ว�งใจให้เป็น

ว่�ที่ผู้สมัคร ส.ส.เบื้องต้น ของพรรคเพื่อไทย 

สถ�นก�รณ์บ้�นเมืองขณะนี้พี่น้องประช�ชน

เดอืดรอ้นจ�กปญัห�เศรษฐกจิ รฐับ�ลทีบ่รหิ�ร

อยู่ ในขณะนี้ ไม่ได้เร่งแก้ ไขปัญห� พี่น้อง

ประช�ชนในพื้นที่สะท้อนอย่�งชัดเจนให้ม�

ร่วมง�นกับพรรค พท. 

ส่วนพรรคไทยสร้�งไทย คุณหญิงสุด�

รัตน์ เกยุร�พันธุ์ ประธ�นพรรคไทยสร้�งไทย 

แถลงเปิดตัวต้อนรับน�ยจอนนี่ แอนโฟเน่ 

ด�ร�นักแสดง เข้�เป็นสม�ชิกพรรค พร้อม

อ�ส�เป็นผู้สมัคร ส.ส.เขตมีนบุรี คันน�ย�ว 

คลองส�มว�

น�ยจอนนี่กล่�วว่� พรรคไทยสร้�ง

ไทยจะเปน็ท�งเลอืกใหมแ่ละเปน็ท�งรอดของ

ประเทศได้ จึงได้ม�ร่วมสร้�งพรรคไทยสร้�ง

ไทยให้เป็นเครื่องมือในก�รทำ�ง�นที่ดีที่สุดให้

ประช�ชน มุ่งดูแลปัญห�ป�กท้องและสร้�ง

เศรษฐกิจไทยให้กลับม�แข็งแกร่ง

ด้�นน�ยอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธ�น

คณะกรรมก�รญ�ตวิรีชนพฤษภ� 35 และผูก้อ่

ตัง้สภ�ที ่3 กล�่วถงึกรณเีข�้รว่มง�นกบัพรรค

เศรษฐกิจไทย (ศท.) ว่� พรรค ศท.สนใจในสิ่ง

ที่เร�นำ�เสนอก�รแก้ปัญห�ของประเทศที่เร�

พย�ย�มนำ�เสนอสู่ส�ธ�รณะ ซึ่งไม่เกี่ยวกับ

ที่พรรค ศท.สนับสนุนให้ พล.อ.ประวิตรเป็น

น�ยกรัฐมนตรี เนื่องจ�กตนได้เสนอวิธีแก้ไข

ประเทศโดยเสนอให้ พล.อ.ประวิตร ซึ่งน่�จะ

เปน็คนทีแ่ก้ไขปญัห�ประเทศได ้ในเวล�ปกีว�่

เกือบสองปีที่พวกเร�ประชุมได้ตกผลึกว่�วิธีนี้

เท่�นั้นที่จะแก้ไขปัญห�ประเทศได้ 

“เชื่อว�่ พล.อ.ประวติรจะผ�่นด�่น ส.ว. 

250 เสียง โดยหวังว่�ห�ก พล.อ.ประวิตรขึ้น

ม�แก้ไขสิ่งที่ พล.อ.ประยุทธ์ทำ�ไม่เรียบร้อย

จะได้รับก�รแก้ไข ซึ่งผมคิดว่�ประช�ชนและ

พรรคก�รเมืองจะพอใจ” น�ยอดุลย์กล่�ว 

ส่วนน�ยสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธ�น

มูลนิธิมวลมห�ประช�ชนเพื่อก�รปฏิรูป

ประเทศไทย (มปท.) ได้เผยแพร่ร�ยก�ร “คุย

กับลุง” EP 27 ท�งเฟซบุ๊กส่วนตัว ตอนหนึ่ง

ระบุว่� ช่วงนี้มีก�รโจมตีตนท�งโซเชียลมีเดีย

คอ่นข้�งม�ก เพร�ะออกม�พดูตอ่ต้�นระบอบ

ทักษิณ ซึ่งไม่ได้ใส่ใจ ไม่ได้เอ�ม�เป็นอ�รมณ์ 

แตจ่ะเดนิหน้�ทำ�สิง่ทีเ่หน็ว�่เปน็ประโยชน์ตอ่

ประเทศช�ติและประช�ชน ยืนหยัดที่จะต่อสู้

กับระบอบทักษิณที่เป็นอันตร�ยร้�ยแรงต่อ

ประเทศ ทำ�คว�มเสียห�ยคว�มเดือดร้อนให้

กับประช�ชนม�แล้ว 

“พอได้ยินก�รโหมโฆษณ�ชวนเชื่อของ

คนในระบอบทักษิณว่�เข�จะเอ�ก�รเลือกตั้ง

ครัง้ตอ่ไปแบบแลนดส์ไลด ์กลับม�เปน็รฐับ�ล

พรรคเดียวมีอำ�น�จเต็ม คับบ้�นคับเมือง 

เหมอืนทีเ่คยเปน็ม�แลว้ ผมรบัไม่ไดจ้รงิๆ เมื่อ

ผมแสดงตัวออกม�ต่อต้�นระบอบทักษิณ ก็

เป็นธรรมด�ที่สมุนบริว�รของระบอบทักษิณ

ก็จะออกม�แว้งกัดผมทุกวันไม่เลิก ด�หน้�กัน

ม�เลย ผมไมถ่อย ยนิดทีีจ่ะยนืหยดัตอ่สูต้อ่ไป” 

น�ยสุเทพกล่�ว 

ที่รัฐสภ� น�ยสมชัย ศรีสุทธิย�กร 

โฆษกคณะกรรม�ธิก�รวิส�มัญพิจ�รณ�ร่�ง

พระร�ชบญัญตั ิ(พ.ร.บ.) ประกอบรฐัธรรมนญู

ว่�ด้วยก�รเลือกตั้งสม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎร 

(ฉบับที่…) พ.ศ. … แถลงว่� กมธ.พิจ�รณ�

ในส่วนของร่�ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่�ด้วยพรรคก�รเมืองเกี่ยวกับกระบวนก�รได้

ม�ซึ่งผู้สมัครของพรรคก�รเมืองทั้งในระดับ

เขต และบัญชีร�ยชื่อ หรือที่เร�คุ้นเคยกันใน

ชื่อไพรม�รีโหวต หรือก�รเลือกตั้งขั้นต้นนั้น

ในส่วนของก�รสรรห�ผู้สมัครระดับเขต กมธ.

เค�ะแลว้ โดยมคีว�มเหน็ว�่ กระบวนก�รของ

ก�รสรรห�ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่ง

เขตมีทั้งสิ้น 5 ขั้นตอน 

ประกอบด้วย 1.ให้คณะกรรมก�ร 

สรรห�แต่ละพรรคกำ�หนดวัน เวล� และ

สถ�นที่ ในก�รสมัครเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

2.เมื่อพ้นกำ�หนดก�รรับสมัครให้เป็นหน้�ที่                      

กรรมก�รสรรห�ในก�รตรวจสอบคุณสมบัติ

และลักษณะต้องห้�มของผู้สมัครแต่ละเขต

เลือกตั้ง 3.ให้ส่งร�ยชื่อผู้สมัครให้ส�ข�พรรค

ก�รเมือง หรือตัวแทนพรรคก�รเมืองประจำ�

จังหวัดตรวจสอบ และให้มีก�รจัดประชุม

สม�ชกิเพื่อรบัฟงัคว�มเหน็ พรอ้มใหค้ว�มเหน็

ชอบต�มร�ยชื่อที่คณะกรรมก�รสรรห�ส่งม� 

4.ให้ส�ข�พรรคก�รเมืองส่งร�ยชื่อผู้สมัครแต่

ละเขต และ 5.กรรมก�รบริห�รพรรคพิจ�รณ�

ให้คว�มเห็นชอบ 

“ระบบดังกล่�วออกแบบม�เพื่อให้                                                          

สม�ชิกพรรคได้มีส่วนร่วม ซึ่ งจะทำ�ให้

มีคว�มผ่อนคล�ยม�กกว่�ปัจจุบัน ขณะที่

พรรคก�รเมืองจะมีคว�มคล่องตัวม�กขึ้น แต่

ไม่ละทิ้งก�รมีส่วนร่วมของสม�ชิกพรรค ส่วน

ขัน้ตอนก�รสรรห�เพื่อให้ไดม้�ซึง่ผูส้มคัรแบบ

บัญชีร�ยชื่อ ขณะนี้อยู่ระหว่�งก�รพิจ�รณ�

ของ กมธ.” น�ยสมชัยกล่�ว.

กว่า 12 ปี ที่คิง เพาเวอร์ เข้าเป็น

เจ้าของสโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ และได้อุทิศตน

เพื่อวงการกีฬาฟุตบอล และเพื่อช่วยเหลือ

พัฒนาชีวิตของคนในเลสเตอร์ โดยคุณวิชัย 

ศรีวัฒนประภา ผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำาเร็จ 

และปาฏิหารย์ของเมืองเล็กๆน้ี จนกลายเป็น

ตำานานยิ่งใหญ่ระดับโลก

ในช่วงปี 2553 – 2561 ท ี ่คุณวิชัย 

ศรีวัฒนประภา ดำารงตำาแหน่งประธานสโมสร

ฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ เขาได้มีส่วนรวม

ในการสนับสนุนองค์กรต่างๆ และพัฒนา

ชุมชนหลายด้านในเมืองเลสเตอร์ ไม่ว่าจะเป็น 

ด้านศาสนา , ด้านสาธารณสุข, ด้านคุณภาพ

ชีวิต ซึ่งมูลนิธิวิชัย ศรีวัฒนประภา ได้จัดตั้ง

โครงการ ‘กิฟท์ ออฟ อะ วิช’ (Gift Of A Wish) 

ของขวัญแห่งความปรารถนา เพื่อสนับสนุน

และช่วยเหลือหน่วยต่างๆ ในเมืองเลสเตอร์ 

และด้านกีฬา นอกจากนี้ยังได้ก่อตั้ง‘มูลนิธิ

แอลซีเอฟซี ฟ็อกซ์ ฟาวน์เดชั่น’ (LCFC 

Foxes Foundation) เพื่อช่วยเหลือผู้ท่ีขาดแคลน 

ต่อมา เพื่อรำาลึก และสานต่อเจตนารมณ์

ของการเป็นผู้ ให้ที่ ไม่หวังสิ่งใดตอบแทน

สภาเมืองเลสเตอร์ ยกย่องครอบครัว ศรีวัฒนประภา 

ผู้ให้และสนับสนุนชาวเลสเตอร์กว่า 12 ปี

และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น ‘มูลนิธิวิชัย 

ศรีวัฒนประภา’ นอกจากนี้ ยังนำาพาสโมสร

เลสเตอร์ ไปสู่ยุคที่รุ่งโรจน์ที่สุด ด้วยการนำา

ทีมกลับมาโลดแล่นในการแข่งขันพรีเมียร์ ลีก

จนคว้าแชมป์พรีเมียร์ ลีก ฤดูกาล  2015/16 

ที่สร้างเรื่องราวอันน่าจดจำาระดับโลก ซึ่ง

วิสัยทัศน์เหล่าน้ีได้ถูกสานต่อโดยคุณอัยยวัฒน์ 

ศรีวัฒนประภา ผู้สืบทอดตำาแหน่งประธาน

สโมสร ในปี 2562  

รางวัลเกียรติยศสูงสุดรางวัลใหม่ที่

สภาเมืองเลสเตอร์ ได้พิจารณามอบให้กับ

บุคคลที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับชาวเมือง 

และให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเมืองเลสเตอร์

ด้วยดีเสมอมา กับ ‘รางวัลบุคคลยอดเยี่ยม

แห่งเมืองเลสเตอร์’ (The City of Leicester 

Award) โดยผู้รับรางวัลคนแรกคือ คุณวิชัย 

ศรีวัฒนประภา อดีตประธาน

สโมสร และคุณอัยยวัฒน์ 

ศรีวัฒนประภา ประธานสโมสร

คนปัจจุบัน 

นอกจากนี้ สภาเมือง

เลสเตอร์ ยังได้มอบรางวัล

กิตติมศักด์ิแห่งเสรีภาพของเมือง 

‘Honorary Freedom of the City’ 

ให้กับสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ 

ซิตี้ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ

สโมสรที่มีผลงานความสำาเร็จ

ด้านกีฬาและความมุ่งม่ันท่ีมีต่อชุมชนเลสเตอร์ 

โดยมอบรางวัลนี้ให้กับ แกรี่ ลินิเกอร์ อดีต

นักฟุตบอลของเลสเตอร์ ซิต้ี, อลัน เบิร์ชแนล 

"เดอะเบิร์ช" รวมถึง เดวิด และ ริชาร์ด 

เดวิด แอทเทนโบโรห์ โดยสภาเมืองเลสเตอร์

ได้จัดพิธีมอบรางวัลอันทรงคุณค่านี้ ในวัน

เปิดอนุสาวรีย์คุณวิชัย ศรีวัฒนประภา 

เมื่อวันจันทร์ ที่ 4 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา 

ณ คิง เพาเวอร์ สเตเดี้ยม เมืองเลสเตอร์ 

ประเทศอังกฤษ

โดยคุณอัยยวัฒน์ เปิดเผยว่า “คุณพ่อ

มีความรักและความเชื่อมั่นในชาวเมืองเลส

เตอร์ ท่านทุ่มเททั้งหัวใจให้กับเมืองเลสเตอร์

เพราะท่านเห็นถึงความเข้มแข็งของเมืองนี้ 

ที่ทุกคนพร้อมจะก้าวไปด้วยกันและช่วย

เหลือซึ่งกันและกัน ทำาให้ผมภูมิใจ นั่นคือสิ่ง

ที่ผมยังคงก้าวไปพร้อมกับทุกคน เพื่อช่วยกัน

เติมเต็มวิสัยทัศน์เหล่านั้นในนามของคุณพ่อ 

ผมจะทำาอย่างเต็มท่ีเพื่อทุกคนในเมืองเลสเตอร์ 

ให้คู่ควรกับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ที่มอบให้

กับผมและคุณพ่อของผม”

 คุณซูซาน วีแลน ประธานเจ้าหน้าที่

บริหารของเลสเตอร์ ซิตี้ กล่าวว่า “ทุกคน

ที่สโมสรเลสเตอร์รู้สึกดีใจ และเป็นเกียรติ

อย่างยิ่งที่สามารถนำาพาความสำาเร็จ และ

ความภาคภูมิใจมาสู่เมืองเลสเตอร์ สิ่งเหล่านี้ 

ถูกปลูกฝังอยู่ในใจของชาวเลสเตอร์มาอย่าง

ยาวนาน และแน่นอนว่า เรื่องราวของ

เลสเตอร์ ซิตี้ จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาด

คุณวิชัย คุณอัยยวัฒน์และครอบครัว

ศรีวัฒนประภา ที่นำาวิสัยทัศน์มาสู่สโมสร

และเมืองแห่งนี้ รวมถึง การอุทิศตนอย่างไม่

ย่อท้อในการทำาความฝันให้เป็นความจริง”

พิธีมอบรางวัลอันทรงเกียรติทั้งสอง

รางวัลโดย นายกเทศมนตรีเมืองเลสเตอร์ 

ดีพัค บาจาญ กล่าวว่า “เรารู้สึกภาคภูมิใจ

อย่างมากกับความสำาเร็จของเลสเตอร์ ซิตี้ 

ทั้งในสนามและนอกสนาม และรู้สึกยินดี

เป็นอย่างยิ่งกับความสำาเร็จของสโมสร

ในวันนี้ จึงได้มอบรางวัลกิตติมศักดิ์แห่ง

เสรีภาพของเมืองให้กับพวกเขา ซึ่งผลงาน

ของสโมสรที่ทุกคนร่วมกันสร้างขึ้นมา

ทั้งนักเตะ ผู้ฝึกสอน โค้ช และทีมงานที่

สนับสนุนสโมสรทุกคนจากจุดเริ่มต้นจนถึง

ปัจจุบัน พวกเรารับรู้ถึงการสนับสนุนและ

สานต่อวิสัยทัศน์และปณิธานในการลงทุน

ของคุณวิชัยอย่างต่อเนื่องในสโมสรและชุม

ชนเลสเตอร์ โดยคุณอัยยวัฒน์ ลูกชาย ผู้ซึ่ง

ดำารงตำาแหน่งประธานสโมสรปัจจุบัน 

พวกเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะยกย่องให้

ทั้งสองท่าน เป็นคนแรกที่ได้รับรางวัลบุคคล

ยอดเยี่ยมแห่งเมืองเลสเตอร์นี้ กีฬาเป็นจุด

ศูนย์รวมให้ทุกคนมารวมกัน และครอบครัว

ศรีวัฒนประภาได้สร้างความแข็งแกร่งและ

ผลักดันให้ชุมชนเลสเตอร์เจริญรุ่งเรืองมาก

ยิ่งขึ้น ”

กรุงเทพฯ • ที่สม�คมนักข่�วนักหนังสือ 

พิมพ์แห่งประเทศไทย คณะกรรมก�ร

พฤษภ�ประช�ธรรม นำ�โดยน�ยอดุลย์ 

เขียวบริบูรณ์ ประธ�นคณะกรรมก�รญ�ติ

วีรชนพฤษภ� กล่�วถึงก�รจัดง�น 30 ปี 

รำ�ลึกพฤษภ�ประช�ธรรม ว่�วันที่ 17 

พ.ค.ปีนี้ครบรอบ 30 ปีเหตุก�รณ์พฤษภ�

ทมิฬ เป็นเหตุก�รณ์คว�มสูญเสียนำ�ม�ซึ่ง

คว�มเป็นประช�ธิปไตยที่ใกล้เคียงกับคว�ม

สมบูรณ์ที่สุดเท่�ที่ประเทศมีม�   และวันที่ 

11 พ.ค.นี้ จะเดินท�งไปพรรคเพื่อไทย เพื่อ

ขอบคุณน�ยทักษิณ ชินวัตร ผ�่น น.ส.แพ

ทองธ�ร ชินวัตร เนื่องจ�กน�ยทักษิณมีมติ

ในปี 48 ให้ช่วยเหลือญ�ติวีรชนจัดตั้งมูลนิธิ

พฤษภ�ประช�ธรรม และให้สร้�งอนุส�วรีย์ 

ส่วนกรณีที่จะเชิญ พล.อ.ประวิตร วงษ์

สุวรรณ รองน�ยกรัฐมนตรี ม�ร่วมง�น

นั้น เพร�ะ พล.อ.ประวิตรให้ก�รสนับสนุน

เบื้องหลัง โดยมอบหม�ยให้ พล.ต.อ.วัชรพล 

ประส�รร�ชกิจ เป็นตัวแทนม�ร่วมง�น 

ด้�นน�ยเมธ� ม�สข�ว เลข�ธิก�ร 

ครป. กล่�วว่� ได้เชิญตัวแทนทุกพรรค 

ก�รเมือง ทั้งฝ่�ยค้�นและรัฐบ�ล ผู้นำ�ฝ่�ย

ค้�นฯ ผู้แทนกองทัพบก ผู้แทนสำ�นักง�น

ตำ�รวจแห่งช�ติ และองค์กรต่�งๆ ร่วมว�ง

พวงม�ล�สดุดีวีรชนด้วย โดยเชิญ น�ย

ชวน หลีกภัย ประธ�นรัฐสภ� เป็นประธ�น 

ในพิธี ในช่วงของก�รเปิดอนุส�วรีย์วีรชน

พฤษภ� 35 และเชิญน�ยอ�นันท์ ปัน

ย�รชุน อดีตประธ�นคณะกรรมก�รอิสระ

เพื่อติดต�มผู้สูญห�ย และช่วยเหลือผู้เสีย

ห�ยจ�กเหตุก�รณ์เดือนพ.ค.2535 เข้�ร่วม 

ด้วย.

จัดใหญ่30ปีพฤษภาทมิฬแจงเหตุเชิญป้อม


